
เปดตัว‘จักกพันธุ-ภิมุข’

พท.-ก.ก.จับมือยึดสภา

ทรงแนะบัณฑิตมธ.

ใชความรู ใหสําเร็จ

ตองคํานึงศีลธรรม

อัยการเล� อนส่ังฟองคดีแตงโม

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562-2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เม� อวันศุกรที่ 27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565

ฝายคานจวกงบ2566/เล็งลัดคิวย� นอภิปรายบ๊ิกตู

หนา...2หนา...2

การดับ ‘ไฟใต’ ณ วันนี้
กำลังเดินไปสูความ ‘สำเร็จ’
หรือเดินเขาสู ‘จุดอับ’ กันแน

การดับ ‘ไฟใต’ ณ วันนี้
กำลังเดินไปสูความ ‘สำเร็จ’
หรือเดินเขาสู ‘จุดอับ’ กันแน

             
|

ทาพระจันทร • ในหลวงพระราชทาน

ปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร พระราชทานพระบรมราโชวาท การ

จะนําความรูไปใชใหสําเร็จสมบูรณ ตองทํา

ดวยความรอบคอบ รูจักกาลเทศะ และยึด

หลักศีลธรรม

เม� อวันศุกรที่ 27 พฤษภาคม พุทธ 

ศักราช 2565 เวลา 16.41 นาฬ�กา พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนาง

เจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนิน

ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการ

ศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) 

ประจําปการศึกษา 2562-2563 ณ หอประ 

ชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

เปนวันแรก

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระ

รัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน                                                    

ศ.พฤทธา ณ นคร ผูอํานวยการสถาบัน

เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ                                                                   

ถวายสูจิบัตร แดพระบาทสมเด็จพระเจา 

อยูหัว ผศ.ชยกฤต อัศวธิตานนท คณบดี

วิทยาลัยนวัตกรรม เขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ 

ถวายสูจิบัตร แดสมเด็จพระนางเจาฯ พระ 

บรมราชินี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี 

มธ. กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหา                                                

วิทยาลัย พรอมทั้งขอรับพระราชทานพระ 

บรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระ                    

ราชทานพระบรมราโชวาท ความวา ขาพเจา

และพระราชินี มีความยินดีที่ไดมามอบ

ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหา 

วิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป 2562 และ 

2563 ในวันนี้ ขอแสดงความช� นชมกับผู                                                

ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิตทุกคน ท่ีไดรับเกียรติ                     

และความสําเร็จ บัณฑิตทั้งหลายคงจะได                                                            

นําความรูท่ีเลาเรียนมาไปใชใหเปนประโยชน

ในการประกอบอาชีพการงาน และการดํา                       

เนินชีวิต แตการจะนําความรูไปใชใหสําเร็จ

ผลสมบูรณแทนั้น จะตองกระทําดวยความ

รอบคอบ รูจักกาลเทศะ และยึดหลักศีล

ธรรมเปนเคร� องเตือนใจ ใหปฏิบัติแตสิ่งที่ดี

ที่งามดวย ถาทุกคนตั้งใจ

กรุงเทพฯ • “ชัชชาติ” เปดตัว “จักกพันธุ-

ภิมุข” รวมทีมบริหาร กทม. เฟนเองกับมือ  

ไรใครสั่ง ยันมีตําแหน�งใหผูหญิง-คนพิการ 

แน�นอน มั่นใจชวยพัฒนา กทม.ได “เพ� อ

ไทย-กาวไกล” ปลาน้ําเดียวกัน จูบปากประ 

กาศทํางานดวยกันแบบเบ็ดเสร็จยกระดับ

กรุงเทพฯ “นองเหลิม” จอนั่งประธานสภา 

กทม.

เม� อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นาย

ชัชชาติ สิทธิพันธุ วาที่ผูวาฯ กทม. พรอม 

นายจักกพันธุ ผิวงาม อดีตรองผูวาฯ กทม. 

และนายภิมุข สิมะโรจน ประธานกรรมการ

บริหาร บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน)

ไทยโพสต • อัยการ จ.นนทบุรีเล� อนสั่ง 

ฟอง 6 ผูตองหาคดีแตงโมออกไปปลาย มิ.ย. 

หลังสงสํานวน 18 แฟมกวา 100 หนาให

อธิบดีอัยการภาค 1 ตองใชเวลาพิจารณา 

“มงคลกิตติ์” จัดใหญสงทีมทนายดูแลคดี

แตงโม “ภนิดา” ประกาศทวงคืนความยุติ 

ธรรมใหลูก เช� ออาจไมใชอุบัติเหตุ “เต” 

สงซิกไมใหตอบสงมือถือลูกสาวใหบังแจ็ค 

“อัจฉริยะ” รอง “ปปป.ตร.” ฟน “ผบก.

สส.ภ.1-ผกก.เมืองนนท” อีก

ที่สํานักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี 

วันที่ 27 พ.ค. เวลา 11.00 น. น.ส.สุภาภรณ 

นิปวณิชย อัยการจังหวัดนนทบุรี ผูรับผิด

ชอบสํานวนคดีการเสียชีวิตของ น.ส.ภัทร

ธิดา (นิดา) พัชรวีระพงษ หรือแตงโม กลาว

ถึงความคืบหนาทางคดีวา อัยการจังหวัดได

ดําเนินการพิจารณาความเห็นทางคดีเสร็จ

สิ้นแลว พรอมสงสํานวนมีความหนา 18 

แฟม ตออธิบดีอัยการภาค 1 ไปเรียบรอย

แลว เพ� อพิจารณาสํานวนอีกคร้ังวาเห็นชอบ

ตามความเห็นของอัยการนนทบุรีหรือไม 

“ตอนนี้จึงตองรอความเห็นจากอธิบดี

อัยการภาค 1 วามีความเห็นอยางไร ซึ่ง

ความชัดเจนวาจะมีคําส่ังอยางไรน้ัน จะทราบ

ในชวงบาย และจะมีการแถลงอยางเปนทาง 

การอีกครั้ง และในวันนี้ (27 พ.ค.) ไดนัดผู

ตองหาทั้ง 6 คนมารายงานตัว เพ� อรับฟงคํา

สั่งทางคดีดวย” อัยการจังหวัดนนทบุรีกลาว

ตอมาเวลา 13.30 น. นายไพบูลย 

ตรีกาญจนานันท หรือโรเบิรต ผูตองหาคดี

แตงโม เดินทางมาฟงคําสั่งของอัยการเปน

คนแรก โดยเซ็นช� อรายงานตัว และเซ็น

รับทราบคําสั่งเล� อนสั่งฟอง จากนั้นไมถึง 2 

นาที เดินออกจากสํานักงานอัยการฯ รีบขึ้น

รถกลับทันที จากนั้น น.ส.อิจศรินทร จุฑา

สุขสวัสดิ์ หรือกระติก, นายวิศาพัช มโนมัย

รัตน หรือแซน เดินทางมารถคันเดียวกัน 

สวนนายนิทัศน กีรติสุทธิสาธร หรือจอบ 

และนายตนุภัทร เลิศทวีวิทย หรือปอ เดิน

ทางมาดวยรถยนตสวนตัวคนละคัน หลัง

จากเขาไปเซ็นช� อรายงานตัวและเซ็นรับ

ทราบคําสั่งเล� อนสั่งฟอง รีบเดินออกมาขึ้น

รถทันที 

น.ส.อิจศรินทร หรือกระติก กลาววา                                                     

อัยการเลื่อนนัดฟังคําสั่งออกไปเป็นปลาย

เดือน มิ.ย. แตไมทราบเหตุผล ทั้งนี้ ไมได

กังวล การเล� อนนัดเปนเร� องปกติ 

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ” เซ็งแคอานหนังสือ

บนเคร� องบินก็ถูกจับผิด “บิ๊กปอม” ไมกลา

พูดเต็มปากถึงเสียงพรรคเศรษฐกิจไทย 

“ฝายคาน” ประเดิมตั้งฉายางบประมาณป                                            

2566 เหมือนขอทานเลี้ยงวันเกิด เนนเอา                                            

ใจพรรครวมรัฐบาลเปนหลัก  เล็งย� นอภิปราย

ไมไววางใจกอนกฎหมายลูก 2 ฉบับ “พล.อ. 

วิชญ” รับคิดผิดนึกวาทําเพ� อประเทศชาติ 

หมอระวีปูดคนแดนไกลรวมมือธรรมนัส

หวังลมรัฐบาล “ไผ” เดือดโตสรางราคา

อยากกินกลวย

เม� อวันท่ี 27 พ.ค. ท่ีโรงแรมพาเลซ 

โฮเทล กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม พรอม

คณะ รวมรับประทานอาหารกลางวันกับทีม                   

ประเทศไทย (ทีมไทยแลนด) ประจํากรุง                                                           

โตเกียว ประเทศญี่ปุน โดยชวงหนึ่ง พล.อ. 

ประยุทธกลาวถึงกระแสขาววิพากษวิจารณ

การอานกระดาษเปลาบนเคร� องบินระหวาง

เดินทางมาญี่ปุนวา แคนายกฯ อานหนังสือ 

ก็ยังนํารูปไปวิพากษวิจารณได หาวานายกฯ 

แทนที่จะอานหนังสือเตรียมประชุม ทั้งที่

ความจริงหนังสือที่อานก็เปนหนังสือของ

สายการบินที่วางไว ก็หยิบขึ้นมาดู สวน

แฟมการประชุมก็วางไวใกลๆ กัน ไมเขาใจ

ทําไมหาเร� องวาไดทุกเร� อง ไมรูเปนอะไรกัน 

บานเมืองประเทศไทย

ดาน พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกฯ และหัวหนาพรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) กลาวถึงทาทีของ ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผา ส.ส.พะเยา  อดีตเลขาฯ พรรค

เศรษฐกิจไทย (ศท.) ที่แสดงตัวชัดเจนเปน

ฝายตรงขามกับ พล.อ.ประยุทธ 

เพ� อตํารวจ?

กรุงเทพฯ • ศบค.เผยพบผูติดเชื้อโควิด-

19 รายใหม 4,837 ราย เสียชีวิต 29 คน 

กทม.พบผูติดเชื้อต่ํากวา 2 พันแลว “บิ๊กตู” 

ชี้ 1-2 สัปดาห โรงพยาบาลจะกลับมาเปน

ปกติ แตอยาเพิ่งประมาท “อนุทิน” ระบุ

ไทยเตรียมรื้อวัคซีนฝดาษเกาเก็บมาปดฝุน 

“อธิบดีกรมวิทย” ขุดวัคซีนแชแข็ง 43 ป

ทดสอบประสิทธิภาพ

เม� อวันท่ี 27 พ.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

โควิด-19 ในประเทศวา พบผูติดเชื้อราย

ใหม 4,837 ราย ติดเชื้อในประเทศ 4,829 

ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

4,821 ราย มาจากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 

8 ราย

ราชวัตร • “กองทุนน้ํามัน” ดิ้นหาเงินอุม

ราคาพลังงาน เล็งขอรัฐบาลลวงเงินงบประ 

คอง หลังเดินหนากู 3 หม� นลานบาทไมคืบ 

ยอมรับมีสภาพคลองเหลือ 1.2 หม� นลาน

บาท ดูแลราคาไดอีกแคเดือนกวา “บิ๊กตู” 

ฟุงผลประชุม Nikkei Forum น�าพอใจ 

เม� อวันที่ 27 พ.ค. นายวิศักดิ์ วัฒน

ศัพท ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนน้ํามัน

เชื้อเพลิง (สกนช.) เปดเผยวา ขณะนี้กอง 

ทุนน้ํามันเชื้อเพลิงมีสภาพคลองเหลืออยู 

1.2 หม� นลานบาท คาดวาจะสามารถ

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  แรม  13  ค่ํา  เดือน  6  ปขาล

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9327

อิสรภาพแหงความคิด

กองทุนน้ํามันด้ิน

เบิกเงิน‘รัฐบาล’

อุมราคาพลังงาน

‘กทม.’ติดเชื้อลด!

สธ.ขุดวัคซีนฝดาษ

แชแข็ง43ปรับมือ

14

6

3หนา...

หนา...

หนา...

สงออกเม.ย.65 

ยังโตแจม

สงครามยูเครนกับ

ระเบียบโลกใหม (5)

อานตอหนา 16

ขอทานเล้ียงวันเกิด!
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2 ในประเทศ

ขู่คว่ำ�งบประม�ณ

ก�รเมืองพ่นน้ำ�ล�ย 

ป็นอันว่�ก�วใจส�ยพี่ใหญ่ที่ส่งไปคุมพรรคก�รเมือง

ประส�นรอยร้�วระหว่�งผู้นำ� กับร้อยเอกผู้ ใต้บังคับ

บัญช� ก็หมดประสิทธิภ�พในก�รใช้ง�น ก�วใจถูก

บีบให้ออกจ�กหัวหน้�พรรค ตอกย้ำ�ให้รอยร้�วระหว่�งพี่น้อง

เตรียมทห�ร ที่เดินสวนท�งกันในเส้นท�งอำ�น�จไม่ส�ม�รถ

กลับม�เหมือนเดิมได้ เมื่ออีกฝ่�ยหนึ่งคือผู้นำ�สูงสุดของ

ประเทศ ไม่ส�ม�รถบริห�รจัดก�ร ส�ยก�รบังคับบัญช�ใน

รัฐบ�ลเหมือนเช่นที่เป็นผู้นำ�กองทัพ ร้อยเอกรุ่นน้องเลยกล�ย

เป็นกล้�มเนื้อนอกบังคับ ตั้งกองทัพส่วนตัวสร้�งโจทย์ต่อรอง 

แข็งข้อรุ่นพี่พลเอก เลยเถิดไปถึงก�รล้มสมก�รอำ�น�จ

ในขณะที่รุ่นน้องร้อยเอก ซึ่งถูกชุบชีวิตจากแดนสนธยา

ให้กลับมาเชิดหน้าชูตาในสังคม มีประสบการณ์ทางการเมือง

มาทุกรูปแบบ ทั้งใต้ดิน บนดิน ผ่านร้อนผ่านหนาว รู้ซึ้งถึงคำา

ว่าผลประโยชน์และบุญคุณ อาจมองว่าได้ตอบแทนบุญคุณผู้

ที่ให้พื้นที่ชีวิตมายืนอยู่ในที่มีแสงสว่างอย่างคุ้มค่าไปแล้ว ด้วย

การช่วยสร้างนั่งร้านทางการเมืองหลังจากการเลือกตั้งครั้ง

ที่แล้วจนกลายเป็นผู้มีอำานาจในขณะนี้ ดังนั้นจึงไม่จำาเป็น

ต้องก้มหัวอยู่ภายใต้อำานาจของรุ่นพี่อีกต่อไป กลายเป็นละคร

น้ำาเน่าทางการเมือง และเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการบั่นทอน

คะแนนรัฐบาลไม่น้อย

นอกจากคะแนนนิยมผู้นำาที่ตกฮวบผ่านการเลือกตั้งพ่อ

เมือง ปัญหาก้อนกรวดในรองเท้าจากน้องที่แตกแถวไม่เดิน

ในกรอบธรรมเนียมรุ่น ยิ่งทำาให้การเมืองผันผวนหนัก รัฐบาล

และผู้นำาอ่อนแอลง ขณะที่นักการเมืองเริ่มมีอำานาจต่อรองมาก

ขึ้นในช่วงท้ายปลายเทอมรัฐบาล ปฏิบัติการลดความน่าเชื่อ

ถือ และขย่มผู้นำาจึงเกิดขึ้นในช่วงนี้อย่างต่อเนื่อง แต่จะถึงขั้น

เผด็จศึกโค่นนายกฯ ลงในขณะนี้ ฟันธงได้ว่าไม่ใช่ โดยเฉพาะ

ในวาระที่สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในเสบียงกรัง 

กระสุนดินดำา ก่อนเข้าสู่ศึกการเลือกตั้ง 

จึงน่าสนใจว่า รายงานข่าวรายชื่อกลุ่ม ส.ส.จาก

พรรคการเมืองต่างๆ ที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับนายกฯ และ

มีแนวโน้มที่จะลงมติไม่สนับสนุนไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาล 

ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2566 

และการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น 18 คน ซึ่ง

ประกอบไปด้วย ส.ส.จากพรรคการเมืองขนาดเล็กหลายพรรค

ในขั้วรัฐบาล กลุ่ม ส.ส.ที่แยกตัวมาจากพรรคการเมืองเดิม ที่

ถูกมองว่าเป็นงูเห่า รวมไปถึง ส.ส.กลุ่ม 16 เดิม ที่มีนักการ

เมืองหน้าเก่าเป็นแกนนำา จะไปผนึกกำาลังกับร้อยเอกทั้งหมด

นั้นมีเป้าหมายอย่างไร

แต่เมื่อเห็นหน้านักการเมืองที่รวมกลุ่มแสดงพลัง ไม่ใช่

เหล่าบรรดายังเติร์ก นักปฏิรูป ที่อยากเห็นการเมืองไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้น บางคนผ่านเหตุการณ์มาหลายยุคหลายสมัย 

สังกัดมาแล้วไม่รู้กี่พรรคการเมือง น่าจะรู้ซึ้งและเข้าใจดีว่า

ต้องแสดงท่าทีอย่างไร ประโยคหรือวาทะที่วิพากษ์วิจารณ์ ตั้ง

โจทย์ขึงขัง แต่แสดงอาการต่อรองเรื่องการยกมือในสภาฯ 

ด้วยการออกเทียบเชิญให้ผู้ใหญ่บางคนมานั่งพูดคุยเจรจา 

ทำาให้มองเป็นอื่นไปไม่ได้ นอกจากภาพจำาในละครฉากเดิมๆ ที่

รู้ตอนจบทั้งที่ยังไม่เริ่มเรื่องของเหล่าบรรดานักเลือกตั้งที่เคย

เจอมาแล้วในอดีต 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในว�ระก�รพิจ�รณ�ร่�งพระร�ช

บัญญัติงบประม�ณร�ยจ่�ย ที่นักก�รเมืองหล�ยคนมักขึงขัง

ประก�ศกร้�วปกป้องภ�ษีอ�กรของประช�ชนไม่ให้รั่วไหล

ในก�รจัดทำ�โครงก�รต่�งๆ แต่ปร�กฏว่�ฉ�กหลังต่�งเต็ม

ไปด้วยผลประโยชน์และก�รแบ่งเค้กโครงก�รในพื้นที่ตัวเอง 

เป็นอ�นิสงส์ในก�รว�งฐ�นคะแนนเสียง รวมไปถึงทรัพย�กร

อื่นๆ ที่ตุนไว้ในหน้�ตักก่อนจะเข้�สู่ศึกเลือกตั้งใหญ่ที่กำ�ลัง

จะม�ถึง จบง�นรูดม่�นปิดฉ�กก�รพ่นน้ำ�ล�ยด้วยก�รยกมือ

ผ่�นร่�งกฎหม�ยสำ�คัญฉบับนี้ในทุกครั้ง.

ในพรรคก�รเมือง ไม่มีใครเป็นลูกน้องใครครับ ผมเข้�

มาช่วยทำางานตามคำาเชิญของเขา ด้วยคิดผิดว่า เขาจะทำาเพื่อ

ประชาชนครับ และประเทศชาติครับ ต้องขอโทษทุกท่านที่ผม

มองคนผิดไปครับ.

พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธย�

อดีตหัวหน้�พรรคเศรษฐกิจไทย 

ป็นที่รู้กันว่� โลกวันนี้กำ�ลังเคลื่อนไหวอย่�งสับสนอลหม่�น! 

จากปัจจัยหลากมิติที่ถาโถมใส่อย่างไม่คาดคิดมา

ก่อน ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ

เทคโนโลยียุคใหม่ที่เป็นนวัตกรรมชั้นสูง ซึ่งส่งผลรุนแรง

ต่อการสื่อสาร การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ระบบโลจิสติกส์                                                             

และวิถีชีวิตแต่ละวัน หรือการเผชิญกับโรคระบาดรุนแรง

ที่คุกคามทำาลายล้างจนหลายประเทศย่อยยับไป ขณะ

ที่อีกหลายประเทศกำาลังปรับตัวเป็นโรคท้องถิ่น! จนถึง

สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ก่อตัวจากความซับ

ซ้อนของมิติประวัติศาสตร์และความทะเยอทะยานของ

อเมริกาที่ใช้นาโตเป็นเครื่องมือ โดยอเมริกานั่งบงการ-

จัดการขยายความขัดแย้ง! จนความรุนแรงแตกแยกลุกลาม

ไปทั่วโลก เปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ โลกสู่ทิศทางใหม่อย่างที่เห็น

กันอยู่ นี่คือความยากของการจัดการตัวเองของแต่ละบ้าน

เมืองวันนี้!!!

ความพยายามแบ่งฝ่าย-จัดขั้วที่กำาลังเคลื่อนไหว

อย่างหนักของอเมริกาที่นาโตเป็นพันธมิตรหลัก ส่งผล

รุนแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในคลื่นใหม่ของ

ภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐกิจ อย่างไม่อาจปฏิเสธได้เลย!

สังคมโลกในสภาพนี้ ประเทศไทยคงต้องจัดวางตัว

เอง-ปรับตัวรับภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ในกระแสที่มีความ

พยายามแบ่งขั้ว-แบ่งข้างจาก 2 ฟากฝั่ง! โดยเฉพาะจาก

การรุกไล่ของอเมริกาที่มองว่าเราเป็นมิตรประเทศที่เขา

บงการได้ตลอดมา! 

แต่ในทุกวิกฤต-ย่อมมีโอกาสเสมอ การจัดวางตัวเอง

ของไทยในภูมิรัฐศาสตร์ใหม่จึงเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่เราคงต้อง

ปลดภาพจำาเก่าๆ จากภาพการเป็นสมุนรับใช้อเมริกามาเนิ่น

นานสู่ภาพของประเทศเล็กๆ ที่มีอิสระ-สง่างาม-เป็นตัวของตัวเอง ตั้งอยู่

บนฐานการจัดการผลประโยชน์ตัวเอง-ไม่เสียสัมพันธ์กับฝ่ายใด จัดวาง

การสร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่รักษาสถานภาพความเป็นตัวของตัว

เอง มีความสงบสุขกับมิตรประเทศ ทำาการค้า-ทำามาหากินกับทุกฝ่าย มุ่ง

ยกระดับความก้าวหน้าใหม่ทางเศรษฐกิจเปิดความร่วมมือทางการค้ากับ

ทุกขั้ว หลีกเลี่ยงความขัดแย้งรุนแรงตามการบงการจัดแบ่งฝักฝ่าย จาก

ขั้วอำานาจที่กำาลังต่อสู้ช่วงชิงกัน ฯลฯ

นี่คือภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิเศรษฐกิจยุคใหม่ของไทยในกระแสสับสน

ของสังคมโลก ที่เราต้องใช้ โอกาสนี้หันมาสร้างตัวตน-ยกระดับความ

ก้าวหน้า-ส่งสร้างความเข้าใจถึงทุกฝ่าย ไม่ร่วมความรุนแรง-ขัดแย้ง โดย

มีอาเซียนเป็นมิตรประเทศรอบบ้านที่ก่อร่างสร้างโอกาสร่วมกัน ยาม

ที่โลกต้องการความสงบสุข-ความก้าวหน้าใหม่ มากกว่ากระหายหิว

สงคราม-การช่วงชิงอำานาจแบบโลกใบเดิม!

ตำาแหน่งแห่งที่ของไทยในภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ต้องยึดประโยชน์

ตัวเอง ไม่ขัดแย้งกับเพื่อนบ้านอาเซียน มีสัมพันธภาพที่ดีกับอเมริกาที่

เป็นพันธมิตรยุคก่อนหน้านี้มา แต่ก็คำานึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

และการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เสมอภาคเท่าเทียม ขณะที่เรามีเพื่อนบ้าน

มหาอำานาจที่อยู่ไม่ไกลนักอย่างจีน รัสเซีย ที่ต่างก็มีสัมพันธ์ที่ดีกันมา

ยาวนานและเคยเกื้อหนุนประเทศไทย กับรัสเซียนั้นเราคบกันมาตั้งแต่

ยุคตะวันตกล่าอาณานิคม ที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 ได้จับมือเป็นพันธมิตร

กับพระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย จนทำาให้ฝูงนักล่าอาณานิคมตะวันตกยุคนั้น

ระมัดระวังที่จะมีปัญหากับไทย ส่วนกับจีนเองก็เหมือนพี่น้องบ้านใกล้

เรือนเคียง เคยช่วยจัดการปัญหาช่วงที่เวียดนามเตรียมจะบุกไทย ช่วง

นั้นเรายังอ่อนแอก็ขอให้จีนช่วย จีนก็ช่วยกรีธาทัพถล่มเวียดนามจน

เวียดนามต้องยกเลิกเปิดศึกกับไทยในที่สุด! 

ภาพรวมเหล่านี้การเลือกข้างไม่เกิดผลดีกับประเทศแต่อย่างใด

เลย นอกจากนั้นระบบโลจิสติกส์ คมนาคมของไทยก็มีเส้นทางเชื่อมต่อ

กันกับ 2 ประเทศนี้ดีทีเดียว นี่คือสิ่งที่ต้องมีการจัดการทางเศรษฐกิจใหม่

กับมิตรประเทศอย่างจีน รัสเซีย และอินเดียให้มากขึ้น

ภารกิจหลักสำาคัญของเราวันนี้ คือการจัดการตัวเอง

ภายในบ้านเมืองในทุกมิติ ทั้งการยกระดับพัฒนาคน-พัฒนา

บุคลากรยุคใหม่ รับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี-

พัฒนาความก้าวหน้า-ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ-สังคม 

มุ่งยกระดับเกษตรกรรม-สนับสนุนการจัดการความก้าวหน้า

ใหม่ให้ภาคเกษตร ปรับสร้างการพัฒนายุคใหม่ในแบบที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ฐาน BCG ใช้

ตัวแบบที่มีการลงทุน-ร่วมทุนจากทุกฟากฝั่งของประชาคม

โลก เช่น การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ 

EEC ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ฯลฯ 

ความเคลื่อนไหวที่กล่าวมานี้ต่างหาก คือความ

ก้าวหน้ายุคใหม่ของไทย คือการวางตัวขับเคลื่อนที่ทำาให้

สังคมโลกเชื่อมั่นประเทศไทย ซึ่งจะช่วยลดความขัด

แย้ง-ลดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายลงได้ บนฐานความร่วมมือกับ

อาเซียน ซึ่งจะทำาให้ประชาคมโลกเกรงใจ-ไว้ใจ มองไทย

และอาเซียนอย่างเป็นมิตรทั้งในวันนี้และระยะยาว

วันนี้รัฐบาลได้ประกาศขยายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษกระจายสู่ทุกภูมิภาค ภาคเหนือ พื้นที่จังหวัดเชียงราย 

เชียงใหม่ ลำาพูน ลำาปาง มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา 

อุดรธานี หนองคาย มุ่งสร้างเขตเศรษฐกิจชีวภาพแห่ง

ใหม่ของประเทศ ภาคกลางและตะวันตก ที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพื่อ

ยกเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและท่องเที่ยว 

ส่วนภาคใต้ ที่ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ มุ่ง

ให้เป็นศูนย์กลางการค้า โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมชีวภาพ แปรรูปการเกษตร 

และพื้นที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เป็นการต่อยอดขับเคลื่อนการพัฒนา

เขตภาคตะวันออก เพื่อช่วยเสริมสร้างขับเร่งความก้าวหน้าใหม่ให้ประเทศ 

นี่คือภารกิจที่ต้องร่วมมือกันส่งเสริมให้ความสำาคัญปรับตัวตนภายในของ

บ้านเมือง ช่วงที่โลกเต็มไปด้วยความสับสนอลหม่านวันนี้!!!.

งต้องกลับม�เขียนถึงประเด็นก�รรวมตัวของเย�วชน

ปัตต�น ีชาย-หญิง ที่เรียกกันในภาษา มล�ยู ว่า เปอร์

มูดอ และ เปอร์มูดี ที่นัดหมายออก

มารวมพลประกาศจัดตั้งวัน เย�วชน

ปัตต�น ีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่าน

มาอีกครั้ง เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องจะ

มองแบบ ผ่�นๆ แบบการ มองโลก

สวย ไม่ได้อย่างเด็ดขาด 

 โดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคง 

ยกเว้นต้องการมองแบบ 

ผ่�นๆ เพราะต้องการ หมกเม็ด ไม่

ต้องการให้เรื่องนี้เป็น ประเด็น ของ

ความมั่นคง ไม่ต้องการให้ คนบนหอคอย

ง�ช้�ง ที่อยู่ ส่วนกล�ง รับรู้ เพราะการรับรู้ของคน 

ส่วนกล�ง คนที่ทำางานความมั่นคงในพื้นที่ต้องตอบคำาถาม ซึ่ง

คนในพื้นที่ อ�จจะ ตอบไม่ถูก เพราะไม่มีข้อมูล และไม่ได้ สนใจ 

รวมทั้ง เข้�ไม่ถึง เรื่อง ข่�วส�ร ของ บีอ�ร์เอ็น และของ ปีก

ก�รเมือง ในพื้นที่ซึ่งมีการทำางาน ใต้ดิน มาเป็น

เวลาเนิ่นนาน และเริ่มที่จะ ออกดอกออกผล ใน

วันนี้ 

แต่...ก็ยังอุ่นใจอยู่บ้าง ที่หลังจ�กฝ่�ยคว�ม

มั่นคง บน หอคอยง�ช้�ง มีอาการ ล้งเล้ง เกิด

ขึ้นจากความ ไม่เคลียร์ ใน ร�ยง�น เกี่ยวกับเรื่อง

ของ วันเย�วชนปัตต�น ีกอ.รมน.ภาค 4 จึงมีการ

เรียกกลุ่มก้อนที่ถูกระบุว่าเป็น ปีกท�งก�รเมือง 

ของ บีอ�ร์เอ็น มาทำาความเข้าใจใน กิจกรรม 

ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีบางส่วนที่ หมิ่นเหม ่กับความ

มั่นคง และพบว่ามีคนของ บีอ�ร์เอ็น เข้าร่วมใน 

กิจกรรม ที่จัดขึ้น 

โดยเฉพาะการนำา ธง หรือ สิ่งของ ที่

เป็น สัญลักษณ์ ของ บีอ�ร์เอ็น มาใช้ในการจัด 

กิจกรรม เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย เพราะ บีอ�ร์

เอ็น เป็นขบวนการก่อการร้ายที่มีเป้าประสงค์ใน

การ แบ่งแยกดินแดน ของจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ บีอ�ร์เอ็น เป็นองค์กร อ�ชญ�กร เพราะได้

ทำาการ ก่อวิน�ศกรรม และ เข่นฆ่� เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน

เป็นจำานวน เรือนหมื่น ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน 

แม้ว่าขณะนี้ รัฐบ�ล จะมีการ เจรจ� โดยมอบหมายให้ 

หน่วยง�นคว�มมั่นคง ดำาเนินการ พูดคุย กับขบวนการ บีอ�ร์

เอ็น แต่ไม่ได้หมายความว่า สิ่งที่ บีอ�ร์เอ็น ก่อ อ�ชญ�กรรม ไว้

จะไม่ผิดกฎหมาย คนที่ทำาผิดกฎหมายของ บีอ�ร์เอ็น ยังมี หม�ย

จับ ทั้งหมาย พ.ร.บ.และหมาย ป.วิอาญา ดังนั้นการนำาเอา 

สัญลักษณ์ ของ บีอ�ร์เอ็น มาใช้ในการชุมนุม จึงเป็นเรื่องที่ผิด 

กฎหม�ย อย่างแน่นอน 

ซึ่งผลจากการ พูดคุย ทำาความเข้าใจกับ กลุ่มก้อน ของ ปีก

ท�งก�รเมือง ของภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้ง

นี้ของ กอ.รมน.ภ�ค 4 ส่วนหน้� และของ ศูนย์สันติวิธ ีอาจจะ

เป็นอีก วิธีก�รหนึ่ง ของการใช้ สันติวิธ ีกับกลุ่มที่ เห็นต่�ง ซึ่ง

อาจจะเป็นการ ปร�ม เพื่ออย่าให้ ล้ำ�เส้น ของความมั่นคงและของ 

กฎหม�ย และอาจจะเป็นการ บ่งบอก ว่าฝ่ายความมั่นคง รู้นะ ว่า

พวกคุณ คิดอะไร และ ต้องก�รอะไร 

แต่จะได้ผลแค่ไหน ก็อยู่ที่ฝ่ายความมั่นคง ใน

การมี ม�ตรก�ร อย่างไร และจะ ควบคุม อย่างไร

ที่จะให้ เย�วชนปัตต�น ีกลุ่มนี้อยู่ใน กรอบ ที่

ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการแบ่งแยกดินแดน 

และเข้าใจถึงเรื่อง บูรณภ�พแห่งดินแดน ที่จะมี

การแบ่งแยกไม่ได้  

ซึ่งถ้าติดตาม และ เข้�ใจ การ ขับเคลื่อน 

งานด้านการเมืองของ บีอ�ร์เอ็น ก็จะรู้ว่า ไม่

ง่�ย เพราะวันนี้งาน ก�รเมือง ของ บีอ�ร์เอ็น ไม่ได้

มีเพียง กลุ่มก้อน ที่ กอ.รมน.ภ�ค 4 ส่วนหน้� เรียกมา

ทำาความเข้าใจ และ เย�วชน และ คน ของ บีอ�ร์เอ็น ได้ถูกสร้าง

ขึ้นและส่งไป แทรกซึม อยู่ในทุกองค์กรที่เรียกว่า ภ�คประช�สังคม 

และกลุ่มคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับ รัฐบ�ล เพื่อรอจังหวะและโอกาส 

ดังนั้นการเรียกกลุ่มก้อนของ ปีกท�งก�รเมือง กลุ่มนี้มาพบ

เพื่อ สร้�งก�รรับรู้และสร้�งคว�มเข้�ใจ อาจจะทำาให้มีการ ปรับ

ตัว และ ปรับเปลี่ยน วิธีการและ กิจกรรม ในรูปแบบใหม่เพื่อ

ให้ สอดคล้อง กับ สถ�นก�รณ ์ที่ถูก จับต�มอง จากหน่วยงาน

ความมั่นคงยิ่งขึ้น แต่เชื่อว่ายังยึดมั่นใน แนวท�ง เดิม ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง และอาจจะ เข้มข้น ยิ่งขึ้น สังเกตจาก ไอโอ ที่เป็นงาน 

ใต้ดิน และงาน มวลชน หลังการถูกเรียกจาก กอ.รมน.ภาค 4 เพื่อ

การ สร้�งคว�มรับรู้ ที่ถูกต้อง 

ประเด็นสำาคัญที่ต้องจับตามอง หลังการออกมา แสดงตัวตน 

ที่ชัดเจนของ เย�วชนปัตต�น ีคือการ พูดคุยสันติสุข ที่ รัฐบ�ลไทย 

เรียก กับการ เจรจ�สันติภ�พ ที่ฝ่ายของ บีอ�ร์เอ็น และ องค์กร

ช�ติตะวันตก เรียก ต้องดูว่าข้อเสนอต่อไปของ บีอ�ร์เอ็น จะเป็น

แบบไหน 

การเคลื่อนไหวของ เย�วชน ที่เรียกว่า เปอร์มูดอ และ เปอร์มู

ดี จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ เจรจ�สันติภ�พ ของ บีอ�ร์เอ็น หรือ

ไม่ จะ รับรู้ ได้จากการ เจรจ� สันติภาพ ระหว่างตัวแทนรัฐบาล

ไทยกับตัวแทนของ บีอ�ร์เอ็น 

และสิ่งที่ต้องติดตามคือ บริบท ของ องค์กรก�ช�ด

ระหว่�งประเทศ หรือ ICRC ที่เคลื่อนไหวแบบ เก�ะติด กับ

ปัญหาของ ไฟใต้ อย่างมี นัย แบบไม่ยอม กลับบ้�น ทั้งที่ 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แถลงแล้วว่า ไฟใต้ ลดความรุนแรง 

และการ เจรจ� ระหว่าง ตัวแทน ของ รัฐบ�ล กับตัวแทนของ บี

อ�ร์เอ็น กำาลังไปได้ดี 

ปัญหาที่ต้องการคำาตอบที่ ชัดเจน คือ ไอซีอ�ร์ซี ต้องการ

อะไรจากความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการ

เข้ามา ยุ่มย่�ม ในเรื่องการ จัดก�ร กับ ไฟใต้ ที่เกิดขึ้น หน่วย

งานไหน ใครเป็นคนเชิญ องค์กรก�ช�ดส�กล หรือ ไอซีอ�ร์

ซี เข้ามา 

การที่ ไอซีอ�ร์ซี ทุ่มงบประมาณเป็นจำานวนมากเป็นเวลา

หลายปี และในปลายเดือนมิถุนายน ไอซีอ�ร์ซี จะนำาเจ้าหน้าที่

ระดับสูงจากหน่วยงานความมั่นคงไป ดูง�น ที่ กรุงเจนีว� ว่า ไอ

ซีอ�ร์ซี ต้องการอะไร และ หน่วยง�นคว�ม

มั่นคง ของไทยต้องการอะไร 

และที่สำาคัญที่สุด หน่วยงานความมั่นคง

ของไทย รับรู้ถึงคว�มสัมพันธ ์ของ องค์กร

สันติภ�พ จาก ช�ติตะวันตก กับขบวนการ บี

อ�ร์เอ็น ลึกซึ้งแค่ไหน และ หน่วยง�นคว�ม

มั่นคง รู้จัก บีอ�ร์เอ็น ณ ปัจจุบันดีเพียงพอ

หรือไม่ เรามี พิมพ์เขียว ของ บีอ�ร์เอ็น เพื่อ

การศึกษาถึงรายละเอียด เพื่อใช้ในการ ตอบโต้ 

เพื่อนำาไปสู่การ ยุติ ปัญหาของ ไฟใต้ แล้วหรือ

ยัง 

ถ้ายัง..ก็เท่ากับ 18 ปีที่เรา สู้รบ กับ บี

อ�ร์เอ็น เป็นการ ห�ยใจทิ้งเปล่� ใช่หรือ

ไม่ เพราะสังเกตได้จาก วิวัฒน�ก�ร ทั้ง

ใน ยุทธศ�สตร์ ของ ปีกท�งก�รเมือง ที่ 

ขับเคลื่อน ไปสู่ความ สำ�เร็จ และ ยุทธวิธี 

ของ ก�รทห�ร ที่สามารถทำาให้ กอ.รมน.

ภ�ค 4 ต้องหยุด ก�รบังคับใช้กฎหม�ย นั่น

แสดงถึงความ ก้�วหน้� ของ บีอ�ร์เอ็น ที่เป็นผู้กำาหนด เกม ให้

ฝ่ายเราเดินตาม เกม ที่ บีอ�ร์เอ็น เป็นผู้กำาหนด 

วันนี้เวที สันติภ�พ ภายในพื้นที่ ฝ่ายความมั่นคงกำาลังให้ 

ไอซีอ�ร์ซี เป็นผู้กำาหนด เกม เพื่อให้เดินโดยความเชื่อของ น�ย

พล ส่วนหนึ่งที่เชื่อว่า ไอซีอ�ร์ซี เป็นผู้ที่ ชำ�น�ญ เรื่อง สันติภ�พ 

และ ไอซีอ�ร์ซี มีความ จริงใจ ในการเข้ามาช่วยดับ ไฟใต้ ส่วน

ในเวทีการ เจรจ�สันติภ�พ ที่ประเทศมาเลเซียเป็น ผู้อำ�นวย

คว�มสะดวก ก็ถูกกำาหนด เกม โดย องค์กรต่�งช�ติ จาก ตะวัน

ตก ทั้งหมด  

ถามว่าการดับ ไฟใต้ เรากำาลังเดินไปสู่ความ สำ�เร็จ หรือ

เดินไปสู่ จุดอับ กันแน่!.

เมือง ไม้ขม รายงาน

tapichart@hotmail.com

การดับ ‘ไฟใต้’ ณ วันนี้กำาลังเดินไปสู่ความ ‘สำาเร็จ’ 

หรือเดินเข้าสู่ ‘จุดอับ’ กันแน่ 

ค

เ

เ

การพัฒนา ‘เขตเศรษฐกิจพิเศษ’

ในคลื่นการปรับตัวของภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ 
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3บทความ-ในประเทศ

องปรบมือดังๆ ท่ีระดับ “ผู้บังคับบัญชา” สนใจและ

ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต ยกระดับสวัสดิการต่างๆ ให้ 

“ตำารวจ” ด้วยการเปิดร้านกาแฟ “ปันรักษ์ คาเฟ่” ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตำารวจ

มีสมาคมแม่บ้านตำารวจเป็น โต้โผใหญ่ ได้รับการสนับสนุน

จาก “ผบ.ป๊ัด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข แม่ทัพใหญ่สีกากี อย่าง

เต็มท่ี

ประเดิมตัดริบบ้ินเปิดสาขาแรกไปแล้วเมื่อวันท่ี 25 เม.ย.ท่ี

ผ่านมา บริเวณอาคารจุลละพราหมณ์ ภายในกองบัญชาการ

ตำารวจตระเวนชายแดน กรุงเทพฯ

“ผบ.ป๊ัด” มาเป็นประธานในพิธีเปิดร้านกาแฟ “ปันรักษ์ 

คาเฟ่” ร่วมกับนายตำารวจระดับสูง ท้ัง พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง 

ผบ.ตร., คณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร., ผู้แทนจากหน่วยงาน

ต่างๆ และคณะสมาคมแม่บ้านตำารวจ

ร้าน “ปันรักษ์ คาเฟ่” สาขาแรก เป็นความร่วมมือระหว่าง 

สมาคมแม่บ้านตำารวจ กับ กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน 

เป็นการต่อยอดมาจากร้าน “ปันรักษ์” ร้านค้าร้านแรก

ท่ีรวบรวมสินค้า ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ของท่ีระลึก ของขวัญ 

ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน ของดีประจำาจังหวัด ตลอดจนของกินแสนอร่อย 

จากครอบครัวตำารวจท่ัวประเทศ ท่ีเปิดหน้าร้านอยู่ในบริเวณโรง

พยาบาลตำารวจไปแล้ว เมื่อเดือนพ.ย.64 

ร้าน “ปันรักษ์ คาเฟ่” จะใช้กาแฟท่ีปลูกโดยนักเรียน

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 บ้านสามหมื่น ต.เมือง

แหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ท่ีเต็มไปด้วยเรื่องราว นอกจากจะ

มีกาแฟแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ของขวัญเก๋ๆ จากครอบครัวตำารวจ 

พนักงานในร้านก็คัดเลือกจากครอบครัวตำารวจท่ีมีความสนใจ มี

การจัดฝึกอบรมพนักงานทุกข้ันตอน เป็นร้านกาแฟมาตรฐาน 

ตามข้อมูลก่อนท่ีจะมาเป็นร้าน “ปันรักษ์ คาเฟ่” มีการ

สำารวจความต้องการความช่วยเหลือของโรงเรียนตำารวจตระเวน

ชายแดนท่ัวประเทศ 220 แห่ง เป้าหมายคือกลุ่มนักเรียนโรงเรียน

ในพ้ืนท่ีทุรกันดารห่างไกลจากความเจริญและมีสภาพความเป็นอยู่

ท่ีขาดแคลน พบมี 34 แห่งท่ีต้องการความช่วยเหลือ 

แบ่งกลุ่มประเภทการช่วยเหลือตามความต้องการของ

โรงเรียน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.ความต้องการด้านปัจจัยพื้น 

ฐานที่จำาเป็น 2.การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน 

3.ด้านทุนการศึกษา 4.ด้านส่งเสริมอาชีพ และ 5.การส่งเสริม 

พัฒนากาแฟ 

จึงเป็นที่มาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตำารวจ 

ทั้งต้นทางการปลูกเมล็ดกาแฟตามดอย ก่อนส่งมาปลายทาง

ผลิตเป็นกาแฟขาย 

ถือเป็นโครงการที่น่าชื่นชม น่ายินดี

แต่สิ่งที่อยากสะกิดบอกไว้ ในยามที่ภาวะเศรษฐกิจฝืด

เคือง งบประมาณขาดแคลน น้ำามันราคาแพง อย่าเพิ่งรีบขยาย

สาขามากนัก ให้สาขาแรกอยู่ตัวก่อนแล้วค่อยขยับขยาย

ยิ่งตอนนี้หลายโรงพัก หลายพื้นที่ ยังมีปัญหาน้ำามันรถ

สายตรวจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน หาก

ต้องนำาไปใช้อย่างอื่นเพิ่มเติมอีก 

เกรงจะไม่สบายใจกันทุกฝ่าย.

เพื่อตำารวจ?

ต้

ปลื้มแพทย์ ไทยคว้ารางวัลWHO

‘เหงื่อแลกเงิน’ เพื่อน้อง

มอ่านโพสต์นี้ ในเฟซ ก็อยากนำามาให้อ่านด้วยกันก่อน 

ก่อนที่จะคุยกัน

...............................

วารินชำาราบบ้านเฮา อุบลราชธานี

เบื้องต้นผู้ใหญ่ใจดี พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา  15,000 

บาทครับ ทีมจิตอาสาเดินทางไปใกล้ถึงแล้ว  

เรื่องเดิม***ขอความช่วยเหลือครับ  

สวัสดีครับ ผมพิการเป็นอัมพาตนอนติดเตียง ภรรยาและ

พ่อแม่เสียชีวิตหมด อยู่กับลูกสาวพึ่งจบ ม.6 และสอบติดคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ 

น้องได้ทุนเรียนจากเอกชน แต่ปัญหาคือต้องจ่ายค่าเทอม

จำานวน 15,000 ก่อน เพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา และขอ

ใบรับรองจากทางมหาลัยก่อนถึงจะเบิกทุนได้ 

แต่ผมไม่มีเงินพอให้ลูกไปจ่ายได้ ไปหยิบยืมใครก่อนก็

ไม่ได้เพราะเป็นคนพิการ ถ้าไม่จ่าย ก็จะโดนตัดสิทธิ์การเป็น

นักศึกษา และโดนตัดทุนด้วยครับ  

ผมสงสารลูก กลัวลูกคิดสั้น เพราะโดนตัดทุน และบ่มี

โอกาสได้เรียนครับ อยากขอคนช่วยเหลือด้วยครับ

.........................

ครับ...ก็ไม่มีอะไรพิเศษพิสดารไปกว่าอีกหลายๆ โพสต์ใน

เรื่องทำานองเดียวกันนี้ 

อีกอย่าง คุณพ่อของน้องก็บอกมี “ทีมจิตอาสา” เดินทาง

เอาเงิน ๑๕,๐๐๐ บาทไปให้แล้ว

เพียงขอเสริมนิดเดียว คุณพ่อแสดงความสัตย์ซื่อ โพสต์

รูปตัวกับน้อง โชว์หลักฐานสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ม.อุบลฯ มาแสดงด้วย

เรื่องการศึกษา คนอยากช่วยเหลือมีเยอะ 

จึงเป็นช่องให้คนทราม ฉวยโอกาสหากินกับความเมตตา

ของสังคม กุเรื่องดรามาชีวิต หลอกเงินบริจาคอยู่บ่อยๆ

แต่พ่อ-ลูกรายนี้ ผมดูว่า “จริงใจ-ซื่อสัตย์” 

เพราะขึ้นต้นก็บอกก่อนเลยว่า ๑๕,๐๐๐ บาท นั้น มีทีม

จิตอาสามาช่วยแล้ว

ซึ่งถ้าเป็นนักฉวยโอกาส เขาจะไม่บอก เมื่อคุณพ่อซื่อ

อย่างนี้ ผมก็คิดว่า มีคนอีกจำานวนมาก อยากช่วยส่งเสริมน้อง

ให้มีทุนเรียนจนจบ

แต่ด้วยความซื่อ-ใสของคุณพ่อนั่นแหละ โพสต์อะไรก็

โพสต์ได้หลายบรรทัด

แต่เบอร์บัญชี เบอร์ โทรศัพท์ หรือแห่งหนตำาบลที่อยู่ 

ว่าอยู่ที่ ไหน ติดต่อได้อย่างไร ไม่บอกเลย บอกเพียงกว้างๆ 

“วารินชำาราบบ้านเฮา อุบลราชธานี”

จำานวน ๖๐,๐๐๐ คน นั้น 

คือ ปตท.เขาจัดกิจกรรม “PTT Virtual  Run” เริ่มมาตั้งแต่ 

๑๕ พ.ค.ไปสิ้นสุดเอา ๓๐ มิ.ย.๖๕ 

เปิดโอกาสให้ทุกคนที่เดินหรือวิ่งสะสม Virtual  Run แปลง

เป็นทุนการศึกษาให้เด็ก โดย ปตท.ตั้งทุนไว้ให้ ๑๕๐ ล้านบาท

ทุกท่าน ไม่ว่าจะเดิน-จะวิ่ง อยู่ที่ส่วนไหนของประเทศหรือ

ของโลก สามารถแปลงทุกๆ ๑๐ กิโลเมตร เป็นเงินได้  ๒,๕๐๐ บาท 

ช่วยนักเรียนได้ ๑ คน และ ปตท.จะสมทบช่วยอีก ๑ คน

กติกามีเพียง..........

ต้องลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ WWW.ลมหายใจเพื่อ

น้อง.com หรือ Line Official:PTTVirtualRun ก่อน ไม่มีค่าสมัคร

หรือค่าอะไรทั้งสิ้น

ต้องลงทะเบียนเพื่ออะไร เพื่อจะได้ส่งผลเดิน-วิ่งไปแปลงเป็น

ทุนนั่นแหละ และอีกอย่าง เพื่อรับของที่ระลึกจากโครงการ “PTT 

Virtual Run ลมหายใจเพื่อน้อง” นั่นด้วย

ผมเห็นเดี๋ยวนี้ ไม่ว่าวัยเด็ก, วัยรุ่น, วัยหนุ่ม-สาว, วัยเฒ่า-แก่ 

นิยมการเดิน-การวิ่งกันมาก 

ไหนๆ ได้พลานามัยกันแล้ว ก็อยากให้ร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อ

แปลงเหงื่อท่านเป็นทุนให้เด็กๆ กัน 

อย่าให้หยดเหงื่อท่านสูญเปล่าเลยครับ ผมเสียดายแทนเด็กๆ

อย่างว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” นำาทีมวิ่งตรวจงาน

ไปแทบทุกเขต นำาคณะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเลยครับ 

กว่าจะหมดเขต ๓๐ มิ.ย.รวมๆ กันแล้ว ต้องได้เป็นหมื่นกิโล

เมตรแหงๆ

๑๐ กม./๒,๕๐๐ บาท แล้ว ๑๐,๐๐๐ กม.เหงื่อท่านผู้ว่าฯ ชัช

ชาติและคณะจะแปลงเป็นทุนให้เด็กได้ขนาดไหน  ใครช่วยคำานวณ

ที ผมตกเลข!

ลงทุนอะไร ชาติไม่ยั่งยืนเท่า “ลงทุนเพื่อการศึกษา”

ต้องขอชม “ศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์” ประธานกรรมการ 

ปตท. และ “คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” CEO ปตท.ผู้จัดกิจกรรมนี้

Virtual Run คืออะไร ส่วนมากรู้กันแล้ว ผมลอกเขาเอามา 

บอกอีกที เผื่อคนที่ยังไม่รู้ 

Virtual Run ในกรณีคือ การวิ่งหรือการเดินที่ผู้เข้าร่วม ต้อง

ลงทะเบียนออนไลน์ ก่อนจะออกไปวิ่ง-เดิน เพื่อทำาระยะทางให้ถึง

ตามที่กำาหนด 

โดยเลือกได้เองว่า จะวิ่งที่ไหน เมื่อไหร่ 

จากนั้น อัปโหลดข้อมูลวิ่งหรือเดินแต่ละครั้ง ในแต่ละวัน 

ไปให้ผู้จัดกิจกรรม เพื่อแปลงระยะทางเป็นทุนให้เด็กและรับของ

ที่ระลึก

กิจกรรมอย่างนี้ ดีครับ ๑๕๐ ล้านบาท ที่ ปตท.จ่ายได้สอง

ต่อ ต่อแรก ส่งเสริม-สนับสนุน การออกกำาลังกายด้วยการเดิน

และวิ่ง 

ต่อที่สอง เท่ากับซื้อเหงื่อนักเดิน-นักวิ่งแปลงเป็นทุนการ

ศึกษาให้นักเรียน ๖๐,๐๐๐ คน 

ทั่วๆ ไป มีแค่  WIN...WIN 

แต่กิจกรรม “PTT Virtual Run ลมหายใจเพื่อน้อง” ต้อง

บอกว่า WIN..WIN..WIN..WIN  

คือ ชนะด้วยกันถึง ๔ ฝ่าย ทั้ง ปตท.และทั้งกองทุนเพื่อ

ความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็น

ประธานบริหาร

ทั้ง “นักเดิน-นักวิ่ง” ที่ร่วมกิจกรรมทุกคน และทั้งโอกาส

ทางการศึกษาของนักเรียน ๖๐,๐๐๐ คน ในปีการศึกษานี้

ปตท.ยุคนี้ .....

พ้นจากยุค แก๊ส น้ำามัน และปิโตรเคมี พุ่งไปสู่ยุคนวัตกรรม

วิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี ชั้นสูงไป

แล้ว

ที่น่าจับตา ปตท. แตกยอด แตกไลน์ ธุรกิจไปสู่มิติ

นวัตกรรมสังคมโลกสู่ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างน่าตื่นตา

ที่เด่นมากๆ คือธุรกิจผลิตโปรตีนจากพืชแทนเนื้อสัตว์ซึ่ง

มันตอบโจทย์สังคมโลก-สังคมมนุษย์ ที่กำาลังไปแนวนั้นมากๆ 

โดย ปตท.วางตำาแหน่งไทยเป็น “ศูนย์กลางนวัตกรรมด้าน

อาหารเพื่อสุขภาพของอาเซียน”

และอีกตัว เป็นธุรกิจนวัตกรรมที่ผมมองว่า ใน ๑๐-๒๐ ปี

ข้างหน้า ภาพลักษณ์ ปตท.ไม่ใช่พ่อค้าน้ำามัน 

แต่จะเป็น Life Science ในธุรกิจยา วิจัย-พัฒนา ด้วย

นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ยาชีววัตถุคล้ายคลึง ธุรกิจวัสดุ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ 

ผมดูการก้าวข้ามสายพันธุ์ของ ปตท.แล้ว ต้องบอกว่า

ปตท.เป็นอีกรายหนึ่งที่จะเป็นตัวนำาประเทศด้านนวัตกรรมทาง

ธุรกิจในภูมิภาคนี้

ไม่แค่นั้น ธุรกิจ Life Science และอาหารโปรตีนจากพืช 

จะไประดับตลาดโลก สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศ ถึงขั้นที่ว่าระดับ

แสนล้านจากแก๊ส-น้ำามันวันนี้ กระจ้อยร่อยไปเลย

ทุกวันนี้ เราติด “กับดักการเมือง” กันมากไป

และบ้าใบ้-ไคล้คลั่ง อยู่กับใครจะไป-ใครจะมา โดยไม่

ยอมเงยหน้าดูว่า “ภาครัฐ-ภาคเอกชน” เขาวางรากฐานธุรกิจ

อุตสาหกรรม นำาประเทศไปสู่สังคมอนาคตไกลถึงไหนกันแล้ว

บ้าง?!

พวก “ผู้ทรงเกียรติ” นั่นเหมือนกัน

เมื่อไหร่ “เชือกสนตะพาย” จะพ้นจมูกซะทีล่ะ?

ยังกะว่า “ทั้งวารินชำาราบ” มีบ้านคุณพ่อหลังเดียวงั้นแหละ!

ก็เป็นกรณีตัวอย่างที่ยกมาให้เห็นเกี่ยวกับด้านการศึกษาของ

ลูกๆ หลานๆ เรา “ทั้งประเทศ” ในขณะนี้

เศรษฐกิจภาวะนี้ ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันยากเข็ญขนาดไหน 

ยิ่งโควิดที่ยาวนานต่อเนื่อง ไม่เพียงกระทบปัญหาความเป็นอยู่ด้าน

ครอบครัวเท่านั้น

ยังกระทบถึงเด็กๆ ด้านการศึกษาในช่วงชั้นรอยต่ออีกด้วย 

ไหนจะค่าเทอม...ไหนจะค่าหนังสือเรียน...ไหนจะค่าเสื้อผ้า ยังอีก

จิปาถะที่ต้องใช้จ่ายระหว่างการศึกษาอีกมากมาย

พ่อแม่ก็หายใจกระแหม็บๆ.....

จะเอาครอบครัวรอดไปแต่ละมื้อ-แต่ละวัน ก็ยังยาก ครั้น

โรงเรียนเปิดเทอม จะเอาเงินที่ ไหนไปเป็นค่าเล่าเรียนให้ลูกเต้า

ได้ล่ะ?

แต่ละปี จึงมีเด็กจำานวนมากต้องหลุดออกจากระบบการ

ศึกษาอย่างน่าเศร้า เห็นชัดๆ จากตัวอย่าง “ค่าเทอมน้อง” ข้าง

ต้นนั้น

ผมอ่านโพสต์คุณพ่อ ที่ร้องขอความช่วยเหลือค่าเทอมลูก

แล้ว จำาได้ว่า.....

เคยเห็นโครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง” ที่ ปตท.กับ “กองทุน

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา=กสศ.” ร่วมมือกัน ผ่านตาตาม

เฟซ-ตามเว็บอยู่หลายครั้ง แต่ก็แค่ดูผ่านๆ

จึงย้อนกลับไปดูรายละเอียดอีกที ก็อยากจะนำามาบอกผู้นิยม

การเดิน-วิ่งออกกำาลังกาย ว่า

เราทุกคน......

สามารถ “มอบทุนการศึกษา” ให้เด็กๆ ที่เสี่ยงหลุดออกจาก

ระบบการศึกษาในปีนี้ ได้ถึง ๖๐,๐๐๐ คน 

โดยเพียงเอา “เหงื่อท่านแลกเงิน” ไปเป็นทุนการศึกษาให้เด็ก

ผ

หนุนปราบโกง

ปฏิรูป5บิ๊กล็อก

ชูพลังคนรุ่นใหม่

เกียกกาย • เมื่อวันศุกร์ ท่ีสำานักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ แถลงถึง

การดำาเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบปี

ท่ีผ่านมา  

โดยนายภักดี โพธิศิริ ประธาน

กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ แถลงว่า แผนการ

ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ ได้ปรับปรุงเสร็จส้ินและประกาศ

ใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ ก.พ.64 ซ่ึง

แผนปฏิรูปฉบับปัจจุบันโฟกัสไปท่ี 5          

บ๊ิกล็อก จะทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ปัญหาและอุปสรรคเก่าให้หมดไป 

เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างประสบความ

สำาเร็จ ท้ังน้ี สำาหรับ 5 ล็อกดังกล่าว 

ได้แก่ 1.การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ของภาคประชาชนในการต่อต้านการ        

ทุจริต เปล่ียนแปลงประชาชนให้เป็น

พลังพลเมือง 2.การพัฒนาการเข้าถึง 

ข้อมูลข่าวสาร ระบบคุ้มครองผู้แจ้ง

ข้อมูลทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ

นอกจากน้ี ข้อ 3 การพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมให้รวดเร็ว 

โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติท้ังรัฐและเอกชน 

4.การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่ง

ใส ไร้ผลประโยชน์เก่ียวกับสินบนและ

การประพฤติมิชอบ และ 5.การพัฒนา                                                         

มาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิง

นโยบายในการดำาเนินการโครงการ

ขนาดใหญ่ ทำาให้มีระบบบริหารจัดการ

ความเส่ียงในการดำาเนินโครงการ

ขนาดใหญ่ เช่น สัญญาคุณธรรม  

เป็นต้น 

ด้านนายมานะ นิมิตรมงคล 

กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กล่าวว่า พลังการ

ตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ในช่วงหลายปีท่ี

ผ่านมา ท่ีออกมาพูดออกมาเรียกร้อง 

ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมคอร์รัปชัน 

พฤติกรรมฉ้อฉลในสังคมมากข้ึน  และ

พลังของคนรุ่นใหม่เป็นพลังท่ีกล้ามาก 

กล้าท่ีจะพูดความจริง กล้าท่ีจะเรียก

ร้องและชักชวนคนรู้จักให้ออกมาช่วย

กันต่อต้านปัญหาคอร์รัปชัน น่ีถือว่า

เป็นอนาคตท่ีดีของประเทศไทย โดย

เฉพาะการนำาเทคโนโลยีอย่างโซเชียล                                                  

มีเดียมาเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไข

ปัญหาคอร์รัปชัน.

‘บิ๊กป้อม’ยันมาเลย์ดัน‘สันติสุข’ต่อ
ทำาเนียบรัฐบาล • เมื่อวันศุกร์ 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี  ให้สัมภาษณ์ถึง

การเดินทางไปประเทศมาเลเซีย

เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรม 

การชายแดนท่ัวไป ไทย-

มาเลเซีย คร้ังท่ี 55 ได้หารือ

เก่ียวกับการพูดคุยสันติสุขภาคใต้

หรือไม่ว่า ได้คุยกัน เขายังคงเป็น

ผู้อำานวยความสะดวกให้อย่าง

เดิม เราก็พยายามทำาทุกอย่างให้

เกิดความสงบสุขในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ เราจะพยายาม

ทำาให้เกิดสันติสุขโดยเร็วท่ีสุด 

เม่ือถามว่า  เขายังคง

ยืนยันช่วยเจรจาให้เกิดความ

สันติสุขใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่าใช่ เขาก็รับปากว่าจะ

ดำาเนินการต่อไป ซ่ึงเร่ืองน้ีมี

ความก้าวหน้าไปเยอะแล้วใน

เรื่องของการพูดคุย 

พล.อ.ประวิตรระบุด้วยว่า 

เรื่องระเบิดมาเลเซียเขาติดตาม

ดูอยู่แล้ว เมื่อถามย้ำาว่าเป็นการ

ตอบโต้การเดินทางไปเยือน

มาเลเซียหรือไม่ พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่าใช่ เมื่อวันท่ี 26 มี.ค.ก็มี

การคุยถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 

วันเดียวกัน พล.ท.เกรียง

ไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้

อำานวยการรักษาความมั่นคง                                                        

ภายในภาค 4 พร้อมด้วย 

พล.ต.ท. นันทเดช ย้อยนวล 

ผบช.ตำารวจภูธรภาค 9 ลงพื้นที่

ติดตามสถานการณ์เหตุคนร้าย

ลอบโจมตีสถานีตำารวจน้ำา

ตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อ

คืนวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา เป็น

เหตุให้เจ้าหน้าที่ ได้รับบาดเจ็บ 

3 นาย ก่อนเรียกประชุมหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทาง

การปฏิบัติงาน คุมเข้มพื้นที่

ให้เกิดความปลอดภัย ทั้งนี้ ได้

เข้าพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ 

สอบถามเหตุการณ์จากชาว

บ้านในพื้นที่ 

ผู้ส่ือข่าวรายงานด้วย

ว่า หลังการลงพ้ืนท่ีแม่ทัพภาค

ท่ี 4 ได้เรียกประชุมหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง ช้ีแจงสถานการณ์ 

ตลอดจนหารือถึงปัจจัยและ

สา เห ตุของ เห ตุก า ร ณ์ ดั ง

กล่าว ท้ังการเข้าไปตรวจค้น

คลังสินค้าหนีภาษี การกวาด

ล้างยาเสพติด และการจับกุม

ขบวนการค้ามนุษย์ ขณะน้ีอยู่

ในข้ันการตรวจสอบหลักฐาน

ทางนิติวิทยาศาสตร์และหลัก

ฐานจากกล้องวงจรปิด CCTV 

ท้ังหมด เพื่อติดตามเส้นทางจน

นำาไปสู่การระบุตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุ 

และดำาเนินการตามกฎหมายได้

ในท่ีสุด

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าว

ด้วยว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสืบ

เนื่องมาจากหลายเหตุการณ์ 

โดยการรุกหนักของเจ้าหน้าที่

ในการบังคับใช้กฎหมายและ

ปราบปรามยาเสพติดในช่วงที่

ผ่านมา แต่เราสังเกตเห็นว่าใน

ช่วงรอมฎอนเหตุการณ์ความ

รุนแรงสงบลง นั่นหมายความ

ว่าข้อตกลงยุติความรุนแรงนั้น

ได้ผล แต่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

ซึ่งกระทบต่อหลายภาคส่วน ทั้ง

ด้านความปลอดภัย เศรษฐกิจ 

ความเป็นอยู่ ได้สร้างความ

หวาดระแวงให้พี่น้องประชาชน

ในพื้นที่เป็นอย่างมาก การ

ดำาเนินการตามกฎหมายต่อ

จากนี้จะเข้มข้นขึ้น ซึ่งหลังจาก

นี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการ

บิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ที่อาจ

จะทำาให้เกิดความสับสนในการ

ปฏิบัติงานได้.

พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4/ผู้อำานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย 

พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 9 ลงพ้ืนท่ีติดตามเหตุคนร้ายลอบโจมตี

สถานีตำารวจน้ำาตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อคืนวันท่ี 25 พฤษภาคมท่ีผ่านมา

เมื่อวันศุกร์ น.ส.ไตรศุลี 

ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ได้กล่าวชื่นชมความ

สำาเร็จของบุคลากรทางการ

แพทย์จากประเทศไทย 2 ท่าน 

ท่ี ได้รับรางวัลจากองค์การ

อนามัยโลก (WHO) ประกอบ

ด้วย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ 

ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการ

ไม่สูบบุหร่ี ในรางวัล Dr. Lee 

Jong-Wook Memorial Prize for 

Public Health และ นพ.ไพศาล 

ร่วมวิบูลย์สุข นายแพทย์ทรง

คุณวุฒิ ด้านเวชกรรม สาขาจักษุ

วิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรม

การแพทย์ ในรางวัล Sasakawa 

Health Prize 

น .ส . ไตรศุลีก ล่าวว่า 

สำาหรับพิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้น

ในวันที่ 27 พ.ค. ระหว่างการ

ประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัย

ที่ 75 ณ นครเจนีวา สมาพันธ 

รัฐสวิส ซึ่งในส่วนของ ศ.นพ.

ประกิตติดภารกิจไม่สามารถ

เดินทางไปรับรางวัลด้วยตนเอง 

นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ 

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย

ประจำาสำานักงานสหประชาชาติ 

ณ นครเจนีวา จึงเป็นผู้ขึ้นรับ

รางวัลแทน 

น . ส . ไ ต ร ศุ ลี ร ะ บุ ว่ า 

บุคลากรทางการแพทย์ท้ัง 2 

ท่าน ได้รับการยกย่องจาก WHO 

เนื่องด้วยเป็นผู้ท่ีมีคุณูปการต่อ

วงการสาธารณสุข โดย ศ.นพ.

ประกิต วาทีสาธกกิจ ได้ทำางาน

ภาคประชาสังคมในการสร้าง

เสริมสุขภาพ โดยเฉพาะการ

รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี มีผล

งานเชิงประจักษ์เป็นท่ียอมรับ

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ขณะท่ี นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์

สุข เป็นจักษุแพทย์เช่ียวชาญ

ด้านการรักษาโรคจอประสาทตา 

ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาตาบอดใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะภาวะ

เบาหวานเข้าจอประสาทตา 

โดยพัฒนาวิธีการคัดกรอง ริเริ่ม

โครงการสำาคัญๆ กระทั่งจำานวน

ผู้ป่วยที่ตาบอดอันเนื่องมาจาก

ภาวะเบาหวานเข้าจอประสาท

ตาลดลงอย่างมาก 

“ น า ยก รั ฐมนต รี ไ ด้

ขอบคุณทีมไทยแลนด์ ท้ังส่วน

ของกระทรวงสาธารณสุข

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท่ี

ร่วมกันผลักดันงานทุกด้านจน

ระดับสาธารณสุขไทยเป็นท่ี

ยอมรับในระดับโลก อาทิ ความ

สามารถในการบริหารจัดการกับ

สถานการณ์โควิด-19 ซ่ึงจากท่ี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 

นำาคณะเข้าร่วมประชุมท่ีนครเจ

นีวาระหว่างวันท่ี 22-28 พ.ค. ผู้

บริหารของ WHO ก็ได้ให้ความ

ช่ืนชมประเทศไทยในเร่ืองน้ี 

และจะนำารูปแบบการบริหาร

จัดการของไทยไปพัฒนาให้เป็น

สากลและใช้กับประเทศต่างๆ 

ท่ัวโลก” น.ส.ไตรศุลีกล่าว 

น.ส.ไตรศุลีกล่าวด้วยว่า 

ตลอดจนความร่วมมือของไทย

กับ WHO ตามโครงการพัฒนา

ระบบศูนย์กลางทางชีวภาพ หรือ 

WHO Biohub System ไทยก็เป็น

ประเทศแรกๆ ท่ีสามารถเข้าร่วม

โครงการน้ี แสดงถึงขีดความ

สามารถและมาตรฐานระดับสูง

ของห้องปฏิบัติการ การถอดรหัส

พันธุกรรม การเพาะและส่งต่อ

เช้ือโรคใหม่ๆ สามารถร่วมกับ 

WHO ในการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้

มาซ่ึงข้อมูลท่ีจะรับมือกับโรคได้

รวดเร็ว นำาไปสู่การวิจัยให้ได้ยา 

วัคซีนหรือแนวทางการป้องกัน 

รักษาโรคท่ีเป็นภัยคุกคามใหม่กับ

ประชาคมโลกท่ีมีประสิทธิภาพ 

“นายกรัฐมนตรีขอบคุณ

ทีมไทยแลนด์ ตลอดจนบุคลากร

ทางการแพทย์ทุกๆ ท่านที่ทุ่มเท

การทำางาน ซึ่งนอกจากจะได้

ดูแลคนไทยแล้วยังสร้างชื่อ

เสียงให้ประเทศไทยจนเป็นที่

ยอมรับในระดับโลก ทั้งในส่วน

การรับมือกับสถานการณ์ โรค

ระบาดโควิด-19 และการดูแล

รักษาประชาชนในยามปกติ 

เป็นกำาลังสำาคัญที่ช่วยสนับสนุน

นโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นดูแล

ประชาชนให้เข้าถึงการรักษา

พยาบาลด้วยคุณภาพที่ดีและ

เท่าเทียม” น.ส.ไตรศุลีกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้า

น้ีนาย Tedros Adhanom Ghe-

breyesus ผู้อำานวยการใหญ่ 

องค์การอนามัยโลก (WHO) 

และ ดร. Poonam Khetra-

pal Singh ผู้อำานวยการ WHO 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ได้กล่าวชื่นชมไทยในการบริหาร

จัดการสถานการณ์โควิด-19 ท่ี

มีประสิทธิภาพ ซ่ึง WHO จะนำา

รูปแบบ รวมถึงระบบการบริหาร

จัดการของประเทศไทยไปเป็น

แบบอย่างท่ีจะสร้างให้เป็น

มาตรฐานสากลและใช้ในการ

บริหารสถานการณ์โรคระบาด

ท่ัวโลก.

นครเจนีวา • นายกฯ สุดปล้ืม 2 บุคลากรทางการแพทย์ไทยคว้า

รางวัลกระห่ึมโลก พร้อมขอบคุณทีมไทยแลนด์แสดงศักยภาพด้าน

สาธารณสุขไทยจนเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 



จับตาสงครามเศรษฐกิจ
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4 บทความ

ชวนวิ่ง

หลังสนามวิ่งที่ดอยอินทนนทติด UTMB World Series 

Major 1 ใน 3 ของโลก ลาสุดเจากระทรวงทองเที่ยว “พิพัฒน 

รัชกิจประการ” รมว.การทองเที่ยวและกีฬา แถลงจัดสนามที่ 2 

Amazean Jungle Thailand by UTMB สู

ใตสุดของประเทศไทยที่ อ.เบตง จ.ยะลา 

ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ 2566 

งานนี้เจาตัวปลื้มเอามากๆ แต

ทวากวาจะถึงวันงานก็ปหนา ซึ่งเจาตัว

บอกวา “ในอนาคตหากรัฐบาลอยูครบ

เทอมจะไปในฐานะ รมว.การทองเที่ยว

และกีฬา แตหากอยูระหวางการเลือก

ตั้งก็จะไปในฐานะผูรวมงานแขงขันอีก

ครั้ง”

พรอมกลาวอยางอารมณดีดวยวา “ครั้งที่แลวไปรวมวิ่ง                   

ฟนรัน 5 กิโลเมตร ก็แทบแยอยูแลว แทบจะคลานขึ้น โดย

เฉพาะ 400 เมตรสุดทายไมไหว หนักหนาสาหัสจริง ไมใชแค

วิ่ง แคเดินขึ้นเนินก็แยแลว แตคราวนี้อยากจะทดลองวิ่งในปา

สัก 10 กิโลเมตร จะพยายามฟตใหได!@” กอนหันไปหยอกทีม

ที่ปรึกษาวาจะชวนไปลดน้ําหนักสักเล็กนอย แทนที่จะไปดูอยาง

เดียว เราก็ไปวิ่งกันเสียหน�อย ทําหัวเราะกันทั้งงาน ฮาๆ

แหะๆ! งานนี้ทั้งรัฐมนตรีและทีมงานคงตองเริ่มฟตราง 

กายกันตั้งแตวันนี้ กวาจะถึงวันงานปหนา รับรอง 10 กิโลเมตร

วิ่งสบาย ฮาๆๆ 

     

“ลุงตู” อยูอีกเทอม

วันกอน “นองแรมโบ”-ชนะศักดิ์ อัตถาวงศ ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (อนุชา นาคาศัย) ขับรถยนต

มาจอดที่ทําเนียบฯ และทํางานภารกิจตัวเองตามปกติ 

ปรากฏวามีลูกแมวเกิดใหมติดใต

ทองรถมาดวย เปนเพศผู 2 ตัว และตัว

เมีย 1 ตัว วัยกําลังน�ารัก และมาตกที่

บริเวณลานจอดรถขางตึกบัญชาการ 1 

ตอนแรกสื่อไม่ทราบว่าแมวมา

จากไหน จนกระทั่งรูวาจากรถ “นอง

แรมโบ” นั่นเอง

กระทั่งเจาตัวออกมาแสดงตัว 

และจะนําลูกแมวกลับบานไปเจอแมแมว

ใหสําเร็จ

โดย ชนะศักดิ์ พูดเปนบทกลอนเช� อมโยงการเมืองวา 

“แมวมาหา หมามาสู ลุงตูอยูอีกเทอม” 

แหม...ปากหวานเชนน้ี “ลุงตู” พาซอนทายไปดวยแน�นอน (อิ อิ)

    

ทาลาออก ส.ส.

วันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรจะ

จัดคิวไวเปนวันกระทู  ให ส.ส.ไดตั้งคําถามถึงปญหาตางๆ ที่อยู

ในสถานการณระหวางนั้นตอรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

โดยเม� อวันที่ 26 พ.ค. ที่ผานมา 

โจ-ยุทธพงศ จรัสเสถียร พรรคเพ� อไทย 

ตั้งกระทูถามสดปญหาความไมโปรงใส

ในการประมูลโครงการบริหารจัดการ

ทอสงน้ําในภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งมี 

สันติ พรอมพัฒน รมช.คลัง ในฐานะ

ดูแลกรมธนารักษ มีหนาที่โดยตรงดูแล

รับผิดชอบการประมูลดังกลาว โดยทั้ง

สองฝายโตกันทุกเม็ดจริงๆ

ชวงหนึ่ง รมต.สันติ พาดพิง ส.ส.โจ เขาใจผิดวาบริษัท  

อีสทวอเตอร เปนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเจาตัวก็ไมยอม และลุกขึ้นสวน

วา “ขอใหทาน (สันติ) ไปดูคลิปที่ผานๆ มาวาผมเคยพูดวา

เอกชนรายน้ีเปนรัฐวิสาหกิจหรือไม ถาไมไดพูดขอใหทานลาออก

จากรัฐมนตรี แตถาผมพูดจริงจะขอลาออกจาก ส.ส.”  

แหม! ชางเปนการแลกเปลี่ยนที่ (ไม) คุมคาเสียจริง เกาอี้

เสนาบดีกับ ส.ส.เนี่ยนะ หุหุ

                                       

ไปกวนหมอ 

เพ่ิงออกงานรวมกับพ่ีชายฝาแฝด พ่ีสาว ในวันทําบุญครบ

รอบวันเกิด 56 ป ท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ 

วาท่ีผูวาฯ กทม. ตรงกับชวงโรงพยาบาลกําลังจะมีนิทรรศการ 108 

พันกาว ครบรอบ 108 ป โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เพ� อจะกาว

ไปกับประชาชน ต้ังแตวันท่ี 30 พ.ค.-5 

มิ.ย.พอดี 

ชัชชาติ เลยไดใหพี่ชายฝาแฝด 

ฉันชาย ชวยเชิญชวนคนมารวมงาน 

ระหวางนั้น ชัชชาติ เอยแซวไปดวยวา 

“งานนี้ ไมน�าเบ� อนะ” ทําเอา ฉันชาย 

ตอบอยางเนนเสียงทันที “ก็ตองมาดู 

น�าเบ� อหรือเปลา” 

เลนเอาวาท่ีผูวาฯ กทม.บอกอยาง

ยิ้มๆ กลับมาอีกวา “หมอเริ่มของขึ้นแลว ไปกวนหมอ” 

แหะๆ เปนอีกมุมของสองพี่นองที่มักหยอกเอินไปมา ตาม

ประสาคนคุนเคยกันเปนอยางดี อิอิ

พิพัฒน 

รัชกิจประการ

ยุทธพงศ จรัสเสถียร

ชนะศักด์ิ อัตถาวงศ

ชัชชาติ สิทธิพันธุ 

งครามยูเครนไดเกิดขึ้น 3 เดือนแลว จากที่คาดวาจะเปน

สงครามจบเร็วเพราะกําลังทางทหารที่หางชั้นกันระหวาง

รัสเซียกับยูเครน กลายเปนสงครามยืดเยื้อเพราะการทุม

กําลังชวยยูเครนจาก NATO รัสเซียเปนฝายไดเปรียบ  เปนฝายคุม

สถานการณการสูรบ เม� อเผด็จศึกโดยเร็วไมได  ดูเหมือนรัสเซียก็ไม

รีบรอนในขณะนี้ สวนสหรัฐเปนผูตองการใหสงครามยูเครนยืดเยื้อ

ตอไปอยูแลว รบกันยิ่งนานยิ่งดี    สหรัฐประกาศอยางไมปดบังวา 

จะใชสงครามยูเครนบั่นทอนกําลังประเทศของรัสเซีย โดยสหรัฐไม

ตองรบเอง ยูเครนในฐานะตัวแทนที่รบแทนสหรัฐจึงเปนผูบอบช้ํา

ที่สุด เพราะรบในประเทศตน คนตายคือคนยูเครน บานเมืองถูก

ทําลายพังเสียหายหมด ถาเผอิญชนะก็ยังตองใชหนี้หัวโต เพราะที่

สหรัฐชวยสงอาวุธใหนั้น สหรัฐไมไดบอกวาใหฟรี 

สงครามยืดเยื้อเปนสงครามผลาญเงิน มันแขงกันวาใครทน

ไดนานกวา ยูเครนไมตองหวงเร� องเงิน เพราะมีสหรัฐเปนเจามือ 

สหรัฐตอนนี้เพิ่งใชไปเพียงไมกี่หม� นลานดอลลาร ยังหางไกลจาก

ยอด 3 ลานลานดอลลารที่ใชไปในสงครามอัฟกานิสถานอีกมาก 

สวนรัสเซียไมสามารถจะประเมินได ถารบแบบประหยัดก็อาจทน

ไดอีกนานเหมือนกัน ที่น�าหวงกลับจะเปนประเทศยุโรปกลุมนาโต 

ที่ถูกกระทบอยางแรงทางเศรษฐกิจ ดีไมดีสงครามอาจจบลงเพราะ

การพังของเศรษฐกิจกลุมประเทศยุโรปก็ได ถากลุมยุโรปไมเลนดวย 

สหรัฐก็ยากที่จะชวยยูเครนตอไป

ตอนนี้สงครามยูเครนไมคอยจะต� นเตน ขอใหหันไปใหความ

สนใจกับสงครามเศรษฐกิจที่กําลังเกิดขึ้นมากกวา โดยมีสหรัฐเปน

ตัวแสดงนํา เม� อสงครามยูเครนเกิดขึ้น สหรัฐก็ใชเคร� องมือทาง

เศรษฐกิจเลนงานรัสเซียทันที มีการแซงกชันรัสเซียแบบสุดๆ ที่

สหรัฐเปรียบวาเหมือนการทิ้งระเบิดนิวเคลียรเศรษฐกิจใสรัสเซีย 

หวังใหรูเบิลกลายเปนเศษกระดาษ ใหเศรษฐกิจรัสเซียพังพินาศไป                                                                                

กับตา แตเหตุการณกลับกลายเปนวา รัสเซียแกเกมได รูเบิลไมเพียง

แตไมกลายเปนเศษกระดาษเหมือนที่ Biden คุยโวไว กลับแข็งคา                                                                                

ข้ึนกวาเกา กลายเปนเงินตราในโลกชนิดเดียวท่ีแข็งคากวาเม� อเทียบ

กับเงินดอลลารในขณะนี้ ความเสียหายของระเบิดนิวเคลียรเศรษฐ 

กิจลูกน้ีกลับไปเกิดแกกลุมประเทศยุโรปแทน สหรัฐไมเสียหาย เพียง

แตเสียหนาเทานั้น ที่รัสเซียชนะไดก็เพราะปฏิเสธ Hegemony ของ

ดอลลาร

“สงครามเศรษฐกิจ” ในที่นี้ ไมไดหมายถึงการปกปองเศรษฐ 

กิจตนเองของรัสเซียเทานั้น ซึ่งเปนเพียงสงครามยอย แตหมายถึง

สงครามเศรษฐกิจที่สหรัฐกําลังกอขึ้น ที่มุงโจมตีทุกประเทศทั่วโลก 

ที่ทุกประเทศทั่วโลกตองปกปองเศรษฐกิจของประเทศตน อยาให

เสียหายจากการโจมตีของสหรัฐ

สหรัฐมีขนาดเศรษฐกิจเปนอันดับหนึ่งของโลก แตสุขภาพ

ของเศรษฐกิจสหรัฐไมไดแข็งแกรงอยางที่ปรากฏภายนอก 1.เศรษฐ 

กิจของสหรัฐเต็มไปดวยฟองสบู 2.เปนเศรษฐกิจที่กลวงในภาคอุต 

สาหกรรม ท่ีเปนเชนน้ีก็เปนผลตามแนวนโยบายท่ีสหรัฐยึดถือปฏิบัติ 

สหรัฐเคยมีภาคอุตสาหกรรมที่ใหญและกาวหนาที่สุดในโลก แต

เพราะสหรัฐตองการเปนผูนําโลก ตองการใหท้ังโลกเปนโลกเสรีภาย

ใตการควบคุมของสหรัฐ สหรัฐตองทําตัวเปนตํารวจโลก ใชกําลัง

ทหารยุงเก่ียวไปท่ัวโลกตลอดเวลา การใชจายทางทหารท่ีเกินตัวทํา                         

ใหสหรัฐมีปญหาทางเศรษฐกิจในชวงสงครามเวียดนาม จนตองประ 

กาศใหเงินดอลลารไมผูกติดกับทองคําในป 1971 แตเม� อปรากฏวา                                                                                   

มันไมกระเทือนตอดอลลารในฐานะเงินตราโลก มันทําใหสหรัฐได                                                                                    

ใจและเรียนรูวา “Dollar hegemony” สามารถเก็บเกี่ยวผลประ 

โยชนจากทั่วโลกไดมากกวาและงายกวาภาคอุตสาหกรรม นายทุน

อนจะแตงเพลง “คิดถึง-จันทรกระจางฟา” นั้น 

เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี หรือ ครูเทพ ไดฝาก

ฝมือแตงเพลง “กราวกีฬา” ไวเปนมรดกสําคัญแหง

วงการกีฬาไทยมาตั้งแตเม� อ 100 กวาปลวงมาแลว

คนไทยในยุค Gen B จะรูจักเพลง “กราวกีฬา” ดวยกัน

ทุกคน เรียนชั้นประถมครูก็สอนใหรองเพลงนี้แลว

“พวกเรานักกีฬาใจกลาหาญ เชี่ยวชาญชิงชัยไมยนยอ

คราวชนะรุกใหญไมรีรอ คราวแพก็ไมทอกัดฟนทน

(สรอย) ฮึม ฮึม ฮึม ฮึม กีฬา กีฬา เปนยาวิเศษ...ฮาไฮ 

ฮาไฮ กีฬา กีฬา เปนยาวิเศษ

แกกองกิเลสทําคนใหเปนคน ผลของการฝกตน ลน

กีฬาสากล ตะละลา

รางกายกํายําล้ําเลิศ กลามเนื้อกอเกิดทุกแหงหน

แข็งแรงทรหดอดทน วองไวไมยนระยอใคร

(สรอย) ฮึม ฮึม...

ใจคอมั่นคงทรงศักดิ์ รูจักทีหนีที ไล

รูแพ รูชนะ รูอภัย ไวใจไดทั่วทั้งรักชัง

(สรอย) ฮึม ฮึม...

.....................................................................” 

ตอนท่ีรองเพลงน้ีรวมกันกับเพ� อนๆ โดยเฉพาะตอนเชียร

กีฬา ระหวางหอง ระหวางสี ระหวางชั้น เราจะมีอารมณ

ฮึกเหิมตามบทรอง โดยไมตองมีดนตรีประกอบดวยซ้ํา เพราะ

เนื้อหาและทํานองเพลงไดรวบยอดเอาสปริตของความเปน

นักกีฬามารวมไวอยางครบถวน

“กีฬา กีฬา เปนยาวิเศษ แกกองกิเลสทําคนใหเปนคน”

“รูแพ รูชนะ รูอภัย ไวใจไดทั่วทั้งรักชัง”

ทําใหเด็กในยุคน้ัน เขาถึงและเขาใจในสปริต ของความ

เปนนักกีฬาโดยอัตโนมัติ

นี่คืออานุภาพของเพลง หากเนื้อเพลงและทํานองสอด 

คลองกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกัน จะมีผลดลใจไปในทิศทางที่ผู

เขียนเพลงตองการได

เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ 

อยุธยา) หรือ “ครูเทพ” นั้นเองเปนผูแตงเพลงนี้ ไวเม� อป 

2437 โดยมี ครูนารถ ถาวรบุตร เปนผูแตงทํานอง และนํา

มาใชครั้งแรกในการแขงขันกีฬาสีของโรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย ตอมาเปนที่นิยมแพรหลายไปทั่วประเทศ

และก็ครูเทพนั้นเอง ที่แตงเพลง จันทรกระจางฟา 

(คิดถึง) ซึ่งเรียกไดวาเปนเพลงโรแมนติกและคลาสสิกแหงยุค

สมัยเลยทีเดียว

ครูเทพเรียนวิชาครูมาจากอังกฤษ กลับมาเปนผูสอนวิชา

ครูและวิชาคํานวณ ที่โรงเรียนฝกหัดอาจารย ในป 2441 ตอ

มาเปนปลัดทูลฉลอง และเปนเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ใน

ป 2457 เปนผูนําการศึกษาสมัยใหมมาสูประเทศไทย เปนผูนํา

เอากีฬา “ฟุตบอล” จากยุโรปเขามาเผยแพรในเมืองไทยเปนคน                                   

แรก และกีฬาฟุตบอลน้ีเองท่ีเปนแรงดลใจใหครูเทพแตงเพลง “กราว                                                                                                      

กีฬา” ครูเทพไดรับความไววางพระราชหฤทัยจากในหลวง ร.6 ให

เปนผูบัญชาการโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โรงเรียนแหงนี้เปนพื้นฐานสําคัญ ที่

ทําให ในเวลาตอมาทรงมีพระบรมราชโองการใหสถาปนาเปน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม� อ 26 มี.ค.2459

นอกจากภารกิจสําคัญดานการศึกษาของชาติแลว เม� อมีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

ไดรับโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหน�งประธานสภาผูแทนราษฎรคน                                                                        

แรก และเปน รมว.ศึกษาธิการ ในชุดที่ 1 (2475-2476) โดย

รัฐบาลไดประกาศแผนการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 1 โดยเนนจริย 

ศึกษา เปนหัวใจสําคัญ เพ� อบมเพาะเยาวชนไทยใหมีศีลธรรม และ

มีพลานามัยที่แข็งแรง

ดวงจันทรไมเพียงแตเปนบริวารของโลก และหมุนรอบโลก

ทุก 27 วัน 8 ชั่วโมงเทานั้น แตดวงจันทรยังส� อความหมาย

นานาประการ เชน ส� อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส� อถึงผูหญิง ความรัก

ความงาม ไมวาดวงจันทรจะมีรูปทรงเต็มดวง ครึ่งดวง หรือ

เปนจันทรเส้ียว ลวนทําใหผูคนท่ัวโลกมีจินตนาการไดกวางขวาง

พ.ศ.2477 เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน 

ณ อยุธยา) ไดประพันธเพลง “คิดถึง” โดยนําทํานองมาจาก  

Zigeunerweisen Op. 20 หรือ Gypsy Airs (บทเพลง

ยิปซี) กอนเปลี่ยนมาเปน “Gypsy Moon” ในเวลาตอมา ผล

งานการประพันธของ Pablo de Sarasate นักประพันธเพลง/

นักไวโอลิน ชาวสเปนยุคโรแมนติก เม� อป ค.ศ.1878 ซึ่งเปน

เพลงที่มีช� อเสียงมาก ตองเลนดวยไวโอลินและเลนไดยากมาก

เพลงหนึ่ง แตก็มีความไพเราะอลังการยิ่งนัก จึงเปนเพลงที่นัก

ไวโอลินชั้นครูนิยมเลนประชันฝมือ ความสามารถกันอยูเนืองๆ 

ดวยทวงทํานองที่เนิบชาแบบชาวยิปซี ซึ่งเปนชนเผาเรรอน 

พวกเขามีเพียงดวงจันทรชวยสรางจินตนาการในยามค่ําคืน 

ประกอบคําร่ําลือวา ชาวยิปซีเปนผูมีจินตนาการและความโร

แมนติกสูง จึงประพันธเพลงนี้ในทอนที่ 3 ซึ่ง ครูเทพ ไดนํา

มาใสเนื้อรองและใหช� อเพลงวา “คิดถึง” บันทึกเสียงครั้งแรก 

พ.ศ.2494  

 “จันทรกระจางฟา นภาประดับดวยดาว

 โลกสวยราวเนรมิต ประมวลเมืองแมน

 ลมโชยกลิ่นมาลา กระจายดินแดน

 เรียมนี้แสนคะนึง ถึงนองนวลจันทร

 งามใดหนอจะพอทัดเทียบ เปรียบนอง

 เจางามตองตาพี่ ไมมีใครเหมือน

 ถาหากนองอยูดวย และชวยชมเดือน

 โลกจะเหมือนเมืองแมน แมนแลวนวลเอย”

ความยิ่งใหญของเพลงนี้ ทําใหคายเพลงดังตองเอามา

เรียบเรียงเสียงประสาน และใหนักรองระดับซูเปอรสตารหลาย

คนรองกัน ทั้ง รัดเกลา อามระดิษ, เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย,  

ยุรนันท ภมรมนตรี แตที่ไดอารมณเพลง ไดลีลาพลิ้วไหวของ

ไวโอลิน คือเพลงที่ เอ-กรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา ซึ่งเปน

หลานของครูเทพ เปนผูรองอยางมีพลัง 

แมยานอวกาศสหรัฐอเมริกาจะไปเหยียบดวงจันทรมา

แลวตั้งแตป 2512 แตจันทรดวงนี้ยังคงเปนตัวแทนของความ

ลี้ลับ ความรัก ความหวัง ความงาม และความศรัทธา อยาง

ไมมีวันเส� อมคลาย.

ธนาคารเพ� อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน 

(Japan Bank for International Cooperation) หรือ เจบิค เปน

สถาบันการเงินของรัฐและเป็นหน่วยงานสินเชื่อเพื่อการส่ง

ออกของญี่ปุน กอตั้งเม� อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2542 จากการ

ควบรวมธนาคารเพ� อการสงออกและนําเขาแหงญี่ปุน (JEXIM) 

กับกองทุนเพ� อความรวมมือทางเศรษฐกิจตางประเทศ (OECF) 

โดยเจบิคมีการทํางานรวมกับองคการความรวมมือระหวาง

ประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา) โดยประเทศไทยกูเงินเจบิคมาลง 

ทุนในหลายโครงการเชน สนามบินสุวรรณภูมิ, รถไฟฟาสาย

สีน้ําเงิน, รถไฟฟาชานเมืองสายสีแดง.

เจบิค

สหรัฐจึงละทิ้งภาคอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะคือ อุตสาหกรรมประดิษฐ (Manufacturing) ที่

ผลิตของกินของใชในชีวิตประจําวัน ที่ตองรักษาและเรงพัฒนามี

เพียงอุตสาหกรรมทางทหารเทานั้น เพ� อใหมีกองกําลังรบที่เกรียง

ไกร เปนหลักค้ําคูกับอิทธิพลของ Petro dollar ใหดอลลารยังเปน

เงินตราโลก ประเทศสหรัฐนอกจากมีกลุมทุน Wall street ที่คุม

ภาคการเงินแลว ยังมี กลุมทุนอุตสาหกรรมทางทหาร (Military-

Industrial Complex)    เปนกลุมทุนสองกลุมที่ครอบงําการเมือง

สหรัฐในปจจุบัน     นโยบายประเทศสหรัฐจึงตองสอดรับกับผลประ 

โยชนของสองกลุมนี้ กลุมแรกใชอํานาจทางการเงินไปกอบโกยเก็บ

เกี่ยวผลประโยชนทั่วโลก อีกกลุมหนึ่งกอสงคราม สรางความขัด

แยงปนปวนไปทั่วโลกเชนกัน จะไดขายอาวุธและสรางสถานการณ

ที่งายตอการเก็บเกี่ยว    

สหรัฐเปนประเทศเดียวในโลกที่สามารถใชจายเกินตัวโดย

ไมเดือดรอน เพราะ “พิมพแบงก” ไดเอง จะพิมพเทาไรก็ได ไม

ตองมีตนทุน ไมตองมีของค้ํา และใชการควบคุมปริมาณดอลลารที่

ปลอยออกมาหมุนเวียนในโลกปนเร� องการเงิน สรางวิกฤตเก็บเกี่ยว

ผลประโยชนชาวโลกไดอยางงายๆ ในตลอดชวง 40 ปที่ผานมา แม

สถานการณ โลกเริ่มเปลี่ยนไปทางที่ทําใหการหากินของสหรัฐเริ่มจะ

ไมราบร� น แตอิทธิฤทธิ์ของสหรัฐก็ยังประมาทไมได

เศรษฐกิจสหรัฐมีปญหามาหลายปแลว โดยเฉพาะคือการขาด

ดุลการคา ในป 2018 สหรัฐกลาวหาจีนวาคาขายเอาเปรียบสหรัฐ 

ทําใหสหรัฐเสียดุลการคาตอจีนอยางมาก    เลยขึ้นอัตราภาษีนําเขา                                                

สินคาจีน เปนการเริ่มสงครามการคา ความจริงสหรัฐหลีกหนีการ 

นําเขาสินคาจีนไมได แตสหรัฐตองการบีบใหจีนเอาเงินท่ีไดดุลสหรัฐ

ซื้อพันธบัตรสหรัฐเหมือนชวงกอน โดยเฉพาะคือชวงที่สหรัฐเกิด

วิกฤต Sub-prime ซึ่งถาเปนแบบนี้ก็เสมือนหนึ่งวาสหรัฐซื้อเงินเช� อ 

ซื้อแลวไมตองจายเงินจริง แตจีนไมไดทําตามที่สหรัฐตองการ ก็น�า

จะเอาเงินไปสนับสนุนโครงการ One belt one road มากกวา 

ขณะนี้สงครามการคาจีนสหรัฐยังไมยุติ แตก็เปนที่รูกันวา สหรัฐไม

ไดชนะตามที่หวังไว    

การเกิดโรคระบาดโควิดย่ิงเปนการซํ้าเติมสหรัฐใหญ    การข้ึน

ภาษีนําเขาตอสินคาจีนทําใหราคาสินคาในสหรัฐแพงขึ้น การแซงก

ชันจีนที่สหรัฐทําลายหวงโซการผลิตที่เปนแบบสากล และอุปสรรค

การขนสงที่เกิดจากโรคโควิดลวนเปนการผลักดันใหราคาสินคาสูง

ขึ้นและขาดแคลน ในขณะเดียวกันที่  FED ไดทํา QE และปรับ

ลดดอกเบี้ยจนเหลือ 0% เพ� อกระตุนเศรษฐกิจ ก็เปนปจจัยบวกที่

ทําใหเงินเฟอ ที่สําคัญยิ่งกวาคือเงินสวนใหญไหลเขาไปสูตลาดหุน

และตลาดการเงิน เปนการเพิ่มฟองสบูเศรษฐกิจสหรัฐ โดยไมเกิด

การผลิต เม� อภาวะเงินเฟอสูงขึ้นมากในขณะนี้ FED ก็ตองออกมา

แกไข โดยเริ่มทําใหสิ่งที่ตรงกันขาม คือขึ้นดอกเบี้ย และดึงเงินกลับ 

ที่เรียกวา “shrink the balance sheet”

นักวิชาการหลายทานแสดงความเห็นวา ไมเช� อวามาตรการ

ของ FED จะไดผล เพราะภาวะเงินเฟอที่เปนอยูในขณะนี้ ไมไดเกิด

จากการลงทุนมากไปหรือการบริโภคมากไปที่ทําใหเกิดอุปสงคเกิน 

(Over demand) แตเกิดจากการขาดแคลนของสินคาและตนทุนที่

แพงขึ้นของสินคาตางหาก แม FED เองก็มาออกตัววา ไมมีความ

มั่นใจวามาตรการที่ใชเหลานี้จะไดผล ลดภาวะเงินเฟอได แตอาง

วาตนเองก็มีเคร� องมืออยูเทานี้

แลว FED ทําไปทําไม ทั้งๆ ที่ทราบดีวามันเสี่ยงอันตรายที่จะ

ทําใหฟองสบูแตกในตลาดหุนสหรัฐ

หลายฝายมองไปในเชิงลึกวา มันคือแผนเก็บเกี่ยวประเทศ

อ� นครั้งใหมของสหรัฐ อยาลืมวาในชวงที่ FED ทํา QE ก็มีเงิน                                                                                 

ทุนจํานวนหนึ่งไหลไปสรางฟองสบูในตลาดหุนหรือตลาดอสังหา 

ริมทรัพยในประเทศตางๆ ท่ัวโลก ท้ังท่ีเปนเงินทุนของกลุมทุนสหรัฐ 

และเปนเงินกูที่กลุมทุนในแตละประเทศไปกูจากสหรัฐ โดยไมไดจด                                                                                

จําบทเรียนจากวิกฤตที่เคยเกิดขึ้น และรัฐบาลเองก็ไมไดแกไขกฎ                                                                            

ระเบียบสรางภูมิคุมกันท่ีจําเปนหลังวิกฤตเชนกัน แมกระท่ังประเทศ

จีนที่ไมมี BIBF และแบงแยกตลาดหุนเปนตลาด A และตลาด B 

ก็ยังมีนายทุนจีนหัวใสหาทางเลี่ยงกฎโดยไปตั้งบริษัทลูกในสหรัฐ 

และกูเงินดอลลารมาหาผลประโยชน      

สัญญาณอันตรายเริ่มปรากฏ เพียงแค FED ประกาศขึ้น

ดอกเบี้ย 0.5% และยังไมทันที่จะเริ่มเรียกเงินกูกลับ ที่กําหนดจะ

เริ่มในเดือนมิถุนายนนี้ โดยจะทยอยเรียกกลับในจํานวนไมมาก เงิน

ทุนก็เริ่มไหลกลับสหรัฐแลว ทําใหอัตราแลกเปลี่ยนของดอลลารสูง

ขึ้นทันทีอยางมาก Dollar Index ขึ้นสูงไปถึง 105 ซึ่งเปนตัวเลข

ที่ไมไดปรากฏมานาน เงินตราทุกประเทศก็คงยกเวนเฉพาะรูเบิล มี

คาออนลงเม� อเทียบกับดอลลาร แมการขึ้นของคาดอลลารจะไมได

หมายความวาเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้น แตก็แสดงใหเห็นถึงการพึ่งพา

ของชาวโลกตอเงินดอลลารในฐานะเงินตราโลกยังมีสูง    อิทธิพลของ                                                                                        

สหรัฐที่จะใช Dollar hegemony เก็บเกี่ยวประเทศอ� นทั่วโลกก็มี 

สูงเชนกัน ถา FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปอีก รวมทั้งเริ่มดึงเงิน

กลับ สถานการณคงย่ําแยกวานี้

มันเปนสงครามการเงินที่สหรัฐเริ่มขึ้น ที่ประเทศอ� นทั่วโลก

ถูกบังคับและตองเตรียมพรอมทําสงครามปกปองเศรษฐกิจของ

ตนเอง สหรัฐในชวงนี้ตองการใหเงินทุนไหลกลับสูสหรัฐ สงคราม

ยูเครนทําใหเงินทุนสวนหนึ่งหนีจากยุโรปไปสูสหรัฐ แตมันยังไม

พอ FED จึงตองลงมือเอง แมเงินทุนที่ไหลกลับไมไดชวยแกเร� อง

เงินเฟอของสหรัฐก็จริง แตมันจะชวยพยุงฟองสบูของตลาดหุนให

แตกชาลงหรือไมแตกเลย ถาเศรษฐกิจตางประเทศลมกอน มันก็

ถึงเวลาที่ FED จะกลับลําปลอยดอลลารออกมาใหม เริ่มเก็บเกี่ยว

ทั่วโลกโดยการไปชอนซื้อทรัพยสินที่มีคาของประเทศอ� นในราคาถูก 

และประคองตลาดหุนใหอยูตอไป แตถาฟองสบูของสหรัฐแตกกอน 

มันก็จะพาใหประเทศอ� นลมตามสหรัฐ หากไมมีความแข็งแกรงพอ 

ที่จะปกปองเศรษฐกิจของตน สหรัฐมีแตไดกับได และสหรัฐจะไม

ยอมตายคนเดียว

Dollar hegemony ทําใหสหรัฐใชการปรับปริมาณเงินดอล 

ลารที่หมุนเวียนในตลาดโลก เปนเคร� องมือสรางโอกาสเก็บเกี่ยวผล                                                                            

ประโยชน สรางความพินาศใหแกประเทศอ� น มันเปนเร� องไมยุติธรรม 

และนี่ก็คือทําไมประเทศจีนตองเปนผูนําในเร� อง De-dollarization 

ที่หลายประเทศใหการสนับสนุน  

สุดทายก็คงตองถามวา ประเทศไทยเตรียมพรอมที่จะปก 

ปองตนเองหรือยัง.

จาก  ‘กราวกีฬา’

ถึง ‘จันทรกระจางฟา (คิดถึง)’

ก

ส

สมาน ประชามิตร 



วงนี้รัฐบาลประยุทธ์ขาลงสุดๆ พรรคเพื่อไทย                                                     

ที่กำ�ลังฮึกเหิมจ�กชัยชนะของชัชช�ติในสน�ม

เมืองหลวง ได้ทีขยี้ร�ยวัน จับมือกับก๊วนเศรษฐ 

กิจไทย ที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่� รับสัญญ�ณจ�กคน

แดนไกล ส่อเค้�ใกล้ยุบสภ�เต็มที 

ไม่ทันไร คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง (กกต.) อ�จจะ

ต้องจัดเลือกตั้งซ่อมแทรกก่อน หลังศ�ลฎีก�มีคำ�พิพ�กษ�

สั่งให้มีก�รเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 จังหวัดลำ�ป�งใหม่ ต�มที่

คณะกรรมก�ร ก�รเลือกตั้ง เสนอ เนื่องจ�กเห็นว่� นาย

วัฒนา สิทธิวัง ส.ส.พรรคพลังประช�รัฐขณะนั้น ได้รับ

เลือกตั้งม�โดยไม่สุจริตเที่ยงธรรม โดยมีหลักฐ�นอันควร

เชื่อได้ว่� น�งเกี๋ยงม� ปุพพโก ได้ให้เงินผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง                    

600 บ�ท เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่น�ยวัฒน� ซ่ึงเป็น 

ก�รฝ่�ฝืนพระร�ชบัญญัต ิประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่�ด้วยก�ร

เลือกตั้ง ส.ส. 2561  ม�ตร� 73 (1) 

ทั้งนี้ จะต้องมีก�ร

จัดก�รเลือกตั้งภ�ยใน 45 

วันนับแต่วันที่ตำ�แหน่ง

ว่�งลงหรือวันที่ศ�ลฎีก�

มีคำ�พิพ�กษ� ซึ่งค�ดว่�                  

กกต.จะกำ�หนดให้มีก�ร

เลือกต้ังในวันอ�ทิตย์ท่ี 10                           

ก.ค. 65 และให้วันที่ 9-13 

มิ.ย.เป็นวันสมัครรับเลือก

ตั้ง ซึ่งน�ยวัฒน�ยังคง

ส�ม�รถลงสมัครรับเลือก

ต้ังใหม่ได้ ไม่ได้ถูกเพิกถอน

สิทธิ์เลือกตั้ง

ห�กมีก�รจัดเลือกตั้งซ่อมลำ�ป�งเขต 4 อีกครั้ง จะ                                                                       

ถือว่�เป็นก�รเลือกตั้งซ่อมครั้งที่สอง เพร�ะน�ยวัฒน�

เป็นผู้คว้�ชัยจ�กเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.63 เนื่อง 

จ�กน�ยอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ลำ�ป�งหล�ยสมัย 

จ�กพรรคเพื่อไทยเสียชีวิตลง 

โดยน�ยวัฒน�ยังมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งซ่อมรอบสอง 

เพร�ะโดนแค่ใบเหลือง ต่�งกันแค่คร�วนี้จะได้สวมเสื้อ

พรรคเศรษฐกิจใหม่ หลังสลัดคอกพลังประช�รัฐทิ้งต�ม

หัวหน้�ก๊วน 

ถึงแม้ กกต.จะเตรียมก�รไว้แล้วว่�จะจัดเลือกตั้ง

ซ่อมในวันที่ 10 ก.ค.นี้ แต่วันนั้นอ�จม�ไม่ถึงก็ได้

ขึ้นอยู่กับอ�ยุของรัฐบ�ลชุดนี้ ที่กำ�ลังเผชิญกับ 2 

ด่�นใหญ่ เวทีแรกก็คือร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณร�ยจ่�ย

ประจำ�ปี 2566 ซึ่งฝ่�ยค้�นจะประเดิมยกแรกล้ม “บิ๊กตู่” 

ประก�ศล่วงหน้�จะโหวตคว่ำ� แต่ถ้�ผ่�นพ้นไปได้ ฝ่�ย

ค้�นยังมีด�บสองรอเชือด เพร�ะเพิ่งเปลี่ยนแผน จ�กเดิม

ที่จะรอให้กฎหม�ยลูก 2 ฉบับผ่�นฉลุยก่อน เปลี่ยนม�

เร่งยื่นญัตติอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ หวังเผด็จศึกรัฐบ�ลให้ได้

ภ�ยในเดือน มิ.ย. 

ห�กเกิดอุบัติท�งก�รเมืองได้ดังใจฝ่�ยค้�น กกต.ก็

ไม่ต้องจัดเลือกตั้งซ่อมให้เปลืองงบประม�ณ รอจัดเลือก

ตั้งใหญ่พร้อมกันไปเลยทั่วประเทศ.

มะเร็งปอดสูงขึ้น (อ้�งอิงสถิติของตำ�รวจจร�จร) 

ทุกปัญห�รอก�รแก้ไข แต่ดูเหมือนว่�จะเป็นคว�มฝันอันสูง 

สุด เพร�ะเมื่อจบปัญห�โควิด-๑๙ ก�รเมืองก็จะต้องสร้�งปัญห�อีก 

แม้ว่�จะยังต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญห�โควิด-๑๙ แต่พรรคฝ่�ย

แค้นก็ยังจะ “ละเลงขนมเบื้องด้วยป�ก” ห�เรื่องด่�ทอรัฐบ�ล ทั้งๆ 

ที่ตัวเองก็น่�จะมีส่วนร่วมแก้ไข แต่ปร�กฏว่�ที่ผ่�นม�ไม่สนใจปัญห�

คว�มเดือดร้อนของประช�ชน สนใจแต่แก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้นก�ร 

เมืองก็ทำ�แต่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ทั้งรัฐบ�ลและฝ่�ยแค้นก็ทำ�

เหมือนกันทุกยุคทุกสมัย ทำ�อย่�งไรจะแก้ไขปัญห�ได้.

ปาท่องกี๋

 

ปัญหาระดับประเทศมีให้แก้ไขเยอะครับ ก็อย่างที่คุณปาท่อง

กี๋บอก เดี๋ยวก็มีปัญหาที่นักการเมืองสร้างขึ้นมาอีก แก้กันไม่จบไม่สิ้น  

โดยเฉพาะปัญหาคอร์รัปชัน ตราบใดที่ยังไม่มีการปฏิรูปการเมือง ทำา 

ให้การเมืองมีธรรมาภิบาล นักการเมืองมีจริยธรรม เราก็จะเห็นการ                                                            

โกงของนักการเมืองต่อไป ทั้งการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่น โกง

กันอย่างกว้างขวางจริงๆ ครับ.

ต้องกำาหนดขั้นต่ำาของความเสียหายที่เกิดขึ้น

จากการนำานโยบายการเมืองมาปฏิบัติหรือไม่

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

เมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติว่�รัฐบ�ลท่ีสร้�งคว�มเสียห�ยจ�กก�ร 

นำ�นโยบ�ยท�งก�รเมืองม�ปฏิบัติ เช่นนโยบ�ยรับจำ�นำ�ข้�ว นโยบ�ย

กู้เงินด้วยวิธีพิเศษฯ นั้น ผู้ปฏิบัติต�มนโยบ�ยนั้นไม่ต้องรับผิดชอบ

คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจ�กนโยบ�ยนั้น ทำ�ให้พรรคก�รเมืองและนัก 

ก�รเมืองไม่เกรงกลัวที่จะนำ�นโยบ�ยที่สร้�งผลประโยชน์ท�งก�ร

เมืองให้แก่พรรคก�รเมืองตนม�ปฏิบัติ เพร�ะถ้�ไม่มีก�รทุจริตหรือ

ไม่มีหน่วยง�นใดที่มีอำ�น�จทักท้วง ก็ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้แม้ว่�ช�ติ

จะเสียห�ยก็ต�ม

ดังนั้น ก�รเสนอนโยบ�ยใดๆ ท�งก�รเมืองเพื่อให้ประช�ชน

ประทับใจและเลือกพรรคก�รเมืองและนักก�รเมืองน้ัน สมควรจะต้อง

กำ�หนดขีดจำ�กัดหรือไม่ เช่นนโยบ�ยที่สร้�งคว�มเสียห�ย ไม่คุ้มค่� ที่

มีมูลค่�ม�กกว่� ๑,๐๐๐ ล้�นบ�ท ผู้นำ�นโยบ�ยนั้นไปปฏิบัติก็จะต้อง

รับผิดชอบคว�มเสียห�ยในท�งแพ่ง ต้องชำ�ระค่�เสียห�ยที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ก�รนำ�นโยบ�ยใดๆ ม�ปฏิบัติจำ�เป็นจะต้องมีก�ร

ศึกษ�อย่�งละเอียดถี่ถ้วน มิใช่ทำ�ต�มคว�มคิดของคนคนเดียว เช่น 

นโยบ�ยนำ�มห�วิทย�ลัยออกนอกระบบ, นโยบ�ยรักษ�ฟรี ที่ทั้งสอง

นโยบ�ยนั้นอ�จจะมีประช�ชนพอใจเหมือนนโยบ�ยประช�นิยม แต่

ต้องยอมรับคว�มจริงว่�นโยบ�ยทั้งสองสร้�งปัญห�ให้แก่ประเทศ

5บทความ

าว่ากันเรื่องวิชาการกันหน่อย

“พฤติกรรม” หม�ยถึง ก�รกระทำ�หรือก�ร

แสดงออกของสัตว์ เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้� หรือสิ่ง

ที่ม�กระตุ้น อ�จจะเกิดขึ้นทันทีหรือเกิดขึ้นหลังจ�กที่ถูกกระตุ้น

ม�แล้วระยะหนึ่ง

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมได้แก่ ยีน และสิ่งแวดล้อม 

พฤติกรรมจำ�แนกออกเป็น ๒ ประเภทคือ

๑.พฤติกรรมที่มีม�แต่กำ�เนิด แสดงออกเพื่อตอบสนองต่อ

สิ่งเร้�ชนิด เป็นพฤติกรรมที่ได้ม�จ�กกรรมพันธุ์  สัตว์ส�ม�รถ

แสดงออกได้ โดยไม่ต้องเรียนรู้ม�ก่อน มีแบบแผนเดียวกัน ไม่

ค่อยมีก�รปรับเปลี่ยนโดยก�รเรียนรู้ มีลักษณะเฉพ�ะของแต่ละ

สปีชีส์  

๒.พฤติกรรมก�รเรียนรู้ ส�ม�รถปรับเปลี่ยนได้อันเป็นผล

เนื่องม�จ�กประสบก�รณ์ ไม่ใช่เกิดจ�กก�รที่สัตว์มีอ�ยุม�กขึ้น 

ก็คือ แก่เพร�ะกินข้�ว เฒ่�เพร�ะอยู่น�น นั่นแหละครับ

สัตว์ที่ว่�นี้หม�ยรวมถึงมนุษย์ด้วยนะครับ

ทำ�ไมถึงยกเรื่องนี้ขึ้นม�? 

ก็ไม่มีอะไรหรอกครับ แค่อย�กคุยเรื่องนักก�รเมือง ที่

กำ�ลังแสดงพฤติกรรมบ�งอย่�งอยู่ 

จะเรียกว่� พฤติกรรมต�มฤดูก�ลก็ได้ 

อย่�งสุนัขเป็นสัดเฉลี่ยปีละ ๒ ครั้ง ใช้เวล�ประม�ณ  ๖ 

เดือน 

เดิมทีเรียกกันว่� “หม�เดือนสิบสอง” 

แต่ไม่ได้เกี่ยวกับฤดูก�ล ฝน แล้ง หน�ว หรอกครับ 

ที่จริงคือ สุนัขจะเข้�สู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออ�ยุ ๘-๑๒ เดือน 

เป็นต้นไป ทั้งตัวผู้และตัวเมีย และเมื่อเข้�สู่ช่วงเจริญพันธุ์น้อง

หม�ก็จะเริ่มมีภ�วะเป็นสัด 

นักก�รเมืองก็มีฤดูก�ลเหมือนกัน และคล้�ยสุนัข ฤดูก�ล

ท่ีว่�ไม่ได้เก่ียวกับ ฝน แล้ง หน�ว แต่มันม�ต�มว�ระท่ีจะต้องม� 

หลักๆ ก็ช่วงก่อนมีก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ

วันน้ีขย�ยภ�วะคว�มเป็นสัด ไปถึงร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณ

ร�ยจ่�ยประจำ�ปี 

เดิมทีร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณ มีวัฒนธรรมในก�รโหวต

เสียงที่แตกต่�งไปจ�กร่�งกฎหม�ยอื่นๆ อย่�งสิ้นเชิง 

ฝ่�ยค้�นมักจะโหวตงดออกเสียง 

แผนล้มรัฐบาล

หรือไม่ก็ไม่ร่วมโหวต

ห�คนที่โหวตคว่ำ�ร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณแทบจะไม่ได้

แต่คว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองที่รุนแรงล�กทุกอย่�งเข้�รกเข้�

พง มองทุกเรื่องเป็นคว�มขัดแย้ง บ�นปล�ยม�ถึงเงินของประเทศ

ก�รโหวตว�ระที่ ๓ ร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณปี ๒๕๖๓  มีองค์

ประชุมทั้งหมด ๒๖๑ คน ลงมติเห็นด้วย ๒๕๗ ไม่เห็นด้วย ๑ งด

ออกเสียง ๓

ม�ถึงร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณปี ๒๕๖๔ สภ�มีมติเห็นชอบ 

๒๖๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ๖๐ เสียง งดออกเสียง ๑๒๑  เสียง ไม่ลง

คะแนนเสียง ๖ เสียง 

จะเห็นว่�พฤติกรรมก�รโหวตเสียงเริ่มเปลี่ยน

ไปดูก�รโหวตครั้งล่�สุดคือร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณปี ๒๕๖๕ 

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงห�คม ปี ๒๕๖๔ มีจำ�นวน ส.ส.เข้�ร่วมประชุม ๔๕๑ 

คน จ�กจำ�นวน ๔๘๒ คน

ผลก�รลงมติ เห็นชอบ ๒๕๗ เสียง 

ไม่เห็นชอบ ๑๘๙ เสียง 

งดออกเสียง ๔ เสียง 

และไม่ลงคะแนน ๑ เสียง

งบประม�ณปี ๒๕๖๔ พรรคก้�วไกลโหวตสวนพรรคเดียว

ปีถัดม�เพื่อไทยผสมโรงโหวตคว่ำ�ด้วย  

เพื่อคว�มชัดเจนไปดูก�รโหวตร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณปี ๒๕๕๖ 

ซึ่งเป็นช่วงรัฐบ�ลยิ่งลักษณ์

ปีน้ันสภ�โหวตผ่�นด้วยเสียง ๒๗๙ ต่อ ๘ งดออกเสียง ๑๒๗ เสียง

งดออกเสียงคือเสียงของฝ่�ยค้�นที่นำ�โดยพรรคประช�ธิปัตย์ 

นั่นคือม�รย�ทท�งก�รเมือง ที่ปฏิบัติกันม�น�น 

ม�วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว 

และอ�จเปลี่ยนไปตลอดก�ล

ร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณจะถูกแขวนอยู่บนเส้นด้�ย 

เมื่อไหร่ก็ต�มที่มีรัฐบ�ลเสียงปริ่มน้ำ� โอก�สที่ น�ยกฯ จะยุบ

สภ�ล�ออก เพร�ะแพ้ โหวตนั้่นมีสูงม�ก 

นั่นหม�ยคว�มว่� ร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณ จะคลอดช้�เป็น

ไตรม�ส 

ปีไหนที่งบประม�ณมีปัญห� เพร�ะมีก�รเบิกจ่�ยหมดเกลี้ยง

ก่อนสิ้นปีงบประม�ณ ปีนั้นคือห�ยนะของประเทศ 

อย่�คิดว่�จะไม่เกิดกรณีแบบนี้ขึ้น ให้ดูวิกฤตจ�กโรคระบ�ด

โควิด-๑๙ เป็นตัวอย่�ง 

ห�เงินกันแทบไม่ทัน 

ทีนี้ม�เข้�เรื่องครับ ฝ่�ยค้�นโดย “หมอชลน่�น” บอกว่�

“...บทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่า แม้ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 

จะไม่ผ่าน ก็สามารถใช้งบประมาณเดิม คือ  พ.ร.บ.งบฯ ๖๕ ไป

พลางก่อน เว้นแต่เป็นเรื่องงบลงทุนที่จะสร้างใหม่ 

ดังนั้นแผนงานโครงการต่างๆ ที่เป็นเรื่องประจำาก็สามารถ

ทำาได้ต่อ แต่ไม่อนุญาตให้เอาไปลงทุนในสิ่งที่เห็นว่าไม่ชอบ ถ้าหาก

ปล่อยไปอาจจะกระทบต่อพี่น้องประชาชนมากกว่า 

ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกที่จะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน  เพราะการ

ไม่ให้ผ่านอาจจะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่า และปล่อยให้

รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาจัดสรรงบประมาณแทน...” 

สรุปง่�ยๆ คือ พรรคเพื่อไทยมีเป้�หม�ยล้มรัฐบ�ลโดยใช้ร่�ง 

พ.ร.บ.งบประม�ณเป็นเครื่องมือ 

ห�กย้อนกลับไปเมื่อปล�ยเดือนเมษ�ยน “หมอชลน่�น” พูดถึง

ดีล ๓๐ ส.ส. สำ�หรับก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจที่ฝ่�ยค้�นจะยื่นเร็วๆ นี้

เพื่อล้มรัฐบ�ลม�แล้วครั้งหนึ่ง 

๓๐ ส.ส.ม�จ�กไหน?

วันนี้มีข่�วเคลื่อนไหวกันคึกคักในพรรคเศรษฐกิจไทย 

“ธรรมนัส พรหมเผ่�” ประก�ศไว้น่�กลัวทีเดียว 

“อย่าลืมว่า ผมมีพี่น้องเยอะ ที่นั่งอยู่ฝ่ายรัฐบาล ส่วนฝ่าย

ค้านนั้นไม่ต้องพูดถึง”

มีก�รพูดถึง ๔๐ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบ�ลว่�พร้อมที่จะโหวต

สวนรัฐบ�ล

ทำ�ไมต้องเป็น ๔๐ ส.ส.

ตัวเลขกลมๆ ปัจจุบันรัฐบ�ลมี ๒๗๐ ที่นั่ง ฝ่�ยค้�น ๒๐๘ 

ที่นั่ง 

ลดฝ่�ยรัฐบ�ลไป ๔๐ ก็จะเหลือ ๒๓๐ เสียง

เอ� ๔๐ เสียง ไปเพิ่มให้ฝ่�ยค้�นก็จะกล�ยเป็น ๒๔๘ เสียง

ทุบโต๊ะดังปัง! 

นี่ไงล้มรัฐบ�ลได้แล้ว 

แต่เดี๋ยวก่อน “ธรรมนัส” มีกี่เสียง

เห็นข่�วแวบๆ มีก�รเคลื่อนไหวล่�ร�ยชื่อ ส.ส.ได้ทั้งสิ้น 

๑๘ คน 

ประกอบไปด้วย ส.ส.จ�กพรรคก�รเมืองขน�ดเล็กหล�ย

พรรคในขั้วรัฐบ�ล 

กลุ่ม ส.ส.ที่แยกตัวม�จ�กพรรคก�รเมืองเดิม ที่ถูกมองว่�

เป็นงูเห่� 

รวมไปถึง ส.ส.กลุ่ม ๑๖ เดิม ที่มี “พิเชษฐ สถิรชว�ล”  

เป็นแกนนำ� ค�ดว่�กลุ่มนี้พร้อมจะผนึกรวมกำ�ลังกับ ส.ส.พรรค

เศรษฐกิจไทย ของกลุ่มธรรมนัส ตัวเลขกลมๆ ขณะนี้ ๒๐ คน 

ก็เฉียด ๔๐ ครับ 

แต่ก็มีคำ�ถ�มครับ ส.ส.ปัดเศษหล�ยคน แทบจะไม่มีโอก�ส

กลับม�อีกในก�รเลือกตั้งครั้งหน้� ต้องเลือกว่�อยู่เป็น ส.ส.ต่ออีก

กว่�ครึ่งปี 

กับบีบให้น�ยกฯ ยุบสภ�แล้วไปลุ้นเลือกตั้งใหม่ที่แทบไม่มี

โอก�สกลับม� ส.ส.พรรคเล็กเหล่�นี้จะเลือกอะไร 

หรือมีคนดูแลตลอดชีวิตไม่เดือดร้อนเรื่องปัจจัยแล้ว  แบบ                                                                                          

นี้ก็มีโอก�สที่รัฐบ�ลจะถูกคว่ำ�ครับ 

แต่เกมก�รเมืองมันซับซ้อนกว่�นั้น เป็นธรรมช�ติช่วงอภิ 

ปร�ยไม่ไว้ว�งใจ หรือฤดูก�ลงบประม�ณ มักจะมีนักก�รเมือง

หัวใสออกม�เคลื่อนไหวเรียกร้องคว�มสนใจ  บ�งคนอย�กกินกล้วย

แต่ที่แย่ไปกว่�นั้น พรรคเพื่อไทย กำ�ลังยืมมือ คนที่พรรค

เพื่อไทยเปิดซักฟอกเรื่องคดีย�เสพติดในต่�งประเทศ  ด่�เข�ว่�

เป็นรัฐมนตรีแป้ง เพื่อล้มรัฐบ�ล เปิดท�งให้ตัวเองเข้�สู่อำ�น�จ

นี่แหละครับแผนล้มรัฐบ�ล

ช่�งน่�อัปยศจริงๆ.

ยาดีมักขมปาก

ผู้มีธรรมขั้นสูงส่องประยุทธ์

มิประชดประชันฉุดตนเองต่ำา

ใครจะแรงเลวร้ายออกร่ายรำา

แม้ชอกช้ำาไม่ประชดอดอารมณ์

พระโพธิสัตว์เตมีย์ใบ้เป็นแบบ

ไอ้ตัวแสบ ทดสอบ เพียรสั่งสม

งบประมาณผ่านสภาน่าภิรมย์

กินของขมเช้าเย็นย่อมเป็นยา

การเมือง-โควิด ๑๙-น้ำาท่วม น้ำาแล้ง-ไฟใต้-อากาศพิษ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ปัญห� ๕ ประก�รนี้ ใครม�เป็นน�ยกรัฐมนตรีก็ต้องกุมขมับ 

เพร�ะต้องมี ๑๐ หน้�เป็นทศกัณฐ์จึงจะส�ม�รถรับมือกับปัญห�เหล่�                                                                                  

นี้ ได้ โดยเฉพ�ะเมื่อมีก�รเมืองนำ�หน้� (เพร�ะเป็น กอ.ไก่) ซึ่งเมื่อ

ก�รเมืองเองเป็นต้นเหตุก่อปัญห�ท่ีสุด ทำ�ให้ก�รแก้ไขปัญห�ท้ัง ๔ ประ 

สบปัญห�เพร�ะก�รเมืองขัดขว�ง ก�รเมืองเปรียบเสมือน “หัวหน้�

วินมอเตอร์ไซค์” ที่กินหัวคิวของทุกเรื่อง ก�รเมืองมิใช่จิตอ�ส� ไม่ว่�

จะเป็นก�รเมืองที่ได้ม�จ�กรัฐประห�รหรือก�รเลือกตั้ง

ดังนั้นปัญห�ทุกอย่�งของประเทศจึงยังคงอยู่ เพร�ะก�รเมือง

เปรียบเสมือน “เลี้ยงไข้” เพร�ะถ้�ไม่มีปัญห�ก็ไม่มีก�รเมือง ดังนั้น

พรรคก�รเมืองและนักก�รเมืองจึงเป็นตัวสร้�งปัญห�ม�โดยตลอด

โควิด-๑๙ เป็นปัญห�ใหญ่ในขณะนี้ ไม่ว่�จะหนักหน�ส�หัส

อย่�งไร แต่ประเทศไทยก็คงส�ม�รถผ่�นปัญห�นี้ ไปได้ แม้ว่�จะ

สะบักสะบอมก็ต�ม เพร�ะโควิด-๑๙ ก็คงไม่ส�ม�รถกำ�จัดคนไทยทั้ง

ประเทศได้อย่�งแน่นอน แต่โควิด-๑๙ ก็แสดงให้เห็นว่�ประเทศไทย

ยังมีปัญห�หนัก และก�รแก้ไขปัญห�ก็ยังสร้�งปัญห�เพร�ะยังมีทุจริต

คอร์รัปชันทุกเรื่อง “ก�รเมืองยังเป็นก�รแสวงห�ผลประโยชน์” ม�ก 

กว่�เป็นจิตอ�ส� ปัญห�นี้ลัทธิชังเผด็จก�ร ชังรัฐบ�ล ชังช�ติ ไม่

ส�ม�รถโยนคว�มผิดให้รัฐประห�รได้เลย เพร�ะเป็นก�รเมืองที่ม�

จ�กก�รเลือกตั้งเท่�นั้นที่เกี่ยวข้อง

น้ำ�แล้ง-น้ำ�ท่วม ก็เป็นปัญห�ใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ี แต่ดูเหมือน

จะถูกโควิด-๑๙ แซงหน้�เท่�นั้น เชื่อว่�ในขณะนี้ประช�ชนส่วนใหญ่

ของประเทศก็กำ�ลังประสบปัญห�ภัยแล้งหนักม�ก ซ่ึงก็ต้องแก้ไขแบบ                                                                      

ข�ยผ้�เอ�หน้�รอด เอ�ชีวิตรอดเท่�น้ัน เพร�ะน้ำ�เป็นเรื่องของธรรมช�ติ 

ที่วันนี้ถูกมนุษย์บุกรุกธรรมช�ติ ดังนั้นมนุษย์ก็ต้องรับผลจ�กก�รกระ

ทำ�ของตน ถ้�ส�ม�รถผ่�นวิกฤตไวรัสโควิดและวิกฤตน้ำ�แล้งไปได้

ก็จะต้องพบกับวิกฤตน้ำ�ท่วมต�มม� เรื่องนี้ก็ไม่ส�ม�รถโทษเฉพ�ะ

อำ�น�จที่ม�จ�กรัฐประห�รได้ เพร�ะวิกฤตน้ำ�แล้งและวิกฤตน้ำ�ท่วม                                                                          

เป็นเหตุก�รณ์ประจำ�ของประเทศไทยที่เกิดขึ้นทั้งเผด็จก�รและประ 

ช�ธิปไตย

ไฟใต้ ผู้ก่อก�รร้�ยใช้ค�ร์บอมบ์ระเบิดหน้� “ศอ.บต.” เย้ยหยัน

รัฐบ�ลไทย เพร�ะประเมินสถ�นก�รณ์ได้ว่� “รัฐบ�ลกำ�ลังยุ่งอยู่กับ

ปัญห�โควิด-๑๙” ปัญห�ไฟใต้รุนแรงขึ้นเพร�ะทักษิณเชื่อว่�เด็ดหัว

แกนนำ�แล้วก็จบ แต่ปร�กฏว่�ทักษิณคิดผิด เพร�ะยิ่งเด็ดก็ยิ่งงอก  

นอกจ�กน้ันส่ีจังหวัดภ�คใต้ก็เปรียบเสมือน “ลูกเมียน้อย” ของทุกรัฐ 

บ�ล ไม่ว่�จะเป็นเผด็จก�รหรือประช�ธิปไตย ไม่ทุ่มคว�มเจริญเพื่อให้

ประช�ชนท่ีด้อยโอก�ส (เพร�ะติดกับหลักศ�สน�)  ได้มีชีวิตท่ีดีข้ึน แถม

ยังใช้เป็น “วัด” สำ�หรับปล่อยหม�แมว หรือข้�ร�ชก�รช่ัวอีกด้วย

อ�ก�ศพิษ เชียงใหม่ติดอันดับหน่ึงของโลกแล้ว เพร�ะปริม�ณพี

เอ็ม ๒.๕ สูงที่สุดในโลก ทำ�ให้เปลี่ยนเชียงใหม่จ�กแดนสวรรค์ อ�ก�ศ

ดี, ธรรมช�ติสวยง�ม, ส�วสวย กล�ยเป็นอ�ก�ศพิษ, ธรรมช�ติถูก

แทนท่ีด้วยบ้�นพักเป�เอ็มวอช, ส�วง�มเปล่ียนเป็นส�วพล�สติก  เพร�ะ

ทุกวันนี้ส�วสวยหล่อม�จ�กแม่พิมพ์เดียวกันหมด (สวยด้วยมีดหมอ

ทั้งประเทศ) แต่ก็ไม่เฉพ�ะเชียงใหม่เท่�นั้นที่ประสบปัญห�มลพิษใน

อ�ก�ศ เพร�ะดูเหมือนทุกจังหวัดก็ประสบปัญห�อ�ก�ศพิษเหมือน

กันหมด ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภ�พของประช�ชน ที่จะมีโอก�สป่วยเป็น

เลือกต้ังซ่อมลำาปาง รอบ 2

อย่�งร้�ยแรง 

ถ้�สมมุติว่�มีก�รนำ�นโยบ�ยเพิ่มคว�มเร็วเป็น ๑๒๐  กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง เปลี่ยนวิธีแยกถนน ด้วยก�รใช้แท่งแบริเออร์คอนกรีต

+ย�งพ�ร�ทั่วประเทศ ที่ต้องใช้งบประม�ณมห�ศ�ล แล้วถ้�ยังทำ�ให้

มีอุบัติเหตุรถข้�มเลนม�กม�ย ใครจะรับผิดชอบ เพร�ะก�รศึกษ�

วิจัยในเรื่องน้ีไม่เพียงพอท่ีจะสรุปว่�แท่งแบริเออร์คอนกรีต+ย�งพ�ร� 

จะส�ม�รถแก้ไขปัญห�รถข้�มเลนได้จริง

ต้องยอมรับคว�มจริงที่ว่�พรรคก�รเมืองและนักก�รเมือง

ของไทยมิได้มีคว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ ทักษะ ที่จะปล่อยให้นำ�

ประเทศไทยโดยลำ�พัง เพร�ะทุกวันนี้พรรคก�รเมืองและนักก�รเมือง

ก็ยังไม่มีคว�มรอบรู้ในทุกๆ ปัญห�อย่�งแท้จริง เป็นแค่รวบรวมคนที่

ส�ม�รถชนะก�รเลือกตั้งได้เท่�นั้น

ขณะที่ข้�ร�ชก�รและพนักง�นของรัฐเป็นผู้ที่ศึกษ�เล่�เรียน

ม�โดยตรงกับก�รง�นที่รับผิดชอบ แต่ในท�งปฏิบัติแล้วข้�ร�ชก�ร

เป็นเพียง “ผู้รับคำ�สั่ง” เท่�นั้น นโยบ�ยหรือคำ�สั่งม�จ�กนักก�รเมือง

ที่ไม่มีคว�มรู้เพียงพอ เช่น รมต.เกษตรฯ ไม่รู้เรื่องย�งพ�ร�แม้แต่นิด

เดียว ดังน้ันนโยบ�ยต่�งๆ ท่ีนำ�ม�ใช้จึงทำ�ให้ประเทศไทยเป็นกระทง

หลงท�ง แล้วยังใช้นโยบ�ยต�มใจประช�ชน ทำ�ให้ปัญห�ทุกอย่�งไม่ได้

รับก�รแก้ไขอย่�งถูกต้อง ทำ�อย่�งไรจะให้นักก�รเมืองและข้�ร�ชก�ร

ประส�นง�นกันเพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุด เพร�ะเมื่อนักก�รเมือง “บ่

มิไก๊” แต่ส�ม�รถส่ังข้�ร�ชก�รให้ปฏิบัติอย่�งเดียว เพร�ะนักก�รเมือง

เป็นสื่อนำ�คว�มต้องก�รของประช�ชนม�ส่ังข้�ร�ชก�ร

แต่เมื่อเรื่องที่สั่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง คว�มเสียห�ยก็กลับไปที่

ประช�ชน เช่นลูกสั่งแม่ให้ใส่หมูเยอะๆ ไม่เอ�ผัก ถ้�แม่ทำ�ต�มลูกก็

จะต้องประสบปัญห�ทุพโภชน�ก�ร เหมือนท่ีเย�วชนไทยส่วนใหญ่เป็น

อย่�งไรก็ต�ม นโยบ�ยข้�ร�ชก�รและพนักง�นของรัฐซึ่งเป็น

สองม�ตรฐ�นจะต้องถูกยกเลิก โดยเฉพ�ะหมอภ�คเอกชนเป็นเพียง

พนักง�น แต่หมอทห�รเป็นข้�ร�ชก�ร ซึ่งมีสวัสดิก�รแตกต่�งกัน ก็

ต้องตั้งคำ�ถ�มว่� “ทำ�ไม” ซึ่งถ้�ยังไม่เปลี่ยนแปลงก็หม�ยคว�มว่� 

ประช�ชนมีสถ�นภ�พต่ำ�กว่�ทห�ร เพร�ะหมอของประช�ชนเป็น

เพียงพนักง�นของรัฐ ในขณะที่หมอและพย�บ�ลที่รักษ�ทห�รเป็น

ข้�ร�ชก�ร เช่นเดียวกับ ส.ส.เขตและ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อซึ่งมีสถ�นภ�พ

เหมือนกัน แต่ทำ�ไมข้�ร�ชก�รกับพนักง�นของรัฐจึงมีสถ�นภ�พแตก

ต่�งกัน.

แมวขาว

 

ปัญหาการบริหารนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลเป็นปัญหา

คาราคาซังมานาน ส่วนใหญ่ต้องปล่อยให้รัฐบาลถัดไปเป็นผู้แก้ปัญหา 

เช่น นโยบายจำานำาข้าว ขายข้าวจีทูจี ที่มีการคอร์รัปชันในวงกว้าง 

ขณะที่ความรับผิดชอบทางกฎหมายนั้นยังไม่มี เพราะตามตำารา หาก

รัฐบาลบริหารผิดพลาดต้องรับผิดชอบทางการเมือง ไม่ยุบสภาก็ลาออก 

แต่การเมืองไทยอยู่นอกตำารามาโดยตลอด จะยุบสภาลาออกก็เจียน

ตายโน้นแหละครับ 

ประชาชนเองก็มีส่วนในการกำาหนดอนาคตการเมืองของประ 

เทศ การท่ีประชาชนเลือกผู้แทนท่ีดีมีคุณภาพ ปัญหานักการเมืองด้อย

คุณภาพก็จะลดลงไป การเมืองจะพัฒนาไปได้เร็ว ส่งผลไปถึงการ

พัฒนาประเทศ ฉะนั้นทุกอย่างเกี่ยวโยงกันหมดครับ.

ม

ช่

วัฒนา สิทธิวัง



ส่งออกเม.ย.65ยังโตแจ่ม

นับถอยหลัง1มิ.ย.2565

สตาร์ท‘กฎหมายPDPA’

สสว.ยิ้มดัชนีSMEเพิ่มจับตาราคาต้นทุนขยับ
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6 เศรษฐกิจ

พาณิชย์ โว4เดือนบวกกว่า13%‘เงาะ-มะม่วง’ยืนหนึ่ง

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

ไทยโพสต์ • ‘พาณิชย์’ โชว์ตัวเลขส่งออก เม.ย.2565 ขยายตัว 

9.9% ยอด 4 เดือนโตบวกทะลุ 13.7% ชูสินค้าเกษตร-ผลไม้ขยาย

ตัวเด่น ‘ข้าว-เงาะ-มังคุด-มะม่วง’ ยืนหนึ่ง ส่วนการค้าชายแดน

แผ่ว 4 เดือนติดลบ 0.04%

ระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

(PDPA)’ กำาลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิ.ย.2565 หลาย

หน่วยงานและหลายองค์กรขนาดใหญ่ต่างให้ความสำาคัญ

ในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมาย PDPA นั้น ถูก

กำาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือ

นำาไปใช้ โดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และ/หรือได้

รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน

โดยเรื่องนี้ถือเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจ และรัฐบาลเองก็ยืนยัน

ว่าได้ให้ความสำาคัญในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในเรื่อง

ข้อมูลส่วนบุคคล ควบคู่ไปกับการผลักดันเรื่องการสร้างนวัตกรรมและ

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม กล่าวว่า จุดมุ่งหมายหลักของกฎหมาย PDPA นั้น ก็เพื่อ

กำาหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศให้

หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้ปฏิบัติตาม 

โดยนับเป็นหนึ่งในชุดกฎหมายดิจิทัลเพื่อยกระดับขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้าง

ความเชื่อมั่นให้สังคมในการใช้บริการออนไลน์ในชีวิตประจำาวันได้

อย่างปลอดภัยและเป็นธรรม

ด้าน ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ ์รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ระบุว่า ประเทศไทยจำาเป็นต้องมีกฎหมายให้ประชาชนเชื่อ

ใจว่าข้อมูลที่ให้ไปจะไม่ถูกละเมิดหรือสร้างความเสียหายต่อเจ้าของ

ข้อมูล ในส่วนของภาครัฐ โดยสำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) นั้น อยู่ระหว่างการทำาโครงการ

แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย

คาดว่าจะเสร็จภายในปีนี้ และจะเป็นแพลตฟอร์มนำาร่องที่เอกชน

สามารถนำาไปเป็นต้นแบบในการใช้งานได้

‘กฎหมายนี้จะไม่ได้มุ่งเน้นเอาผิดภาคเอกชนเพียงอย่างเดียว 

แต่เน้นดูที่เจตนาว่าข้อมูลที่รั่วไหลนั้นเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ มี

ความเสียหายต่อประชาชนอย่างไร โดยจะมีการบังคับใช้ตั้งแต่เบา

  

ไปหาหนัก มีการตักเตือนก่อนไม่ใช่เน้นการลงโทษหนักเพียงอย่าง

เดียว ส่วนองค์กรขนาดเล็กที่ยังไม่มีความพร้อม เช่น แม่ค้าออนไลน์ 

เป็นต้น ยังอยู่ระหว่างผ่อนปรน และอยู่ระหว่างการกำาหนดขอบเขต

ว่าธุรกิจไหนที่มีผลกระทบต่อคนในวงกว้าง และสร้างความเสียหาย

อย่างไร’

ขณะเดียวกัน ‘ภาคธุรกิจการ

เงิน’ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติที่ถูกจับตา

มองเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง

มาก โดยก่อนหน้านี้หน่วยงานกำากับ

ดูแลภาคธุรกิจการเงิน ได้แก่ ธนาคาร

แห่งประเทศไทย (ธปท.), สำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), สำานักงาน

คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ 

สคส. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MoU) ด้านการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลของภาคธุรกิจการเงินด้วย

โดย เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤ

พุฒิ ผู้ว่าการ ธปท. ระบุว่า ความร่วม

มือในครั้งนี้ช่วยให้การกำากับดูแลและ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาค

การเงินมีความสอดคล้องกัน ไม่ทับ

ซ้อน ช่วยลดภาระหรือต้นทุนให้แก่

ทั้งผู้ประกอบธุรกิจและประชาชน ให้

สามารถนำาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการ

ทำาธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญของ

การพัฒนาภาคการเงินและสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านสู่

เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างราบรื่น

ท้ังน้ี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ออกบทความเก่ียวกับ พ.ร.บ.คุ้มครอง

ทั้งนี้ ไม่ใช่กิจการขนาดเล็กทุกแห่งที่อาจได้รับยกเว้นการจัด

ทำาบันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคล แต่ยังต้องเป็นกิจการที่มีลักษณะ

สำาคัญ คือ มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเพื่อประโยชน์

ในการให้บริการเป็นครั้งคราว และไม่มีความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อ

สิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล รวมทั้งไม่อยู่ในธุรกิจบริการเข้าสู่

อินเทอร์เน็ตและธุรกิจบริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น ร้าน

ค้ารายย่อยบนออนไลน์ที่มีการทักแชตหรือส่งข้อความ Inbox เพื่อรับ

ชื่อที่อยู่จัดส่งสินค้าและข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อชำาระเงินของลูกค้า ‘ได้

รับยกเว้น’ เนื่องจากมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว

หรือกรณีมูลนิธิ วัด สถานศึกษา ที่ได้รับเงินบริจาค และมี

การจัดเก็บชื่อ ที่อยู่ เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิตของผู้บริจาคเพื่อ

จัดส่งใบเสร็จรับเงินหรือรายงานผลการใช้เงินบริจาค ‘ได้รับยกเว้น’ 

เนื่องจากมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว

ขณะท่ี กิจการด้านโทรคมนาคมรายย่อย เช่น ผู้ให้บริการระบบ

ดาวเทียม ระบบวงจรเช่าหรือสื่อสารไร้สาย ‘ไม่ได้รับยกเว้น’ เนื่องจาก

เป็นผู้ให้บริการท่ีต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม

กฎหมายว่าด้วยการกระทำาความ

ผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ หรือ

กิจการท่ีให้บริการข้อมูล

คอมพิวเตอร์ผ่านแอปพลิเค

ชันต่างๆ เช่น ผู้ให้บริการเว็บ

บอร์ด หรือเว็บเซอร์วิส ‘ไม่ได้รับ

ยกเว้น’ เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการ

ท่ีต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่า

ด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์

อย่างไรก็ดี ทุกกิจการไม่

สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ

หากเกิดการร่ัวไหลของข้อมูลหรือ

เกิดการละเมิดสิทธิของเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคล โดยยังต้องรอ

ติดตามแนวปฏิบัติข้ันต่ำาในการ

ดูแลรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีตนได้รับมา 

ซ่ึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลอยู่ในข้ันตอนเตรียม

ออกประกาศบังคับใช้ต่อไป.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรีและ  รมว.

พาณิชย์  เปิดเผยว่า  ตัวเลขการ

ส่งออกเดือน เม.ย.2565 แม้เจอ                                        

หลายวิกฤตซ้อนกัน ทั้งโควิด-19                                      

เศรษฐกิจ  สงครามการค้า  และ

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-

ยูเครน  แต่การส่งออกของไทย

ยังทำาได้มูลค่า  23,521.4  ล้าน

เหรียญสหรัฐ ขยายตัว 9.9% หรือ

คิดเป็นเงินบาทมูลค่า  782,146 

ล้านบาท ทำาให้การส่งออก 4 เดือน                                                  

(ม.ค.-เม.ย.65) มีมูลค่า 97,122.8 

เพิ่ม  13.7%  คิดเป็นเงินบาทมูล

ค่า 3,183,591 ล้านบาท

สำ าห รั บสิ นค้ า ส่ ง ออก 

โดยเฉพาะสินค้าเกษตร  เพิ่ม

ขึ้น  3%  ขยายตัว  2  เดือนต่อ

เนื่อง  โดยสินค้าที่ขยายตัวสูง

ได้แก่  ผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง, 

ข้าว, ข้าวเหนียว ทำาให้แนวโน้ม

การส่งข้าวปีนี้จะเกินเป้า  7-8 

ล้านตัน  จากที่ตั้งเป้า  6.1  ล้าน

ตัน และผลไม้ที่ส่งออกเพิ่ม เช่น 

เงาะสด,  มังคุดสดและมะม่วง

สด  เป็นต้น  สินค้าอุตสาหกรรม

เกษตร เพิ่ม 22.8% เช่น น้ำาตาล

ทราย,  อาหารสัตว์เล้ียง,  อาหาร

ทะเลกระป๋องและแปรรูป  และ

สินค้าอุตสาหกรรม เพ่ิม 8.3% เช่น                                                

ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม,  อัญมณี

และเครื่องประดับ, เหล็ก เหล็ก  

กล้าและผลิตภัณฑ์  รวมถึงแผง

วงจรไฟฟ้า เพิ่ม 15.3%

โดยตลาดท่ีขยายตัวสูง                                                      

10 อันดับแรก ได้แก่ 1.สวิตเซอร์ 

แลนด์ เพ่ิม 392.2% 2.เอเชียใต้ 

เพ่ิม  33.9%  3.อาเซียน  (5) 

เพ่ิม  26.9%  4.ตะวันออกกลาง 

เพ่ิม  25.4%  5.แคนาดา  เพ่ิม 

22.5%  6.ไต้หวัน  เพ่ิม  19.3% 

7.แอฟริกา เพ่ิม 14.9% 8.สหรัฐ 

เพ่ิม  13.6%  9.เกาหลีใต้  เพ่ิม 

11.5% 10.ฮ่องกง เพ่ิม 10.6%

“ปัจจัยท่ีทำาให้การส่งออก

ยังขยายตัวได้  อาทิ  ความสำาเร็จ

จากการเร่งรัดการส่งออกข้าว 

การขยายความร่วมมือตลาดใหม่ 

เช่น  สมุนไพรและยาแผนโบราณ

ไปภูฏาน การเจรจาจับคู่ธุรกิจออน                                            

ไลน์  ส่งเสริมการขายผ่านแพลต 

ฟอร์มออนไลน์  และเงินบาทอ่อน

ค่า เป็นต้น” นายจุรินทร์กล่าว

นายจุรินทร์กล่าวอีกว่า 

การค้าชายแดนและการค้าผ่าน

แดนช่วง 4 เดือนปี 2565 (ม.ค.-

เม.ย.) มีมูลค่า 313,882 ล้านบาท 

ติดลบ  0.04%  แต่เป้าของการส่ง

ออกผ่านการค้าชายแดนและการ

ค้าผ่านแดน  ต้ังเป้าเป็นบวกท่ี 

5% จะทำาตัวเลขให้ได้ 1,082,897 

ล้านบาท  ซ่ึง  4  เดือนของปีน้ี

ทำาได้แล้ว 313,882 ล้านบาท คิด

เป็นประมาณ 30% ยังเหลือเวลา

อีก  8  เดือน  จึงมีความเป็นไปได้

สูงท่ีจะทำาได้ตามเป้า  ส่วนการ

ค้าชายแดนและผ่านแดนเดือน 

เม.ย.ท่ีขยายตัวลดลงมาจากการ

ส่งออกไปจีนลบ  45%  เวียดนาม 

ลบ  24.73%  เพราะได้รับผล 

กระทบจากนโยบายซีโร่โควิด-19 

ของจีน ทำาให้มีการปิดด่าน

รายงาน ข่าวกระทรวง

พาณิชย์แจ้งว่า  ตัวเลขส่งออกชาย 

แดนและผ่านแดน  เดือน  เม.ย.

2565 มีมูลค่า 74,243 ล้านบาท ลด 

15.68%  โดยส่งออกชายแดนไป

มาเลเซีย ลด 10.32% กัมพูชา เพ่ิม 

31.36%  เมียนมา  เพ่ิม  16.07% 

สปป.ลาว  เพ่ิม  5.77%  และผ่าน

แดนไปจีน ลด 45% เวียดนาม ลด 

24.73% สิงคโปร์ เพิ่ม 5.94%.

‘บี โอไอ’ปลื้ม

งานซับคอนฯ

ยอดพุ่ง7พันล.

กทม.เร่งเครื่องรถไฟฟ้าสีเทา

‘พ

ไทยโพสต์ • น.ส.ซ่อนกลิ่น พลอย

มี  รองเลขาธิการคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน  (บีโอไอ)  เปิด

เผยว่า  ผลการจัดงาน  “ซับคอน 

ไทยแลนด์  2022”  ครั้งที่  16 

ระหว่างวันที่ 18-21 พ.ค.2565 ที่

ศูนย์นิทรรศการและการประชุม

ไบเทค  บางนา  กรุงเทพฯ  โดยจัด

งานผ่านรูปแบบไฮบริดเอ็กซิบิชั่น 

ว่า ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 4 

วัน  เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจเกิน

เป้าหมาย  จำานวน  1,982  คู่  คิด

เป็นมูลค่าการซื้อขายที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตมูลค่า 7,222 ล้านบาท

ซึ่ งการจัดงานในครั้ งนี้

มีบริษัทเอกชนทั้งไทยและต่าง

ประเทศร่วมออกงานแสดงชิ้น

ส่วนอุตสาหกรรม  250  บูธ  จาก 

150  บริษัท  และมีผู้เข้าร่วมงาน

จำานวน 30,016 ราย เพื่อส่งเสริม

การผลิตของผู้ผลิตชิ้นส่วน  การ

เป็นศูนย์กลางการจัดซื้อชิ้นส่วน

อุตสาหกรรม และสร้างโอกาสการ

ต่อยอดธุรกิจระหว่างผู้ประกอบ

การไทยกับบริษัทผู้ซื้อจากทั่วโลก

นอกจากนี้ยังผลักดันการ

เชื่อมโยงในประเทศให้เพิ่มมาก

ขึ้นในแหล่งอุตสาหกรรมหลัก  บี

โอไอจึงได้เตรียมจัดงานซับคอน 

ไทยแลนด์  อีอีซี  ครั้งแรกในพื้นที่

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

หรืออีอีซี  เพื่อผลักดันให้ไทยเป็น

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมดิจิทัลและ

ศูนย์กลางเมืองอัจฉริยะ  โดยงาน

จะจัดข้ึนระหว่างวันท่ี  24-26  ส.ค.

2565 ท่ีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

นานาชาติ นงนุช พัทยา จ.ชลบุรี

อย่างไรก็ตามในช่วง  4  ปีท่ี

ผ่านมา  สำานักงานคณะกรรมการ

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก  (สกพอ.)  ขับเคลื่อนอีอีซี  ได้

สร้างเม็ดเงินการลงทุน  ระยะท่ี  1 

หรือปี  2561-64  กว่า  1.72  ล้าน

ล้านบาท เร็วกว่าแผนท่ีต้ังเป้าหมาย

ไว้ 5 ปี (ปี 2561-65) ส่งผลให้ขณะ

น้ีอยู่ระหว่างการเดินหน้าในระยะ

ท่ี  2  (ปี  2565-69)  ท่ีจะเร่งรัดการ

ลงทุนให้เกิดข้ึน  2.2  ล้านล้านบาท 

หรือเฉล่ียปีละ 4 แสนล้านบาท โดย

มุ่งเน้นการลงทุนนวัตกรรมข้ันสูง 

12  อุตสาหกรรมเป้าหมาย  ภายใต้

ยุทธศาสตร์ BCG โมเดล ฯลฯ.

ราชเทวี • กทม.เร่งสรุป

ผลโมโนเรลสายสีเทา  “ช่วง

วัชรพล–ทองหล่อ”  จ่อชงผู้

ว่าฯ กทม.เคาะไฟเขียว  เสนอ                                

ครม.ภายในปี  66  เริ่มก่อ 

สร้างพร้อมทดสอบระบบ  ปี 

69-72 เปิดให้บริการในปี 73 

ค่าโดยสารแรกเข้าเริ่มต้น 14 

บาท

นายชาตรี  วัฒนเขจร 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

(กทม.)  เปิดเผยภายหลังประ                            

ชุมสัมมนาสรุปผลการศึกษา                              

(สัมมนาปัจฉิมนิ เทศโครง 

การ)  โครงการรถไฟฟ้าราง

เดี่ยว  (Monorail)  สายสีเทา                                 

ระยะ (เฟส) ท่ี 1 ช่วงวัชรพล-

ทองหล่อ  ระยะทาง  16.3 

กิโลเมตร  (กม.)  ว่า  รถไฟฟ้า

สายสีเทาเป็นโครงข่ายที่มี                                       

ศักยภาพ  จะช่วยเติมเต็ม

โครงข่ายระบบรางให้ครอบ 

คลุมพื้นที่กรุงเทพฯ  พบว่า

ไทยโพสต์ • สสว.เผยดัชนีความ                                           

เชื่อมั่นเอสเอ็มอีเดือน เม.ย.เพิ่ม

ขึ้นเกินระดับ  50  ชี้สงกรานต์

ดันกำาไรโต  เผยเอสเอ็มอีเตรียม

พร้อมรับศึก เฝ้าระวังต้นทุนสูง

นายวีระพงศ์  มาลัย  ผู้

อำานวยการสำานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม  (สสว.)  เปิดเผยว่า  ดัชนี

เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย

“เมื่อพิจารณารายภาค

ธุรกิจ  พบว่า  แทบทุกภาคธุรกิจ

มีความเชื่อมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้น                                     

ท้ังภาคการผลิต  ภาคการค้า  และ 

ภาคการบริการ  มีเพียงภาคการ     

เกษตรปรับตัวลดลง  โดยเฉพาะ

ในกลุ่มธุรกิจปศุสัตว์  เนื่องจาก

ค่าอาหารสัตว์และค่าพลังงาน

ซึ่งเป็นภาระต้นทุนสำาคัญที่มี

การปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับสูง

ต่อเนื่อง” นายวีระพงศ์กล่าว

อย่างไรก็ดี  ส่ิงท่ีเอสเอ็ม                                              

อียังคงต้องเฝ้าระวังและเตรียม                                   

พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถาน 

การณ์ท่ีเกิดข้ึน  โดยเฉพาะการ                                         

บริหารจัดการด้านต้นทุน ท้ังราคา                                           

สินค้า/วัตถุดิบ  ค่าสาธารณูปโภค 

และพลังงานเช้ือเพลิงท่ียังคง

ปรับตัวสูงข้ึนต่อเนื่อง  เพื่อไม่ให้

กระทบกับราคาสินค้าท่ีจะส่งถึง

ผู้บริโภคเพราะความต้องการยัง

ปรับตัวไม่มากนัก  เช่นเดียวกับ

ด้านคู่แข่งขัน  โดยเฉพาะในช่อง

ทางออนไลน์  และการทำาการ

ตลาด เช่น การจัดโปรโมช่ัน โปร 

โมตร้านผ่านช่องทางต่างๆ  รวม

ถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโค

วิด-19 ท่ียังส่งผลกระทบต่อเนื่อง

เป็นเวลานาน.

มีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับ

การลงทุน  อัตราผลตอบแทน

ทางเศรษฐศาสตร์  (EIRR)  อยู่ที่ 

20.03%  อีกทั้งเป็นโครงการที่มี

ความพร้อมสามารถดำาเนินการ

ได้ทันที

ท้ั ง น้ี ไ ด้ อ อ ก แ บ บ ร า ย

ละเอียดการก่อสร้าง และรายงาน                         

การประเมินผลกระทบส่ิงแวด 

ล้อม  (อีไอเอ)  ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ  (กก.วล.)  แล้ว  คาดว่า

หลังจากน้ีอีก  2-3  เดือนจะเสนอ

รายงานผลการศึกษาฯ  ฉบับสม 

บูรณ์ให้กระทรวงมหาดไทย  (มท.) 

พิจารณาได้ หากเห็นชอบจะเสนอ

ให้คณะกรรมการนโยบายการ

ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

(PPP)  ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 

(ครม.)  พิจารณาอนุมัติโครงการ

ภายในปี 2566 ต่อไป

ทั้งนี้ตามแผนการดำาเนิน

งาน หาก ครม.เห็นชอบ จะเข้าสู่

ขั้นตอนการจัดทำาร่างเอกสาร

สำาหรับการคัดเลือกเอกชน 

และคั ด เลื อก เอกชนในปี  

2567-2568  คาดว่าจะได้ผู้

ชนะการประมูลปี  2568  เริ่ม

ก่อสร้างปี  2569-2572  และ

เปิดให้บริการปี 2573 สำาหรับ

อัตราค่าโดยสารแรกเข้าเร่ิม                                    

ต้นท่ี  14  บาท  โครงการรถ                                     

ไฟฟ้าสายสีเทา  เฟสท่ี  1  ช่วง                                    

วัชรพล-ทองหล่อ มี 15 สถานี 

มีมูลค่าลงทุนอยู่ท่ี  2.78  หมื่น                                  

ล้านบาท แบ่งเป็นค่าตอบแทน

และการชดเชยการใช้ท่ีดิน 

2.05 พันล้านบาท

ค่าก่อสร้าง  (งานโยธา-

งานระบบรถไฟฟ้า-งานจัดซ้ือ

ขบวนรถไฟฟ้า)  2.31  หมื่นล้าน

บาท  ค่าใช้จ่ายด้านส่ิงแวดล้อม 

100  ล้านบาท,  ค่าท่ีปรึกษาควบ

คุมงานฯ 841 ล้านบาท, ค่าออก 

แบบ  462  ล้านบาท  และค่าใช้

จ่ายสำารอง 1.32 พันล้านบาท.

PTT ปลื้มนักลงทุนสนใจหุ้นกู้ล้นหลาม

นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล  ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารการเงิน  บมจ.ปตท.  เปิดเผยว่า  หลังจาก  ปตท.เสนอ

ขายหุ้นกู้อายุ  7  ปี  สำาหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป  อัตรา

ดอกเบ้ีย 3.25% ต่อปี กำาหนดจ่ายดอกเบ้ียทุก 6 เดือน ด้วยอันดับ

ความน่าเชื่อถือท่ีระดับ  AAA  (tha)  จากบริษัท  ฟิทช์  เรทต้ิงส์ 

(ประเทศไทย)  จำากัด  ปตท.สามารถปิดการเสนอขายหุ้นกู้ได้เต็ม

จำานวน รวมมูลค่า 20,000 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนมีความต้องการ

จองซ้ือเกินกว่าจำานวนท่ีเสนอขาย สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อม่ัน

ของผู้ลงทุนต่อการบริหารธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์  “Powering  Life 

with  Future  Energy  and  Beyond  ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลัง

แห่งอนาคต” และการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท.

เชื่อมโยงข้อมูลกองทุนน้ำามัน

นายณัฐกร  อุเทนสุต  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบ 

คุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต กล่าวภายหลังลงนามใน

บันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาระบบติดตามและการเชื่อม

โยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพสามิตและสำานักงานกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง  (สกนช.)  เพื่อนำาระบบงานสารสนเทศมา 

สนับสนุนการทำางานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพ ในส่วนงานของการนำาส่งเงิน ขอรับเงินชดเชย 

และการขอรับคืนจากกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง รวมถึงการจ่าย

เงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการ  ว่า  ความร่วมมือดังกล่าวช่วย                                                                

ให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่จำาเป็นในการใช้งาน  ช่วยลดขั้น                                                               

ตอนการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงให้มี

ความถูกต้องและรวดเร็วทันต่อการใช้งาน  มีความน่าเชื่อ

ถือและปลอดภัย  ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ 

กำากับ และดูแลให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส

จัดงานกัญชง-กัญชานานาชาติ ปูทางสู่ฮับ

นายพรชัย  ปัทมินทร  นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรม

กัญชงไทย  หรือ  TIHTA  เปิดเผยว่า  สมาคมได้ลงนามข้อตก 

ลงกับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำากัด เพื่อจัด

งาน Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022 

งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์กัญชง-กัญชา

นานาชาติ  พร้อมดึงพันธมิตรรัฐ-เอกชน  ปั้นไทยสู่ฮับกัญชง

กัญชาระดับนานาชาติ  สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศ  ปักหมุด

จัดงานคร้ังแรกย่ิงใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  30  พฤศจิกายน-2 

ธันวาคม 2565 ซ่ึงงานดังกล่าวจะช่วยยกระดับมาตรฐานธุรกิจ

และอุตสาหกรรมกัญชงและกัญชาของไทยให้สอดคล้อง

ตามมาตรฐานโลก  ตลอดจนเพื่อแสดงศักยภาพของตลาด

กัญชงไทย  และประกาศความเป็นหนึ่งในศูนย์กลางที่สำาคัญ

ของโลก  รวมทั้งเพื่อส่งเสริมกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจ  และ

มีส่วนสำาคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

เอกชนในการผลักดันกัญชงและกัญชาอย่างจริงจัง

รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand

นางอัญชลี  ชวนะลิขิกร  Deputy  Head  of  Housing 

Products Business บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำากัด 

และบริษัท  เอสซีจีรูฟฟ่ิง  จำากัด  ในธุรกิจซีเมนต์และวัสดุก่อ                                                                      

สร้าง เอสซีจี เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ได้พัฒนา

กลยุทธ์และสร้างแบรนด์สินค้าสมาร์ทบอร์ด  และหลังคาเอส

ซีจี  โดยใช้  3  กลยุทธ์ท่ีสำาคัญ  ได้แก่  การยึดลูกค้าเป็นหลัก, 

พัฒนาโซลูช่ัน  และพัฒนาสินค้านวัตกรรม  ทำาให้บริษัทได้รับ                                                                             

รางวัล  Thailand’s  Most  Admired  Brand  2022  โดยก้าว

ต่อจากน้ียังคงมุ่งม่ันด้านการพัฒนานวัตกรรม  การศึกษาและ                                                                               

ทำาความเข้าใจ  Insight  และ  Journey  ของลูกค้า  รวมถึงการ                                                                               

นำาเสนอบริการท่ีครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าอย่างมีประสิทธิ 

ภาพสูงสุด เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตดีข้ึน (Passion for Better).

66,000.12

27/5/65

1,638.75
+5.02

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,181.09 4,581.75 +599.34
 5,903.10 5,655.72 +247.38
 32,511.80 31,403.99 +1,107.81
 22,404.13 24,358.67 -1,954.54

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.67 34.40
ยูโร 36.07 37.17
ปอนดสเตอรลิง 42.29 43.77
เยน (100 เยน) 26.36 27.38
หยวนจีน 4.24 4.41
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,950 30,050
ทองรูปพรรณ 29,410 30,550
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนของกิจการท่ีเข้าข่ายได้รับการยกเว้น!! เนื่องจาก

แนวปฏิบัติท่ีกำาหนดในกฎหมายอาจเกินความจำาเป็นในการบังคับใช้กับ

กิจการขนาดเล็กและองค์กรท่ีไม่แสวงหากำาไร กฎหมายจึงเปิดช่องให้มี

ข้อยกเว้นไม่ต้องจัดทำาบันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคล แต่ยังคงความรับ

ผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ร่ัวไหลและ

เกิดการละเมิดสิทธิ

ทุกกิจการที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

จากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ถือว่าอยู่ภาย

ใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้น 

และต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดในกฎหมาย

เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งหากกิจการใดปล่อยให้เกิด

การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีการ

ละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว อาจ

ได้รับโทษทั้งถูกปรับและ/หรือจำาคุก ขึ้น

กับกรณี

สำาหรับกิจการขนาดเล็กและองค์กร

ที่ไม่แสวงหาผลกำาไร 6 ประเภท ขอให้

อดใจรอกฎหมายลูก ซึ่งคณะกรรมการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อยู่ระหว่างการ

เปิดรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ

ร่างประกาศที่ให้กิจการขนาดเล็กไม่ต้อง

จัดทำาบันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคล หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่งเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น คือ 

ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องจัดทำาแบบฟอร์ม

ขอความยินยอมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ของลูกค้า ซึ่งเท่ากับช่วยปลดล็อกกระบวนการอื่นตามมาอีกมาก 

อาทิ ไม่ต้องจัดเตรียมช่องทางรองรับการใช้สิทธิ (แก้ไข/ลบ/โอนย้าย

ข้อมูล) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ต้องจัดทำาบันทึกการ

ประมวลข้อมูลเพื่อให้ทางการเรียกตรวจสอบ

ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด                                       

ย่อม (เอสเอ็มอี) (SME Sentiment 

Index:  SMESI)  ประจำาเดือน 

เม.ย.2565  ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่

ที่ระดับ  50.5  จากเดือนก่อน

อยู่ที่ระดับ  49.1  เนื่องจากการ                                      

เดินทางและการท่องเท่ียวท่ีเพ่ิม                                       

มากข้ึนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ที่มีวันหยุดยาว  ส่งผลให้องค์

ประกอบในการดำาเนินธุรกิจเพ่ิม

ขึ้นทุกองค์ประกอบ

โดยเฉพาะด้านกำาไรเพิ่ม

ขึ้นสูงสุดอยู่ที่  54.3  จากระดับ 

51.6  และคำาสั่งซื้ออยู่ที่  56.5 

จากระดับ  55.4  สะท้อนได้ว่าผู้

ประกอบการมีความเชื่อมั่นใน

การดำาเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น  เช่น

เดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นคาด

การณ์  3  เดือนข้างหน้า  ปรับ

ตัวเพิ่มขึ้นและอยู่สูงกว่าค่าฐาน                          

อยู่ท่ีระดับ 52.1 จากระดับ 51.3 

ผลจากสถานการณ์ที่ดีขึ้นของ

การแพร่ระบาดของโควิด-19 

และมีแนวโน้มของการปรับลด                               

มาตรการการเดินทางเข้าประ 

เทศไทย โดยยกเลิกการตรวจ RT-

PCR และลดระยะเวลาการกักตัว 

สนับสนุนการขยายตัวของนักท่อง

เที่ยวต่างชาติในการเดินทาง

กฎหมายนี้จะไม่ได้มุ่งเน้นเอาผิด      

ภาคเอกชนเพียงอย่างเดียว           

แต่เน้นดูที่เจตนาว่าข้อมูลที่รั่วไหลนั้นเกิด

จากความตั้งใจหรือไม่ มีความเสียหาย

ต่อประชาชนอย่างไร โดยจะมีการบังคับ

ใช้ตั้งแต่เบาไปหาหนัก มีการตักเตือน

ก่อนไม่ใช่เน้นการลงโทษหนักเพียงอย่าง

เดียว ส่วนองค์กรขนาดเล็กที่ยังไม่มี

ความพร้อม เช่น แม่ค้าออนไลน์ เป็นต้น 

ยังอยู่ระหว่างผ่อนปรน และอยู่ระหว่าง

การกำาหนดขอบเขตว่าธุรกิจไหนที่มี 

ผลกระทบต่อคนในวงกว้าง และสร้าง 

ความเสียหายอย่างไร

‘‘

‘‘
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นถั่วแระญี่ปุ่นที ไร หยุดไม่อยู่ทุกที เพราะเคี้ยวง่าย แถม

อร่อยมันปาก แต่คุณรู้หรือไม่ว่า อาหารรับประทานเล่นๆ 

อย่างถั่วแระญี่ปุ่นนี้อุดมไปด้วยสารอาหารมากมาย เริ่ม

จาก “อุดมไปด้วยโปรตีน” ใครที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ หรือรับ

ประทานมังสวิรัติ ก็ให้หาถั่วแระทดแทนได้ เนื่องจากถั่วแระญี่ปุ่น

ในปริมาณ 155 กรัม จะให้ปริมาณโปรตีนสูงถึงประมาณ 18 

กรัมทีเดียว 

“ดีต่อหัวใจ” การรับประทานถั่วแระญี่ปุ่นอาจเป็นตัวเลือก

หนึ่งที่อาจช่วยบำารุงหัวใจได้ เนื่องจากถั่วแระญี่ปุ่นเป็นพืชที่อุดม

ไปด้วยไฟเบอร์ ซึ่งมีงานวิจัยที่พบว่าการรับประทานไฟเบอร์จาก

ถั่วเหลืองเป็นประจำาอาจช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดที่เป็น

หนึ่งในปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ นอกจาก

นี้ ถั่วแระญี่ปุ่นยังเป็นแหล่งของไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fat) 

อย่างกรดโอเมก้า–3 ซึ่งเป็นกรดไขมันที่อาจมีส่วนช่วยในการลด

ระดับไขมันในเลือดที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือด อย่างคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี และไตรกลีเซอไรด์

ได้ อีกทั้งยังอุดมไปด้วยโคลีน (Choline) ที่มีการศึกษาพบว่า มี

ส่วนช่วยบรรเทาอาการอักเสบของร่างกายในผู้ป่วยโรคหัวใจและ

หลอดเลือดอีกด้วย

นอกจากนั้น อาจช่วยบรรเทาอาการจากภาวะวัยทอง โดย

ถั่วแระญี่ปุ่น หรือถั่วเหลือง เป็นพืชที่อุดมไปด้วยสารไอโซฟลา

โวน (Isoflavones) ที่มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์ โมนเอสโตรเจน ซึ่ง

มีงานวิจัยที่

พบว่าการรับ

ประทานสาร

ไอโซฟลาโวน

ในรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์

อาหารเสริม

อาจช่วยลด

อาการร้อน

วูบวาบและ

อาการเหงื่อออกมากในผู้หญิงวัยหมดประจำาเดือนได้ อย่างไร

ก็ตาม อาจไม่ใช่ทุกคนที่รับประทานสารไอโซฟลาโวนที่อยู่ในพืช

ตระกูลถั่วเหลืองแล้วอาการจากภาวะวัยทองจะดีขึ้น เนื่องจากมี

งานวิจัยซึ่งพบว่า ผู้ที่รับประทานพืชตระกูลถั่วเหลืองที่มีสารไอโซ

ฟลาโวนแล้วมีอาการจากภาวะวัยทองดีขึ้น มักเป็นผู้ที่มีแบคทีเรีย

ในลำาไส้ชนิดที่สามารถย่อยสารไอโซฟลาโวนให้เป็นสารที่มีชื่อว่า 

Equol ได้เท่านั้น

สุดท้ายคือ บำารุงกระดูก เพราะสารไอโซฟลาโวนที่พบได้

ในพืชตระกูลถั่วเหลืองยังอาจช่วยบำารุงสุขภาพของกระดูกได้เช่น

กัน เนื่องจากมีงานวิจัยที่พบว่าการรับประทานสารไอโซฟลาโวน

เป็นประจำาอาจช่วยชะลอการสลายตัวของเนื้อเยื่อกระดูก และ

ช่วยกระตุ้นกระบวนการสร้างกระดูกของร่างกาย

แม้ประโยชน์ของถั่วแระญี่ปุ่นจะดีต่อสุขภาพในหลายด้าน 

แต่การศึกษาส่วนใหญ่มักศึกษาสารที่พบในถั่วเหลือง ไม่ได้ใช้ถั่ว

แระญี่ปุ่นโดยตรง เราจึงควรบริโภคถั่วแระญี่ปุ่นในปริมาณที่พอ

เหมาะ โดยเลือกถั่วแระญี่ปุ่นที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยเพื่อสุขภาพ

ที่ดี การบริโภคถั่วแระญี่ปุ่นมากเกินพอดีอาจส่งผลบางอย่างทาง

ร่างกาย เช่น ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสีย โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ค่อยได้

รับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์เป็นประจำา.

กิ

เปิดแฟชั่น GUESS ในโลก Metaverse 

เสมือนวาร์ปไปช็อปด้วยตัวเองถึงร้านถั่วแระญี่ปุ่น..ให้มากกว่าความอร่อย

บ้านเช่าพร้อมอาชีพ

พิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เคหะสุขประชา จำากัด 

(มหาชน) หรือ K-HA เข้าเยี่ยมชม “คูโบต้าฟาร์ม” เพื่อศึกษาพร้อมหาแนวทางพัฒนาความ

ร่วมมือในด้านการทำาเกษตรสมัยใหม่มาใช้ในโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” 100,000 หน่วย

ทั่วประเทศ สำาหรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่

อาศัยอย่างยั่งยืน โดยมี สมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ประธานกรรมการ และ นันทภรณ์ อังศุกุลธร 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตรอินโน จำากัด ให้การต้อนรับ ณ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี 

เมื่อเร็วๆ นี้

หารือการค้าฮ่องกงกับอาเซียน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน) นำาโดย อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี พร้อมด้วย รามี บี ไรเนน ผู้อำานวยการฝ่ายนัก

ลงทุนสัมพันธ์  ให้การต้อนรับ เอ็ดเวิร์ด เยา รมว.พาณิชย์และการพัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกง เซิง 

หยุ่น ลี ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำาประเทศไทย (HKETO) และ  Law 

Kin-Wai Director-General of Hong Kong Economic and Trade Office ร่วมหารือแนวทางการค้า

ระหว่างจีน ฮ่องกง และประเทศอาเซียน ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ส่งต่อความรักให้กับผู้สูงอายุ

“เคทีซี” หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จำากัด (มหาชน) มอบเงินจำานวน 10,000 

บาท พร้อมของใช้จำาเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ ข้าวสาร 

และซอสปรุงรสสำาหรับทำาอาหาร ซึ่งได้รับจากการจัดกิจกรรมผ่านเฟซบุ๊ก “KTC 

Journey” โดยทุกการโพสต์ 1 รูปภาพครอบครัว เพื่อส่งต่อความรักให้กับผู้สูงอายุ

ในวันครอบครัว เคทีซีจะร่วมมอบเงินบริจาค 100 บาท เพื่อสมทบทุนเป็นเงิน

บริจาคและของใช้จำาเป็น โดยมี กนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ ผู้อำานวยการศูนย์

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

 ส่งมอบเงินบริจาคจากลูกค้ากลุ่มทรู 

 เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวย

การศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และ ผศ.แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำานวยการศูนย์ดวงตา รับ

มอบเงินบริจาคจากลูกค้ากลุ่มทรูผ่าน SMS ระบบทรูมูฟ เอช รวมถึงแอปพลิเคชันทรูมันนี่ 

วอลเล็ท และการโอนเงินบริจาคให้กับบัญชีธนาคารของทางศูนย์ จำานวน 3,937,554 บาท ใน

โครงการ “Let Them See Love 2021” จากผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น 

โดย รุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารด้านโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนส่งมอบ

เพื่อสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตาอย่างต่อเนื่อง

ชมห้องตัวอย่างสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

คณะผู้บริหารโครงการ “125 สาทร (125 SATHORN)” นำาโดย สุวิมล มหากิจ

ศิริ และ อุษณา มหากิจศิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์

ซีส์ จำากัด (มหาชน) จัดงาน “Ambassadors Lunch” เปิดบ้านต้อนรับคณะเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐเปรู สาธารณรัฐโปแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และ

สาธารณรัฐเคนยา ประจำาประเทศไทย พร้อมด้วยคณะภริยา ร่วมรับประทานอาหารกลาง

วัน พร้อมเยี่ยมชมห้องตัวอย่างสุดเอ็กซ์คลูซีฟของโครงการ 125 สาทร คอนโดมิเนียมระ

ดับลักชัวรี ใจกลางสาทร ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและแหล่งรวมเมกะโปรเจ็กต์ชั้นนำากลาง

กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ต้อนรับท่านอธิการคนใหม่

ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าคารวะต้อนรับ เซอร์มารีย์หลุยส์ พรฤกษ์งาม 

รับนโยบายในโอกาสเข้าดำารงตำาแหน่งอธิการิณีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

ในปีการศึกษา 2565/2022 ที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์วันก่อน

าพยนตร์อินเดีย “Mafia Queen of  Mumbai” หรือ                   

คังคุไบ ..ไม่ได้ดูก็ต้องรู้ได้ว่า ฮอตฮิตติดทุกห้องไลน์และ

ในเฟซบุ๊ก เพราะลูกเล็กเด็กแดง คนใหญ่ คนโต คน

ดัง แม่ค้า ดารา นักร้องนักแสดง คนเดินดินกินข้าวแกง มีการ                                                               

กระแส..คังคุไบ

คัฟเวอร์ หรือเลียนแบบทั้งการแต่งกายและการวางท่า โพสต์รูปกัน

อย่างคึกคัก  

ไม่ต้องหาคำาตอบหรอกว่า ..มันเป็นอย่างนี้ ได้อย่างไร  แต่ที่

ต้องตั้งคำาถามก็คือ มีบางรายแสดงความเห็นในโซเชียลมีเดียว่า อยาก

เป็นอย่างคังคุไบบ้าง?!?

เป็นแบบนาง!! คือเป็นแบบไหน ...อันนี้สำาคัญที่สุดนะคะ

เพราะเนื้อหาสาระของหนังนั้นสะท้อนวิถีชีวิตผู้หญิงอินเดีย 

อาชีพให้บริการ ที่ต่อสู้กับการถูกผู้คนในสังคมดูถูกดูแคลนเหยียด

หยามในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเธอ 

หากเลือกเป็นคังคุไบ ที่ไม่ท้อแท้ต่อชะตากรรมชีวิตที่ต้องตก

นรกทั้งเป็น แต่พยายามต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิและเสรีภาพในความเป็น

มนุษย์ของเธอล่ะก็ ..อันนี้โอเคค่ะ

แต่คิดจะลองเดินเข้าไปสู่ประตูกามารมณ์ แล้วหวังว่าจะพลิก

ชีวิตของตัวเองให้ฟื้นขึ้นมาเป็นราชินีบนถนนคนบาปล่ะก็ มองโลก

สวยเกินไปแล้วล่ะ เพราะยุคดิจิทัลนี้ รับรองว่าอดีตที่ไม่โสภาจะ

ถูกสแกนนำามาถล่มในโลกโซเชียลเสียจนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแน่นอน 

เชื่อว่า ถ้าคังคุไบมีตัวตนจริง และยังมีชีวิตอยู่ล่ะก็ นาง

คงไม่ปรารถนาที่จะเป็น “ไอดอล” ของใคร หรืออยากจะเห็นเด็ก

ผู้หญิงคนไหนเลยที่จะต้องตกเป็น “เหยื่อ” ของความโลภ และ

ความโหดร้ายปราศจากมโนธรรมสำานึกของคนข้างตัว ที่ผลักให้เธอ

เข้าไปสู่โลกมืด จนเป็นเหตุให้เธอต้องพยายามสร้างโลกใบใหม่หรือ

อย่างน้อยที่สุดก็ปกป้องพื้นที่ของเธอให้ปลอดภัยที่สุด

ฉะนั้น อินกับหนังก็อินไปเถอะนะ เพราะนางเอกสวย ภาพ

งาม เนื้อหาได้ใจ แต่อย่าเอามาวาดฝันว่าโลกแบบนี้มีอยู่จริง..

ตื่นๆๆๆ.

“ป้าเอง” 

ภ

นช่วงปีที่ผ่านมากระแสเมตาเวิร์ส (Metaverse) กลาย

เป็นท่ีพูดถึงของคนท่ัวโลก และไม่ได้จำากัดอยู่เพียงเฉพาะ

ในวงการเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่ยังได้รับความสนใจ

จากหลากหลายแวดวง ล่าสุด GUESS (เกส) แบรนด์

แฟชั่นไฮสตรีทสัญชาติอเมริกัน เปิดประสบการณ์ช็อปปิ้งรูป

แบบใหม่ผ่าน “GUESS Virtual Store”  ตอบรับเทรนด์เมตา

เวิร์ส ให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าสนุกกับการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่อง

ทางออนไลน์มากขึ้น เสมือนวาร์ปไปช็อปด้วยตัวเองถึงที่ร้าน

ภายใน GUESS 

Virtual Store ประกอบ

ด้วยสินค้าทุกชิ้นที่มีวาง

จำาหน่ายใน GUESS 

Flagship Store สาขา

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลา

ซา ลาดพร้าว ไม่ว่าจะ

เป็นเสื้อผ้าสำาหรับสตรีและบุรุษ เสื้อผ้าสำาหรับเด็ก รวมไปถึง

สินค้าไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา และเครื่อง

ประดับ โดยสามารถคลิกเลือกดูสินค้าที่ชื่นชอบได้เพียงปลาย

ใ

นิ้วสัมผัส แล้วช็อปได้ทันทีผ่านลิงก์ในเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปยัง 

www.guess.co.th และ Line Official : GUESS Thailand ซึ่ง

มีทั้งบริการชำาระเงินแบบออนไลน์ ชำาระเงินปลายทาง และ

ช็อปก่อนจ่ายทีหลังผ่าน Atome บริการจัดส่งภายใน 3-5 วัน 

นอกจากนี้ยังมีระบบหลังบ้านที่คอยดูแลบริการรับเปลี่ยน-คืน 

หรือหากซื้อไปแล้วไม่ถูกใจยังสามารถนำาคืนที่หน้าร้านด้วยตัว

เองได้อีกด้วย

สนุกกับการเลือกช็อปเสื้อผ้าและสินค้าไลฟ์สไตล์จาก              

แบรนด์แฟชั่นไฮสตรีทสัญชาติอเมริกัน บนเทคโนโลยีเสมือนจริง

ได้แล้วทาง https://takealook360.com/vrtour/guess/
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8 ท่องเที่ยว

เสมือนเขาไกลาส และทางเดินที่มุ่งเข้าหาปราสาทประธานเปรียบเสมือน

สะพานที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ที่เป็นที่ประทับของเทพเจ้า

เราเดินผ่านทางเดิน 3 ช่วง ปูพื้นด้วยศิลาแลง มีเสานางเรียงตั้ง

เรียงรายขนาบทั้งสองข้าง เสานางเรียงเป็นแท่งสี่เหลี่ยมทำาจากหินทราย 

ฐานสลักลวดลาย หัวเสาคล้ายดอกบัวตูม ทางเดินพาเราผ่านโคปุระไป

ถึงปราสาทประธาน เป็นอาคารสำาคัญจุดศูนย์กลางของปราสาทสด๊กก๊อก

ธม เปรียบกับที่ประทับของพระศิวะ และเป็นที่ประดิษฐานของศิวลึงค์ 

รูปเคารพแทนองค์พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู เรื่องเล่าจาก

ศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม หลักที่ 2 กล่าวถึงการสถาปนาศิวลึงค์ที่ปราสาท

ขอมโบราณนี้

บันไดทางขึ้นปราสาทที่ปรากฏเบื้องหน้า เย้ายวนให้เราไม่รีรอ

เดินไปสู่ชั้นบน ซึ่งด้านในประดิษฐานรูปเคารพ คงเหลือเฉพาะฐาน

โยนี ปัจจุบันมีการจำาลองศิวลึงค์ประดิษฐานไว้ ย้อนเวลาไปศิวลึงค์ที่

ประดิษฐานบนโยนี เมื่อมีการบูชาด้วยการสรงน้ำา ทำาให้น้ำาสรงกลายเป็น

น้ำาศักดิ์สิทธิ์ และไหลออกมาทางท่อโสมสูตร ซึ่งปราสาทสด๊กก๊อกธม

ปรากฏท่อโสมสูตรที่ทิศเหนือของปราสาทประธาน ระเบียงคดด้านทิศ

ใต้ และทิศตะวันตก น้ำาที่ไหลออกจากท่อนี้ส่วนหนึ่งแจกจ่ายให้คนที่มา

สักการะเพื่อเป็นสิริมงคล ใครนึกภาพไม่ออก ลงจากปราสาทแวะศูนย์

บริการข้อมูลมีภาพวาดจำาลองพิธีบูชาให้ดู

ยอดของปราสาทประธานก็มีความพิเศษ ลักษณะซ้อนชั้นลดหลั่น

กัน 4 ชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วยเรือนธาตุ ซุ้มประตู ทับหลัง และหน้าบัน

ซ้อนกันงดงาม ทับหลังหน้าบันแกะสลักภาพบุคคลและลวดลายพันธุ์พฤกษา

วิจิตร ด้านหน้าซุ้มประตูประดับบรรพแถลง มุมหลักแต่ละชั้นประดับ

นาคปัก ยอดประสาทสอบลงเป็นทรงพุ่ม มุมย้อยประดับกลีบขนุนรูปบุคคล 

ยอดบนสุดเป็นรูปทรงกลศคล้ายกับหม้อน้ำามนตร์ในฮินดู ปัจจุบันสูญหายไป

มุมสูงว่างามแล้ว จากบนปราสาทมองลงมาพื้นล่าง จะเห็นเสา

นางเรียงปักบริเวณลานภายในระเบียงคดล้อมรอบปราสาท มีบรรณา

ลัยหินทรายหรือสถานที่เก็บคัมภีร์ 2 หลัง เราอิ่มเอมกับสถาปัตยกรรม

ของปราสาท ที่เทียบเคียงได้กับศิลปกรรมในวัฒนธรรมเขมรโบราณแบบ

เกลียงผสมปาปวน ที่เป็นลักษณะเฉพาะศิลปะเขมรปาปวน ยังมีกรอบ

หน้าบันสลักพญานาค 5 เศียร ไม่พูดถึงภาพสลักซุ้มประตูประธาน ซุ้ม

ประตูรองที่เหลือภาพสลักสมบูรณ์ พรรณนาความสวยได้ไม่หมด ต้องมา

ดูให้เห็นกับตา 

ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของปราสาทสด๊กก๊อกธม ธวัลรัตน์ 

ชัยนราพิพัฒน์ กล่าวว่า เป็นปราสาทเขมรที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวัน

ออก เกิดก่อนปราสาทพิมาย และปราสาทพนมรุ้งกว่า 100 ปี มีส่วน

ยอดปราสาทเป็นทรงพุ่มยุคแรกๆ ที่ส่งอิทธิพลไปถึงปราสาทพิมาย และ

ปราสาทพนมรุ้ง

เสานางเรียงปราสาทสด๊กก๊อกธมที่สะดุดตานักท่องเที่ยว เธอให้

ตัวเลขรวมแล้ว 143 ต้น ถือเป็นปราสาทที่มีเสานางเรียงมากที่สุดในไทย 

ปัจจุบันยังไม่พบโบราณสถานที่มีเสานางเรียงมากเท่าที่นี่ โดยกำาลังศึกษา

เพิ่มเติม คิดว่าอดีตน่าจะมีเสานางเรียงตั้งถึงคันดินที่ล้อมรอบ แต่ยังไม่มี

หลักฐานพอ มีเพียงภาพถ่ายทางอากาศ ปี 2498 ซึ่งเป็นภาพสด๊กก๊อก

ธมเก่าที่สุด ก่อนที่เขมรแดงจะเข้า มีการปรับพื้นที่ ทำาให้หลักฐานบาง

อย่างสูญหายไป

ส่วนบาราย สระน้ำาขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านอกกำาแพงแก้ว

ด้านทิศตะวันออกของปราสาท หน.อุทยานฯ บอกว่า ชาวเขมรโบราณนำา

ความรู้เรื่องการชลประทานผสมกับความเชื่อทางศาสนา สันนิษฐานว่า

อาจมีการนำาน้ำาไปใช้อุปโภคบริโภคและประกอบพิธีกรรมสำาคัญ จนกลาย

เป็นประเพณีการสร้างบารายคู่กับเทวสถาน ขณะนี้ ศก. ร่วมกับโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.), สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่ง

ชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาเรื่องสหวิทยาการกับปราสาท

สด๊กก๊อกธม สำารวจระบบจัดการน้ำาในพื้นที่ เป้าหมายพัฒนาเป็นแหล่ง

กักเก็บน้ำาที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ปัจจุบันได้ปรับภูมิทัศน์ทำาทางเดินสู่

บารายให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้ภูมิปัญญาคนโบราณ

เส้นทางงานอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานยังเดินหน้าต่อ

ไป เช่นเดียวกับเส้นทางสู่ปราสาทสด๊กก๊อกธมที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว

มาสัมผัสความงามอารยธรรมเขมร และสถาปัตย์สด๊กก๊อกธมอันยิ่งใหญ่

ที่ปราสาทแห่งนี้.

‘ผาหัวหมวก’ จุดเช็กอินใหม่นครนายก

ททท. สำานักงานนครนายก 

แนะนำาผาหัวหมวก อ.บ้านนา จุด

เช็กอินใหม่ Unseen นครนายก 

เป็นหน้าผาหินตั้งขนาดใหญ่ ด้าน

บนมีหินรูปร่างคล้ายหินใส่หมวก 

เป็นที่มาของชื่อผา เป็นที่เคารพ

สักการะของชาวบ้าน มีภาพเขียน

สีโบราณรูปสัตว์อายุราว 1,000-

2,000 ปี ท่ามกลางธรรมชาติที่

สวยงาม เส้นทางเดินเท้าระยะทาง 2 กม. (ไป-กลับ 4 กม.) ใช้

เวลาเดินเที่ยวละ 1 ชั่วโมง จะขึ้นผาหัวหมวกต้องมี จนท.นำาทาง 

จำากัดรอบละ 10 คน ติดต่อ จนท.นำาทาง 09-2901-

0960 จุดนัดพบ สถานีเพาะชำากล้าไม้บ้านนา 

Amazing Thailand Bike Ride 2022

ททท.จัดกิจกรรม Amazing Thailand Bike 

Ride 2022 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครพนม, 

สุราษฎร์ธานี และเชียงราย ส่งเสริมการท่อง

เที่ยวเชิงกีฬา นำาเสนอจุดแข็งของ

ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับโลก 

จ.สุราษฎร์ธานี จัดวันที่ 11-12 มิ.ย. ณ เขื่อนรัชชประภา 

วันที่ 11 มิ.ย. กิจกรรมปั่นจักรยานประเภท Fun Ride 

เส้นทางรอบเขื่อนรัชชประภา ผ่านแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 

เช่น ศาลาประภาภิรมย์ พระพุทธสิริสัตตราช ศาลา

พระที่นั่งชุมสาย วันที่ 12 มิ.ย. กิจกรรมแข่งขันจักรยาน

ประเภท Bike Ride เริ่มต้นที่จุดชมวิวเขื่อนรัชชประภา 

จากนั้นเส้นทางผ่านธรรมชาติสองข้างทางที่สวยงามของ 

อช.เขาสก เลี้ยวกลับบริเวณวัดถ้ำาวราราม มุ่งหน้าเข้าเส้นชัยที่เขื่อน

รัชชประภา ส่วน จ.เชียงราย จัดวันที่ 25-26 มิ.ย. 

อนันตรา บ่อผุดฯ เปิดตัวห้องพูล

สวีต

อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย 

รีสอร์ท เปิดตัวห้องพูลสวีตใหม่ มีพื้นที่

ส่วนตัวสำาหรับการพักผ่อนและความสงบ 

อีกทั้งพื้นที่

ใช้สอยรวม

ในร่มและกลางแจ้งขนาด 74 ตร.ม. และ

สระแช่ตัวขนาด 5.5x2.6 เมตร พร้อมพื้นที่

อาบแดดโอบล้อมด้วยสวนสวยงาม ภายใน

ห้องสวีตได้รับการออกแบบสไตล์ไทยร่วม

สมัย ใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ ด้วยสีเอิร์ธโทนอัน

อบอุ่น รอบรีสอร์ตยังนำาของตกแต่งรูปลิง 

สัญลักษณ์ของเกาะสมุยมาเพ่ิมสีสัน อนันตรา                                                    

บ่อผุดฯ ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านชาวประมง

หรือถนนคนเดินบ่อผุด มีหาดทรายทอดยาวด้านหน้ารีสอร์ต ต้อนรับ

การกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางมาพัก

ราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นปราสาทชายแดนแห่งหนึ่งของ

ประเทศไทย แม้ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดต่อกับไทย-กัมพูชา ที่ อ.โคก

สูง จ.สระแก้ว แต่ชื่อชั้นของปราสาทแห่งนี้มีความสำาคัญยิ่ง 

เป็นปราสาทหินศิลปะเขมรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก เป็น

ปราสาทบนฐานสูงที่สุดในไทย

ย้อนกลับไปเมื่อ 25 ปีก่อน การบูรณะปราสาทสด๊กก๊อกธมใช้

วิธีอนัสติโลซิส (anastylosis) โดยกรมศิลปากร เริ่มต้นจากปราสาทที่มี

สภาพพังทลาย หินหล่นกระจัดกระจาย นำาหินเก่าแต่ละก้อนจัดเรียง

ประกอบคืนตำาแหน่งเดิมและใช้หินใหม่ทดแทนส่วนที่ขาดหายไป เพื่อ

คืนความสมบูรณ์กลับมาให้ได้มากที่สุด จนเอกลักษณ์สถาปัตยกรรม

ปราสาทสด๊กก๊อกธมเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกคนเช่นทุกวันนี้ และจัด

ตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เมื่อปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อก

ธม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้เปิดศูนย์บริการข้อมูลอุทยาน

ประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธมที่จัดสร้างใหม่ นำาเสนอเรื่องราวการค้นพบ

ปราสาทและศิลาจารึกจากปราสาทเขมรแห่งนี้ อารยธรรมเขมรโบราณ 

และปราสาทเขมรในประเทศไทยอย่างครบถ้วน มีแบบจำาลองของสด๊ก 

ก๊อกธมในอดีตเมื่อครั้งยังสมบูรณ์น่าชม

ได้รับเชื้อเชิญร่วมเดินทางไปในโอกาสสำาคัญนี้ เพื่อสัมผัสความ

โดดเด่นปราสาทสด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว เยี่ยมชมศูนย์บริการข้อมูลแห่ง

ใหม่ ซึ่งห่างจากอาณาจักรกัมพูชาเพียงหนึ่งกิโลเมตร แค่ข้ามถนนศรี

เพ็ญไปจะมีกับระเบิดมากมาย แต่ไม่ต้องกังวล ในพื้นที่อุทยานฯ มีปฏิบัติ

การเก็บกู้ทุ่นระเบิดปลอดภัย 99.99% ทริปนี้ฟังบรรยายจาก ธวัลรัตน์ 

ชัยนราพิพัฒน์ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม

ป

ผ่อนยังเกาะสมุยชื่อดัง

KTC จับมือโอโตยะมอบความอร่อย

เคทีซี จับมือร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ มอบความอร่อยให้

สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีรับความคุ้มถึง 2 ต่อ ที่ร้านอาหารญี่ปุ่น

โอโตยะทุกสาขา ดังนี้ ต่อที่ 1 รับส่วนลด 15% เมื่อรับประทาน 

ครบ 1,200 บาทขึ้นไป/เซล

สลิป หรือรับส่วนลด 10% เมื่อ

รับประทานครบ 800 บาทขึ้นไป/

เซลสลิป ต่อที่ 2 แลกรับเครดิต

เงินคืน 15% เมื่อใช้คะแนน KTC 

FOREVER จำานวนเท่ายอดใช้จ่าย 

ผ่านบัตร/เซลสลิป และลงทะเบียนรับ

สิทธิ์ทุกครั้งที่มียอดใช้จ่ายภายในวัน

เดียวกัน ส่ง SMS พิมพ์ DN2 เว้น

วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 

16 หลัก และเครื่องหมาย # ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลสลิป 

พร้อมจุดทศนิยม ส่งมาที่ 06-1384-5000 ตั้งแต่วันนี้-31 ก.ค.65.

เที่ยว‘สด๊กก๊อกธม’ดื่มด่ำ�อ�รยธรรมเขมรในไทย

ปราสาทประธานบนฐานสูง

จำาลองศิวลึงค์ประดิษฐานบนโยนี บูชาด้วยการสรงน้ำา ปราสาทเขมรล้อมรอบด้วยคูน้ำา

ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทหินขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

เยี่ยมชมศูนย์บริการข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม หุ่นจำาลอง 3 มิติการสร้างปราสาท ในห้องนิทรรศการ

มีคนถามมากถึงชื่อ “สด๊กก๊อกธม” สามารถถอดแยกความหมาย

เป็นคำาๆ ได้ “สด๊ก” แปลว่า รก ทึบ คำาว่า “ก๊อก” แปลว่า ต้นกก และ

คำาว่า “ธม” แปลว่า ใหญ่ นำาทุกคำามารวมแปลได้ว่า รกไปด้วยต้นกก

ขนาดใหญ่ ซึ่งหมายถึงต้นกกใหญ่ที่ขึ้นรกอยู่ในบาราย สระน้ำาขนาด

ใหญ่ด้านตะวันออกของปราสาท เดิมชาวบ้านเรียก ปราสาทเมืองพร้าว 

เพราะพบต้นมะพร้าว ปัจจุบันบริเวณนี้ก็มีต้นมะพร้าวขึ้นอยู่

ปราสาทสด๊กก๊อกธม นับเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูแบบไศวนิกาย 

สร้างขึ้นด้วยหินทรายและศิลาแลง เมื่อ พ.ศ.1595 ตามพระราชบัญชาของ 

พระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ 2 กษัตริย์เขมร เพื่อพระราชทานแด่ “พระ            

กัมรเตงอัญศรีชเยนทรวรมัน” พระราชครูของพระองค์ ซึ่งเป็นพราหมณ์ที่

สืบเชื้อสายตระกูลพราหมณ์ประจำาราชสำานักอาณาจักรเขมรโบราณ 

คติการสร้างนั้นเป็นการจำาลองเขาไกลาสที่ประทับของพระ

ศิวะ กล่าวคือ ปราสาทประธานเป็นปราสาทที่ตั้งบนฐานเป็นชั้นเปรียบ

เสานางเรียงมากที่สุดในไทยอยู่ที่นี่



18.00 น. ที่สนามบีจี สเตเดียม ก็มาดูว่า “ปราสาทสายฟ้า” จะ

กวาดหมด 3 ถ้วยได้หรือไม่ในฤดูกาลนี้ หรือประจวบฯ จะถูกโฉลก

กับถ้วยใบนี้หลังจากที่คว้าแชมป์รายการนี้ครั้งแรกในปี 2019 ก็

เอาชนะบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นี่แหละ ..••.. การแข่งขัน “ตะกร้อ ไทย

แลนด์ ลีก” ดิวิชั่น 1 (ชาย) สัปดาห์ที่ 5 วันเสาร์ที่ 28 พ.ค. ทีม

ชลบุรี-เกาะจันทร์แคมป์ (สิงห์บูรพา) พบกับทีมสุพรรณบุรี (ช้าง

ศึก) เวลา 15.00 น. ณ ยิมเนเซียมกาญจนาภิเษก บชร.1 ส่วนวัน

อาทิตย์ 29 พ.ค. ทีมหนองคาย (นาคาผยอง) แข่งขันกับศรีสะเกษ 

(เป็ดสายฟ้า) เวลา 15.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม อบจ.หนองคาย. 

นายเหรียญ 

coins13@hotmail.com
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9กีฬา

‘ต๋อง’ พร้อมนำ�ทัพสอยคิวไทยล่�ทองที่กัมพูช�

กรุงเทพฯ • หลังจากที่บรรดานักกีฬาสอยคิวทีมชาติไทยชุดกีฬา

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม ประสบความสำาเร็จ คว้าได้ 

1 เหรียญทอง ในประเภทสนุกเกอร์ 15 แดง จากกัปตันทีม “ต๋อง 

ศิษย์ฉ่อย” วัฒนา ภู่โอบอ้อม พร้อมกับ 8 เหรียญทองแดง ล่าสุด

วันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา “บิ๊กฮง” นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคม

กีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ได้เปิดภัตตาคาร “โฮคิชเช่น” ถนน

พระราม 3 เลี้ยงต้อนรับนักกีฬา, นายไชยพงศ์ กรวสุรมย์ ผู้จัดการ

ทีม และผู้ฝึกสอนทุกคน โดยนายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมฯ 

เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีและดีใจกับผลงานของนักกีฬา ถึงแม้ว่าจะเป็น 

1 เหรียญทอง กับ 8 เหรียญทองแดง แต่เป็นความภาคภูมิใจของ

ทุกคน ส่วนคำาถามที่ว่า “ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” ที่ปัจจุบันอายุ 52 ปีแล้ว 

จะมีโอกาสให้ติดทีมชาติแข่งกีฬาซีเกมส์ครั้งหน้าที่กัมพูชาอีกหรือ

ไม่ หรือจะดันขึ้นเป็นสตาฟฟ์โค้ช เรื่องนี้ “บิ๊กฮง” ยืนยันว่า ด้วย

ประสบการณ์ ความสามารถ รวมถึงความทุ่มเทและมีความรับผิด

ชอบขนาดนี้ คงต้องจัดให้ “ต๋อง” นักกีฬาที่มากด้วยประสบการณ์ 

ในฐานะพี่ใหญ่ ตำาแหน่งกัปตันทีมนำาน้องไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ล่า

เหรียญทองสนุกเกอร์ที่ประเทศกัมพูชาปีหน้าอย่างแน่นอน ขณะ

เดียวกัน “ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” วัฒนา ภู่โอบอ้อม ได้แสดงเจตนารมณ์

เช่นกันว่า เป้าหมายยังคงเหมือนเดิม ก็คือต้องคว้าเหรียญทองใน

ประเภทสนุกเกอร์ 15 แดง ที่ประเทศกัมพูชาปีหน้าให้สำาเร็จ      

ช่อง 3BB Sports One จัดไฮไลต์เทนนิสทัวร์ศึกใหญ่ 

กรุงเทพฯ • ทัวร์นาเมนต์เทนนิสพรีซีซั่นนัดสำาคัญ “Mubadala 

World Tennis Championship 2021” สนามใหญ่ รวมดาวเด่น

ระดับโลก จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2009 และจัดติดต่อกันมาทุกปี โดย

ปี 2021 จัดขึ้น ณ สนาม International Tennis Center ที่ Zayed 

Sports City เมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีผู้เล่นระดับ

ชั้นนำาของโลกเข้าร่วมการแข่งขันมากมาย ผู้ชนะเลิศจะได้รับ

เงินรางวัลสูงสุด 250,000 เหรียญสหรัฐ (ราว 8,565,000 บาท) 

รายการนี้แข่งขัน 3 วัน 3 รอบ ในรูปแบบน็อกเอาต์ ผู้แพ้ตก

รอบ ส่วนผู้ชนะเข้ารอบต่อไป ซึ่งราฟาเอล นาดาล เจ้าของแชมป์              

แกรนด์สแลม 21 รายการ จากสเปน และอังเดร รูเบลฟ นัก

เทนนิสมือวางอันดับ 5 ของโลก จากรัสเซีย ได้สิทธิ์ผ่านรอบแรก

เข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปโดยอัตโนมัติ รอประชันกับนักเทนนิสที่

ชนะผ่านเข้ารอบมา เป็นนัดอุ่นเครื่องครั้งสำาคัญที่นักหวดจากทั่ว

โลกไม่อยากพลาด เพราะเปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าสู่แมตช์ท้าทายในรายการเทนนิสระดับโลก ATP TOUR 

2022 ซึ่งนักเทนนิสติดอันดับโลกที่เข้าร่วมโชว์ลีลาหวดแร็กเกตสุด

มันส์ แฟนๆ ติดตามชมไฮไลต์การแข่งขัน ในรายการ “พิชิตแชมป์

เทนนิส Mubadala World Tennis Championship 2021” จาก 

ATP TOUR ออกอากาศวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม-วันอาทิตย์ที่ 19 

มิถุนายน 2565 เวลา 20.00-22.00 น. ทางช่อง 3BB Sports One 

สุดยอดช่องกีฬาแอกชันจากทั่วโลก หมายเลข 401 ผ่านบริการ 

3BB GIGATV  สอบถามเพิ่มเติม โทร.1530   

ลุ้นฟอร์มูล�วันโมน�โกกรังด์ปรีซ์ที่ทรูวิชั่นส์

กรุงเทพฯ • ทรูวิชั่นส์ชวนแฟนๆ ร่วมลุ้นและเชียร์การแข่งขันรถ

สูตรหนึ่งฟอร์มูลาวัน โมนาโก กรังด์ปรีซ์ ที่สนามเซอร์กิต เดอะ 

โมนาโก (Circuit De Monaco) สนามที่เก่าแก่และยากที่สุดสนาม

หนึ่งของวงการฟอร์มูลาวัน รวมทั้งวิวของสนามที่สวยที่สุดสนาม

หนึ่ง ซึ่งเป็นการปิดประเทศโมนาโกเพื่อจัดการแข่งขัน ถ่ายทอด

สดในวันที่ 27-29 พฤษภาคมนี้ สำาหรับสถานการณ์ในฤดูกาล 

2022 ขณะที่ผ่านมาแล้ว 6 สนาม ผู้ที่มีคะแนนสะสมมากที่สุด 

ได้แก่ แชมป์โลกจากปี 2021 แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน นักขับชาว

เนเธอร์แลนด์ สังกัดทีมเรดบูลล์ เรซซิ่ง มี 110 คะแนน โดยใน

ปีนี้ชนะไป 4 สนาม อันดับ 2 ได้แก่ ชาร์ลส์ เลอแคลร์ นักขับ

ชาวโมนาโก สังกัดทีมเฟอร์รารี สำาหรับในฤดูกาลนี้ เลอแคลร์ชนะ

ไปแล้ว 2 สนาม สำาหรับทีมที่ทำาผลงานได้ดีที่สุด ได้แก่ เรดบูลล์ 

เรซซิ่ง ตามมาโดยทีมม้าลำาพองเฟอร์รารี ส่วน เมอร์เซเดส แชมป์

โลกประเภททีมในขณะนี้อยู่ในอันดับที่ 3 สำาหรับโมนาโก กรังด์

ปรีซ์ ในปีนี้ หลายๆ คนคาดหมายว่าทีมเฟอร์รารี และชาร์ลส์ เลอ

แคลร์ มีโอกาสเป็นผู้ชนะมากที่สุด รายการนี้ถ่ายทอดสดทางทรู

วิชั่นส์ ช่อง True Sports 1 (666) วันเสาร์ที่  28 พฤษภาคม เวลา 

18.00-19.00 น. รอบฝึกซ้อมรอบที่ 3 และ เวลา 21.00-22.00 น. 

รอบจัดอันดับ ส่วนวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม เวลา 20.00-22.00 น.                                                                      

รอบแข่งขัน.  

ชลบุรี • “ฉลามชล” สโมสรชลบุรี เอฟซี ประกาศคว้าตัวเรนาโต 

เคลิช กองหลังชาวโครเอเชียจากสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มาร่วมทีม

ในซีซั่น 2022/23 แบบถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากโชว์ฟอร์ม

ได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดระยะเวลาในการลงสนามให้กับสโมสร ด้วย

สัญญายืมตัวตั้งแต่เลกที่ 2 ของฤดูกาล 2020

โดยเรนาโต เคลิช ได้เดินทางมาเซ็นสัญญาและเปิดตัวร่วมกับ

คุณศศิศ สิงห์ โตทอง ผู้จัดการทีม เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา 

(27 พ.ค.) ณ สำานักงานสโมสรชลบุรี เอฟซี ภายใน

สนามชลบุรี สเตเดียม

ด้าน “บิ๊กบอล” ศศิศ สิงห์ โตทอง ผู้จัดการ

ทีม ชลบุรี เอฟซี ได้กล่าวถึงการคว้าตัวเรนาโต เค

ลิช มาร่วมทีมแบบถาวรในครั้งนี้ว่า “เรนาโต 

เคลิช ถือเป็นผู้เล่นคนสำาคัญของเราในเกม

รับมาโดยตลอดตั้งแต่ในเลกที่ 2 ของปี 

2020 ที่ผ่านมาเขาพิสูจน์ให้เราเห็นแล้ว

ว่าเขาช่วยให้เกมรับของชลบุรี เอฟซี 

เหนียวแน่นและแข็งแกร่งขึ้น แน่นอน

ว่าเขาเองก็มีความสุขที่ได้ลงเล่นให้

ชลบุรี เอฟซี และยินดีที่จะอยู่กับ

สโมสรแบบถาวรต่อในปีหน้า”

สำาหรับเรนาโต เคลิช ทำาผลงานได้

อย่างยอดเยี่ยมกับทัพ “ฉลามชล” ในฤดูกาล 

เรื่องใหญ่กว่�ทีมฟุตบอลช�ยไทยพล�ดเหรียญทองซีเกมส์ 

ก็คือกรณีที่บริษัท ไทยลีก จำากัด แจ้งปรับเปลี่ยนสิทธิ์เข้าร่วมศึกเอ

เอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 2023-24 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา 

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ของ

สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) ฤดูกาล 2023-24 โดยไทยลีก

ได้ประกาศแจ้งต่อสาธารณชน ซึ่งยึดหลักการจากที่ได้นำาเสนอต่อ

สโมสรสมาชิกตั้งแต่ครั้งแรก แต่ไม่ได้นำาข้อชี้แนะหรือข้อคัดค้าน

ของหลายสโมสรสมาชิกไปปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด ล่าสุด เมืองทอง 

ยูไนเต็ด และทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 2 สโมสรที่โดนตัดสิทธิ์แบบ

ไม่เป็นธรรม บุกบริษัท ไทยลีกฯ ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและ

คัดค้านการเปลี่ยนแปลงโควตา สโมสรไทยที่จะไปร่วมเอเอฟซี 

แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2023-24 จาก 2+2 เป็น 1+1 แทน พร้อม

แสดงจุดยืนร่วมกันในฐานะทีมที่ ได้รับผลกระทบจากการเสียสิทธิ์ 

หลังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัท ไทยลีก จำากัด ที่ปรับเปลี่ยน

สิทธิ์ไปลุยถ้วยสโมสรเอเชีย ..••.. ทรูวิชั่นส์ คิง ออฟ สปอร์ต 

เดินหน้ามอบโปรแกรมกีฬาเด็ดระดับโลกให้กับแฟนๆ คอกีฬาได้

สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันกีฬาเทนนิสระดับแกรนด์สแลม

ที่ 2 ของปี เฟรนช์ โอเพ่น 2022 จากโรลังด์ การ์รอส กรุงปารีส 

ประเทศฝรั่งเศส ท่ามกลางซูเปอร์สตาร์ของโลกร่วมดวลคับคั่ง สด

จุใจ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตั้งแต่วันนี้-5 มิถุนายน 2565 ทางทรูวิชั่นส์ 

ช่องทรู เทนนิส (670) เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. ..••.. บอลถ้วย

ของไทยยังเหลืออีก 1 ถ้วยให้แย่งกัน คือการแข่งขันฟุตบอล รีโว่ 

ลีก คัพ 2021/22 โดยรอบชิงชนะเลิศ พีที ประจวบ เอฟซี ดวล

กับบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา                                  

ซ�นฟร�นซิสโก • เคลย์ ธอมป์สัน ซัด 32 คะแนนมากที่สุดของเกม

พา โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส ฉลุยเข้าสู่ซีรีส์ชิงแชมป์เอ็นบีเอ หรือ

เอ็นบีเอไฟนอลส์ เป็นสมัยที่หกในรอบ 8 ฤดูกาลหลังเปิดบ้านชนะ

ดัลลัส มาเวอริกส์ 120-110 เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา

จากชัยชนะในบ้านเกมนี้ส่งผลให้ โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส 

คว้าแชมป์ฝั่งเวสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ ด้วยชัยชนะในซีรีส์ดีที่สุดในเจ็ด

เกม 4-1 และกำาลังลุ้นแชมป์แรกนับตั้งแต่ปี 2018 โดยจะเข้าไปชิง

กับผู้ชนะระหว่างบอสตัน เซลติกส์ และไมอามี ฮีต

“การกลับไปสู่ซีรีส์ชิงชนะเลิศเอ็นบีเอได้อีกครั้งเป็นเรื่อง

ที่พิเศษสำาหรับพวกเราทุกคน” สตีฟ เคอร์ หัวหน้าโค้ชของวอร์ริ                                                                

เออร์ส กล่าว “มันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมาก มันเป็นเรื่องยากมากที่จะ

เข้าไปถึงซีรีส์ชิงชนะเลิศ มันทั้งเหนื่อย เครียด เต็มไปด้วยอารมณ์ 

อะไรทำานองนั้น”

“การได้เข้ามาเล่นในซีรีส์เอ็นบีเอไฟนอลส์เป็นครั้งที่หกในรอบ 

8 ปีนั้น มันต้องใช้ทักษะ ความมุ่งมั่น และการทำางานจำานวนมหาศาล 

และผมคงไม่ภูมิใจในบรรดาลูกทีมของผมไม่ได้”

โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส คว้าแชมป์เอ็นบีเอในปี 2015, 

2017 และ 2018 โดยเอาชนะเลอบรอน เจมส์ และเพื่อนร่วมทีม 

คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส ทุกครั้ง ส่วนในปี 2016 และ 2019 นั้น

เข้าไปแพ้ ก่อนจะใช้เวลาสองฤดูกาลที่ผ่านมาสร้างผู้เล่นชุดใหม่          

ขึ้นมา

“นี่เป็นพรของพระเจ้าที่ให้เราได้กลับมาเล่นในซีรีส์ชิงชนะเลิศ

อีกครั้ง กลับมาอยู่ในที่ซึ่งเหมาะสมกับพวกเรา” สตีเฟน เคอร์รี กล่าว 

โดยเขาได้รับเลือกเป็นผู้เล่นทรงคุณค่า หรือเอ็มวีพี ในเพลย์ออฟของ

ฝั่งเวสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์

ธอมป์สันนั้นคัมแบ็กกลับมาลงสนามแข่งขันได้อย่างน่าทึ่ง 

หลังจากพลาดการเล่นไปสองฤดูกาล และเป็นปีที่ต้องใช้เวลาในการ

ฟื้นฟูสภาพร่างกายจากอาการบาดเจ็บ ในเกมนี้เขายิงฟิลด์ โกล์ลงไป 

12 จากทั้งหมด 25 ครั้ง เป็นการส่องสามแต้ม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 

16 ครั้ง

“ช่างเป็นความรู้สึกที่เหลือเชื่อจริงๆ” ธอมป์สันกล่าว “ผมฝัน

ถึงสิ่งนี้ทุกๆ วัน ผมดีใจมาก แต่ก็ยังกระหายที่จะคว้าชัยชนะ และมัน

จะหอมหวานมากถ้าเราทำาสำาเร็จในการแข่งขันซีรีส์ต่อไป”

แอนดรูว์ วิกกินส์ ทำาไป 18 คะแนนและ 10 รีบาวด์ให้วอร์ริ

เออร์ส ขณะที่เดรย์มอนด์ กรีน เพิ่มอีก 17 คะแนนและ 9 แอสซิสต์ 

ส่วนตัวสำารอง จอร์แดน พูล ซัดไป 16 คะแนน และเคอร์รี ได้ไป 15 

แต้มกับ 9 แอสซิสต์.

2021/22 โดยลงสนามไปทั้ง

สิ้น 29 นัดทุกรายการ ทำาได้ 5 

ประตู (ไทยลีก 4 ประตู, เอฟเอ

คัพ 1 ประตู)

เคลิชเคยผ่านการลงเล่น

ให้กับทีมชาติโครเอเชียมาแล้ว

ทุกรุ่น ตั้งแต่ U16, U17, U18, 

U19, U20 และ U21 ส่วนเส้น

ทางค้าแข้งอาชีพเคยลงเล่น

ให้กับสโมสรสโลวาน ลิ

เบอเรช ยักษ์ใหญ่ในลีก

สูงสุดเช็ก และสโมสร

ยูนิเวอร์ซิตาเตีย ไคร

โอวา ยอดทีมแห่ง

ลีกโรมาเนีย ก่อน

จะย้ายมาค้าแข้งใน

ประเทศกับสโมสรบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด ในช่วงต้นฤดูกาล 

2020.

ไทยโพสต์ • สม�คมกีฬ�ว่�ยน้ำ�แห่งประเทศไทยจัดง�น

ฉลองคว�มสำ�เร็จเเละมอบเงินร�งวัลให้กับนักกีฬ�ว่�ยน้ำ�

และกระโดดน้ำ�ทีมช�ติไทย ที่เข้�ร่วมก�รแข่งขันกีฬ�ซีเกมส์ 

ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดน�ม โดยมี พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน 

ณ อยุธย� ประธ�นที่ปรึกษ�สม�คมกีฬ�ว่�ยน้ำ�ฯ และ 

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล อุปน�ยกสม�คมฯ เข้�ร่วมง�น พร้อม

บรรด�นักกีฬ�ที่ทำ�ผลง�นยอดเยี่ยมคว้�ม�ได้ถึง 4 เหรียญทอง 

9 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองเเดง 

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมฯ กล่าวว่า “ต้องขอ

ชื่นชมความมุ่งมั่นตั้งใจของนักกีฬาทุกคน รวมถึงทีมงานผู้ฝึกสอน 

ทำาให้กีฬาว่ายน้ำาของไทยกลับมามีผลงานยอดเยี่ยมอีกครั้งในรอบ 

9 ปี ทางสมาคมจึงจัดงานเลี้ยงฉลองพร้อมมอบเงินรางวัลให้กับ

นักกีฬาทุกคน เพื่อเป็นขวัญเเละกำาลังใจในการสร้างชื่อเสียงให้กับ

ประเทศ เพราะถือว่าทั้งหมดคืออนาคตของชาติ โดยทางสมาคม

ได้เตรียมเเผนต่อยอดความสำาเร็จไว้หมดแล้ว เป้าหมายต่อไปคือ

รายการชิงแชมป์โลก “ฟีนา เวิลด์ แชมเปียนชิพ 2022” ที่กรุง

บูดาเปสต์ ที่ประเทศฮังการี ในช่วงเดือน มิ.ย. หวังว่านักกีฬาของ

เราจะทำาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้ง”

ด้าน “เงือกจอย” เจนจิรา ศรีสอาด นักกีฬาว่ายน้ำาทีม

ฉล�มชลคว้�‘เคลิช’ร่วมทัพถ�วร 

ว่ายน้ำามอบเงินอัดฉีดซีเกมส์3ล้านบาท

ชาติไทยชุดซีเกมส์ ที่คว้ามาได้ 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 

และ 1 เหรียญทองแดง ยอมรับว่าการได้ไปฝึกซ้อมที่ประเทศ

เนเธอร์แลนด์เป็นระยะเวลา 3 เดือน ทำาให้ได้ประสบการณ์และ

พัฒนาการในการฝึกซ้อมกับนักกีฬาเก่งๆ ในยุโรป ถือเป็นปัจจัย

สำาคัญในความสำาเร็จของตนในซีเกมส์ครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทาง

สมาคมกีฬาว่ายน้ำาฯ ที่ให้ โอกาสไปเก็บตัวยังต่างประเทศ รวม

ทั้งเงินรางวัลที่ได้รับ

“ในส่วนของผลงาน 2 เหรียญทองในซีเกมส์ ถือว่าภูมิใจ

คุ้มค่ากับความทุ่มเทจากการฝึกซ้อม แม้ว่าจะเป็นเหรียญที่ไม่

ได้คาดหวังก็ตาม เพราะแท้จริงแล้วค่อนข้างตั้งเป้าไว้สูงกับการ

ว่ายท่ากบ 50 เมตร แต่สุดท้ายก็พลาดไป หลังจากนี้คงตั้งใจ

ฝึกซ้อมต่อเนื่อง เพื่อเตรียมลงแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกที่

ฮังการี ช่วงต้นเดือนหน้า ฝากแฟนๆ กีฬาว่ายน้ำาติดตามให้กำาลัง

ใจนักกีฬาว่ายน้ำาของไทยด้วย”

นอกจากนี้ พล.อ.เจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการสมาคม

กีฬาว่ายน้ำาฯ ได้กล่าวถึงเงินสนับสนุนนักกีฬาว่า “ทางสมาคม

ได้จัดสรรเงินรางวัลให้เเก่นักกีฬาที่คว้าเหรียญทองได้เหรียญละ 

150,000 บาท, เหรียญเงิน 70,000 บาท และเหรียญทองแดง 

37,500 บาท รวมถึงรางวัลผู้ทำาลายสถิติจำานวน 13 รายการ 

แชมป์สายตะวันตก • เคลย์ ธอมป์สัน (เบอร์ 11) ผู้เล่นของโกลเดน

สเตท วอร์ริเออร์ส พยายามจะส่งบอลเข้าหาห่วงในซีรีส์ชิงแชมป์เวส

เทิร์น คอนเฟอเรนซ์ เกมที่ห้า ซึ่งวอร์ริเออร์สเปิดสนามเชส เซ็นเตอร์ 

ชนะ ดัลลัส มาเวอริกส์ 120-110 พร้อมคว้าแชมป์สายตะวันตกไป

ครองด้วยชัยชนะในซีรีส์ดีที่สุดในเจ็ดเกม 4-1 ผ่านเข้าชิงเป็นครั้งที่ 6 

ในรอบ 8 ปี.

วอร์ริเออร์สชิงเอ็นบีเอสมัยหกใน8ปี

รางวัลระดับโลก • นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำากัด รับโล่รางวัล 

Best Automobile Mobile Website 2021 การออกแบบเว็บไซต์

ผ่านแพลตฟอร์มบนสมาร์ทโฟน (www.yamaha-motor.co.th) ที่

บินส่งตรงจากอเมริกา หลังประกาศรางวัลเมื่อต้นปี สำาหรับ

รางวัลนี้จัดอันดับจาก The Web Marketing Association (WMA) 

เว็บไซต์ชั้นนำาในการจัดเก็บข้อมูลด้านการตลาดของอเมริกา.

กรุงเทพฯ •  สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือเอเอฟซี เลือก

ประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอล เอเอฟซี วี

เมนส์ คลับ แชมเปียนชิพ หรือฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรหญิง

เอเชีย ฤดูกาล 2022

สำาหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าว เป็นโครงการ

นำาร่องของเอเอฟซีที่ต้องการยกระดับฟุตบอลลีกหญิงในทวีป

เอเชีย

ซึ่งการแข่งขันรายการนี้ประกอบไปด้วย ไท่จวง บลูเวลล์ 

แชมป์ลีกหญิงไต้หวัน พร้อมด้วยไอเอสพีอี วูเมนส์ เอฟซี จาก

เมียนมา และแชมป์ไทยวีเมนส์ลีก ดิวิชั่น 1 ฤดูกาล 2022 จะ

เป็นตัวแทนจากไทยเข้าร่วมการแข่งขัน

โดยการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 15-21 สิงหาคม 

2565 และจะหาผู้ชนะไปพบกับโซนตะวันตก ที่แข่งขันกันที่

อุซเบกิสถาน

หลังจากนั้นแชมป์เอเอฟซี วีเมนส์ คลับ แชมเปียนชิพ 

จะได้ไปแข่งขันกับนิปปอน ทีวี เบเลซา จากญี่ปุ่น และอัมมาน 

คลับ จากจอร์แดน และหาผู้ชนะได้สิทธิ์เล่นในเอเอฟซี วีเมนส์ 

แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2024 ต่อไป.

เอเอฟซีเลือกไทยเป็นเจ้�ภ�พ

ศึกสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย

และนักกีฬาที่ไม่มีเหรียญรางวัลคนละ 10,000 บาท รวมเงิน

สนับสนุนทั้งสิ้นในครั้งนี้จำานวน 2,857,500 บาท” 

“ทั้งนี้ ได้มอบให้นักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัล จำานวน 16 

คน และไม่ได้เหรียญ 9 คน ซึ่งทางเจนจิรารับไปมากสุดจำานวน 

562,500 บาท รองมาเป็นกมนชนก ขวัญเมือง จำานวน 412,500 

บาท ส่วนกรณีเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ของ กกท. ซึ่งมอบให้นักกีฬาที่ได้รับเหรียญในกีฬาซีเกมส์ รวม

ถึงผู้ฝึกสอน ตอนนี้อยู่ระหว่างดำาเนินการ คาดว่าจะได้รับกัน

ภายในเดือนหน้า”.
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10 บันเทิงเทศ

เปนเวลานานกวา 3 ป ผมเคยเขียนแนะนํารานอาหารท่ีขาย

บุฟเฟตขาวตมท่ีอยูใจกลางถนนทองหลอ ช� อ Blue Spice ใหได

ทราบ มีนักชิมไปอุดหนุนกันถึงขนาดตองจองท่ีน่ังลวงหนา แตพอ

เกิดสถานการณไวรัส โควิด-19 ระบาด รานตองปดไป ทําใหหาราน

บุฟเฟตขาวตมท่ีรสชาติอรอย มีอาหารหลากหลายใหเลือก สถานท่ี

สะอาดสะอานไมได เสียดายชะมัดเลย

ไดทราบขาววาชวงน้ีรัฐบาลเร่ิมเปดเมืองใหนักทองเท่ียว

เขาประเทศโดยไมมีกฏเกณฑท่ียุงยาก ก็เปนเวลาพอดีท่ีราน Blue 

Spice Cafe ไดเปดดําเนินการใหมอีกคร้ังหน่ึง เม� อวันท่ี 29 

เมษายน ท่ีผานมาน่ีเองครับ

เดินเขามาภายในรานท่ีกวางขวางตกแตงอยางโออา สวยงาม

หรูหรา เกาอ้ีน่ังสะดวกสบาย เม� อพนักงานท่ีใหบริการพาไปน่ังท่ี

น่ังเรียบรอยแลว ขอแนะนําวาใหเดินไปดูเมนูอาหารตางๆ ท่ีเรียง

รายละลานตาไปหมดเสียกอน มีท้ังมุมเคร� องเคียงกับขาวขาวตม 

ใสถวยเล็กๆ น�ารัก ปริมาณไมมากจนตองเอาไปเหลือท่ีโตะ ชอบ

อะไรก็ยกไปหมดแลวก็มาเอาอีก เชน ไขเย่ียวมา หมูหวาน ขิงดอง

เตาเจ้ียว ผักกาดดองผัดไข กาน�าชาย แตงดอง หมูหยอง ยําเก๋ียมฉาย 

ยํากุนเชียง หมูแผน ปลากรอบ ถ่ัวทอด หมูหยอง ฯลฯ

มุมผักสดตางๆ มีใหเลือกมากมายใหตักตามใจชอบ เชน 

ดอกขจร คะนา ยอดฟกทอง ผักกระเฉด ผักบุง ปวยเลง เห็ดตางๆ 

เม� อตักแลวก็นําไปใหเชฟท่ียืนคอยบริการปรุงอาหารใหเรา จะใหทํา

ผัดผักหมูกรอบ หมูสับ หรือผัดผักปลาเค็ม ก็ไดครับ

มุมยํา ก็จะมีทั้งปูอัด ผักสดตามฤดูกาลทอดกรอบ ไขชุบ

แปงทอด ไสกรอก วุนเสน หมูยอ ฯลฯ นําไปใหเชฟที่ยืนคอย

บริการยําให จะอยากไดรสชาติอะไรก็บอกเชฟ เขียนถึงแลว

น้ําลายสอออกมาทันทีครับ

ยังมีมุมอาหารจีน ท่ีมีขนมจีบหมู (อรอยมาก) ซาลาเปาไส

หมูแดง ซาลาเปาโอวน่ีแปะกวย โดยมีขาวตมซ่ึงขาวท่ีนํามาทําเปน

ขาวออรแกนิกจากจังหวัดสุรินทร มีท้ัง ขาวตมหอมมะลิ ขาวตมไรซ

เบอรร่ี ขาวตมเผือก ใหเลือก ท่ีสําคัญยังมีเมนูเด็ดๆ สุดยอด วางอยู

บนเคานเตอรเบ้ืองหนาเชฟ คือ แซลมอลแซบ กุงอบวุนเสน โจก

ปลากะพง และยังมีเมนูท่ีสลับผัดเปล่ียนอีกทุกวัน เชน สมตําไกยาง 

ขนมปงหนาหมู บักกุดเต กระเพาะปลา กวยจ๊ับไทย ฯลฯ

แตถาไมชอบกับขาวของขาวตมก็ยังมีกับขาวของขาวสวยให

เลือกอีกมากมาย เชน ปลากะพงผัดฉา พะโลหมู ไกผัดขิง หอยลาย

ผัดพริกเผา ตมยําปลากะพง ดอกไมจีนตุนหมู สามช้ันซ่ีโครงหมู ผัด

ไทย หมูสับผัดไขเค็ม ผัดโหงวกวย ฯลฯ

จบจากของคาวแลวก็ยังมีมุมของหวานใหเลือก ตั้งแต 

ลอดชอง เตาฮวย ซาหร่ิม ของหวานใสนํ้าแข็งใส ฯลฯ ท่ีสําคัญคือ 

ไอศกรีม มีรสชาติอรอยมากครับ และยังมีมุมผลไมสดๆ เชน แตงโม 

สับปะรด เมลอน มะละกอ แกวมังกร ฯลฯ อีกดวย

สวนนํ้าด� มมีใหเลือกท้ัง นํ้าตะไคร ชาเย็น นํ้าเปลา กาแฟเย็น 

แลวแตจะชอบครับ 

เม� อเดินตรวจเสร็จแลวท่ีน้ีก็ตัวใครตัวมันแลวครับวาจะกิน

อะไร เวลาท่ีจะไปใหเชฟปรุงอาหารให เราตองนําไมหนีบผาท่ีมี

เบอร โตะของเราติดไวไปใหเชฟจะไดทราบวาเราอยูโตะใด เวลาท่ี

เชฟปรุงอาหารใหเราเสร็จเรียบรอยแลว พนักงานท่ีบริการไดอยาง

น�ารักสุภาพออนนอมก็จะนําอาหารมาใหเราท่ีโตะ สําหรับตัวของ

ผมเองน้ันมาถึง Blue Spice แลวก็อดคิดถึงเมนูแซลมอนแซบ ท่ี

ใชเน้ือปลาแซลมอนมาแลบางๆ ราดดวยนํ้ายําแซบๆ นุมปากนุมคอ

จริงๆ ขอแนะนําวาส่ังคร้ังเดียว 2-3 จาน เลยครับ จะไดไมตองเดิน

บอยๆ เสียจังหวะการกินหมด

ถาอยากทราบวาบุฟเฟตขาวตมม้ือคํ่าอรอยๆ 

มากๆ อยางน้ี ราคาคนละเทาใด ก็ตองรายงานให

ไดทราบวา ชวงน้ีจะเปนโปรโมช่ันพิเศษจนถึงวัน

ท่ี 30 มิถุนายน เทาน้ัน คือ มา 4 ทาน จายเพียง 3 

ทาน สําหรับ วันจันทร-พฤหัสบดี ราคาทานละ 520 บาท++ (Net 

612 บาท) เฉล่ียทานละ 459 บาทสุทธิ สําหรับเด็กอายุ 0-6 ขวบ 

กินฟรี 1 ทาน ตอ 1 โตะ เด็กอายุ 6-12 ขวบ คนละ 260 บาท++ 

สุทธิ 306 บาท แตถามา 5 ทาน ปกติทานละ 520 บาท++ ลดเหลือ

คนละ 380 บาท++ สุทธิคนละ 459 บาท ครับ

ท่ีไฮไลทพิเศษสุดของราน Blue Spice ก็คือ ทุกๆ วันศุกร-

วันอาทิตย จะมีบุฟเฟตทะเลเผา นอกจากเคร� องเคียงของขาวตม

ตามปกติ ยังมีมุมซีฟูดสดๆ เผาพรอมนํ้าจ้ิมแซบๆ ใหไดเลือกชิม มี

ท้ัง กุง ปู ปลา ปลาหมึก อีกดวย ในราคาทานละ 990 บาท++ รวม

แลวราคาทานละ 1,166 บาท แตถามา 4 ทาน จายเพียงแค 3 

ทาน เฉล่ียทานละ 875 บาทสุทธิครับ และถามา 5 ทาน ข้ึนไปก็จะ

ไดสวนลดพิเศษเหลือทานละ 860 บาทสุทธิบาท โปรโมช่ันน้ีจะหมด

เพียงแควันท่ี 30 มิถุนายนน้ี และตองจองลวงหนากอนเทาน้ันครับ 

(โดยเฉพาะวันศุกร-อาทิตย) จะมีลูกคามาใชบริการมากครับ 

มาน่ังกินบุฟเฟตขาวตมม้ือคํ่าท่ี Blue Spice จะน่ังกินนาน

เทาไรก็ไมวากันไมมีการจํากัดเวลา สําหรับรสชาติอาหารน้ันไมตอง

หวงครับ รับประกันความอรอยได เพราะเปนรานในเครือสีฟากรุป 

สามารถนําเคร� องด� ม แอลกอฮอลเขามาไดไมคิดคาบริการเปดขวด

และจอดรถไดฟรีครับ

ชิมบุฟเฟตขาวตมมื้อคํ่าที่หองอาหาร 
BLUE SPICE CAFE 

โรงแรมเซ็นเตอรพอยตทองหลอ

ช� อราน  Blue Spice Cafe บุฟเฟต

สถานท่ี  โรงแรมแกรนด เซ็นเตอร พอยต สุขุมวิท 55 (ทองหลอ) โรงแรมอยูใกลซอยทองหลอ 8 หอง

อาหาร Blue Spice Cafe อยูท่ีช้ัน Lobby ของโรงแรม เปดบริการต้ังแตเวลา 17.00-23.00 น. โทรศัพท 0-2042-8056

เจฟฟ์ บริดจ์ นักแสดงรุ่นอาวุโสวัย 72 

จาก The Big Lebowski หนังดังเมื่อปี 

1998 เกือบเสียชีวิตไปอีกคนตอนที่ติด 

โควิด-19 เมื่อต้นปีที่แล้ว เดือนมกราคม 

ปี 2021 หลังจากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 

เพราะยังไม่มีให้ฉีด ทั้งที่อยู่ในสหรัฐ

ดาราดังจาก The Big Lebowski   

วัย 72 เหมือนทำาใจนอนรอความตาย

ระหว่างที่เขาต้องรับเคมีบำาบัดสำาหรับ

มะเร็งต่อมน้ำาเหลืองชนิด นอน-ฮอดจ์กิน 

ขณะที่เขาติดโควิด-19

ไอคอนรุ่นใหญ่แห่งฮอลลีวูดเสริม

ว่า เขาไม่มีใจที่จะต่อสู้กับไวรัส เพราะเขา

รู้สึกว่าเขากำาลังเต้นไปกับความตาย

แต่เขาอาการดีขึ้นจากมะเร็งต่อม

น้ำาเหลืองนับตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2021 

และตอนนี้กำาลังเดินสายโปรโมตรายการ

ใหม่ของเขา The Old Man

“ผมเกือบตายแล้วจริงๆ หมอหลายๆ 

คนพยายามกระตุ้นผม “เจฟฟ์ คุณต้องสู้ 

คุณไม่ต่อสู้เลย” ผมอยู่ในโหมดยอมแพ้ ผม

พร้อมที่จะไป ผมกำาลังเต้นอยู่กับความตาย

ของตัวเอง” คุณพ่อลูกสามซึ่งแต่งงานกับ

ซูซาน เกสตัน ภรรยา ตั้งแต่ปี 1977 กล่าว

เขาอ่อนแอจากการต่อสู้กับมะเร็ง 

ซึ่งเขาเผยช่วงต้นปี 2020 ว่าเขายังไม่ได้

รับวัคซีน เพราะยังไม่มีให้ฉีดในตอนนั้น

“ผมไร้การป้องกัน นั่นเป็นเพราะ

คีโม มันทำาให้คุณสูญเสียระบบภูมิคุ้มกัน 

และผมไม่มีอะไรจะไปสู้กับมันได้”

บริดจ์ยังกล่าวด้วยว่า ผลกระทบ

จากโควิดนั้นเลวร้ายยิ่งกว่ามะเร็งนัก

“โควิดทำาให้มะเร็งของผมกลายเป็น

ธรรมดาไปเลย” บริดจ์ ซึ่งเป็นชาวเมือง

ลอสแองเจลิส ยังเสริมด้วยว่า เขาต้องอยู่

ในโรงพยาบาลเป็นเวลาถึง 5 เดือน ซึ่ง

เขาเจ็บปวดอย่างรุนแรงและต้องได้รับ

ออกซิเจน.

โปรวรุณ เอี่ยมแก้ว พาทีม George TG ทำา

สกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ คว้าแชมป์รอบโปร-

แอม รายการ สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2022 

ณ สนามลากูน่า กอล์ฟ คลับ เพื่อสนับสนุนการ

แข่งขันกีฬากอล์ฟระดับอาชีพในพื้นที่จังหวัด

จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สมาคม

กีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และพันธมิตร 

สนับสนุนการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพ ออลไทย

แลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ (ALL THAILAND GOLF 

TOUR) ประจำาปี 2565 ตลอดทั้งฤดูกาล เพื่อ

ส่งเสริมการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาว 

ต่างชาติ และชาวต่างชาติที่พำานักในประเทศไทย 

(EXPAT) ที่มีความสนใจในกีฬากอล์ฟ และส่ง

เสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยทั้งทางตรง

และทางอ้อม สร้างความเชื่อมั่นไปยังกลุ่มนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา

โดยการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ออลไทย

แลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ ประจำาปี 2565 รายการ 

สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2022 กำาหนดจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565 ณ สนาม

ลากูน่า กอล์ฟ คลับ จังหวัดภูเก็ต และได้จัด

กิจกรรมการแข่งขันรอบโปร-แอม ขึ้นเมื่อวันพุธที่  

นส่วนใหญ่อาจคิดว่า โยคะ

เป็นการออกกำาลังกายที่ เน้น

ความยืดหยุ่นของร่างกายเพียง

อย่างเดียว บางคนอาจคิดว่าโยคะเป็นการ

ออกกำาลังกายที่น่าเบื่อและเชื่องช้า แต่

ความจริงแล้วโยคะสามารถส่งเสริมความ

แข็งแกร่งของร่างกายได้ทั้งจากภายในและ

ภายนอก อีกทั้งโยคะยังมีหลากหลายรูปแบบ

ที่เหมาะกับความต้องการและสภาพร่างกาย

ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับธาตุในตัวและ

สภาพจิตใจของผู้ฝึก ณ เวลานั้นๆ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกโยคะระดับโลก 

มาร์ก ซีโต (Mark Seeto) Global Head of 

Yaga & Reformer Pilates ของเวอร์จิ้น ชวน

ทุกคนมารู้จักกับความหลากหลายของโยคะ  

3 รูปแบบ Yoga Align, Yoga Calm และ Yoga 

Flow เพื่อยกระดับการออกกำาลังกายไปอีกขั้น 

ภายใต้คอนเซ็ปต์ Find your inner strength 

“เริ่มที่ใจ แกร่งได้มากกว่าที่คิด” การเสริม

สร้างกำาลังใจให้แข็งแรงเป็นสิ่งจำาเป็น เวอร์

จิ้น แอ็คทีฟ ซึ่งเป็นคลับออกกำาลังกายระดับ

โลก พร้อมมอบประสบการณ์การออกกำาลังกาย 

ที่ผสมผสานการทำาสมาธิและการออกกำาลัง

กาย ด้วยคลาสโยคะสุดพิเศษพร้อมชมวิว

พระอาทิตย์ตกของกรุงเทพมหานคร นอก

จากมาร์ก ซีโต้ แล้ว ยังได้ Yoga Rockstar 

อย่าง ครูอัง กมลชนก ช่วงวิเชียร ที่มาร่วม

แบ่งปันความรู้ แนวคิด และประสบการณ์

การฝึกโยคะกับเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ท่ามกลาง

พระอาทิตย์ตก พร้อมแชร์เคล็ดลับการมี

สุขภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอกผ่านการ

ออกกำาลังกายรูปแบบใหม่ในครั้งนี้

โยคะไม่ได้เป็นเพียงการเรียนยืดเส้นยืดสาย

‘เจฟฟ์ บริดจ์’รับเกือบสิ้นชื่อเพราะโควิด-19

มาร์ก ซีโต กล่าวถึงโยคะว่า “ผมคิด

ว่าโยคะเป็นศิลปะที่สวยงามที่ช่วยให้เรา

หาจุดศูนย์กลางของตนเองได้ มันคือการ

รวมร่างกายและความเข้าใจในตนเองให้

เป็นหนึ่งเดียว เมื่อเริ่มฝึกโยคะแล้ว พวก

เขาจะรู้ ได้ทันทีเลยว่าโยคะไม่ได้เป็นเพียง

การเรียนยืดเส้นยืดสายเท่านั้น และมันไม่

เกี่ยวกับความยืดหยุ่นของร่างกาย หรือการ

สร้างรูปร่างที่สมบูรณ์แบบ แต่โยคะคือการ

ฝึกการใช้ชีวิต และโยคะสามารถช่วยเรื่อง

ต่างๆ ได้มากมายที่ ไม่ใช่แค่สุขภาพและ

ความเป็นอยู่ที่ดีเท่านั้น แต่โยคะยังช่วยให้

เราสร้างสัมพันธ์กับผู้คน ช่วยให้เรามองเห็น

โลกในมุมกว้าง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วย

ให้เรามองตัวเองได้ลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งสำาหรับ

คนส่วนใหญ่แล้ว เรียกได้ว่าอาจเป็นการค้น

พบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับโยคะเลยก็ว่าได้ 

เพราะโยคะสามารถช่วยให้พวกเขาเข้าใจ

ตัวตนของตัวเองได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น”

สำาหรับผู้ที่สนใจอยากลองสัมผัสประสบ 

การณ์ โยคะที่แตกต่างไม่ซ้ำาใคร สามารถสอบ 

ถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ คลับเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ทุกสาขา และคลาส

โยคะท่ามกลางพระอาทิตย์ตกนี้ มีที่เวอร์

จิ้น แอ็คทีฟ สาขา 101 ทู ดิจิทัล พาร์ค เท่านั้น 

สอบถามข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่  

www.virginactive.co.th ทาง Facebook  

@VirginActiveThailand Instagram @VirginActive 

Thailand และ Line @virginactiveth.

interthaipost69@gmail.com

ค

ทีมGeorge TGคว้าแชมป์รอบโปรแอม 

รายการสิงห์ลากูน่าภูเก็ตโอเพ่น2022

25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการแข่งขัน

ปรากฏว่า โปรวรุณ เอี่ยมแก้ว พาทีม George TG 

ประกอบด้วย สบชัย สตรูแยง, พ.ต.อ.ยงยุทธ 

กรองมาลัย และอธิวัฒน์ แสงส้ม หวดสกอร์รวม 

18 อันเดอร์พาร์ คว้าแชมป์ไปครอง ท่ามกลาง

บรรยากาศการแข่งขันที่สนุกสนานและเป็น

กันเอง ภายใต้ระเบียบและมาตรการด้าน

สาธารณสุขและจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัด.
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11บันเทิงไทย

ในตอนจบ วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคมนี้ 

เวลา 18.00 น. ทางช่อง 9 MCOT HD 

หมายเลข 30

“ตลอดทั้งเรื่องเราก็ผ่านเหตุการณ์

ต่างๆ มามากมาย เจออุปสรรคเยอะ    

ซีรีส์จะจบแล้วก็ขอนิดหนึ่งค่ะ ขอมีฉาก 

สวีตของพระเอกนางเอกนิดหนึ่ง ซึ่งโลเก

ชันที่ไปถ่ายทำาสวยมาก สามารถ

มองเห็นแม่น้ำาเจ้าพระยา

แบบพาโนรามาเลย การ

ทำางานในฉากนี้ถาม

ว่ายากมั้ย ไม่ยากค่ะ 

ส่วนหนึ่งเพราะตัวหนู

กับพี่คิมม่อนสนิทกัน

แล้ว ไม่เขินกันแล้ว 

แต่อาจจะมีใจหายนิด

หนึ่ง เพราะซีนนี้เป็น

ซีนสุดท้ายในการถ่ายทำา 

เรียกได้ว่าเป็นการปิดกล้อง

ดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วสำา   

หรับซีรีส์เจ้าหญิงหลงยุคของค่าย

ไผ่ร้อยกอ ที่เป็นการโคจรมาเจอกัน

เป็นครั้งแรกของ 2 นักแสดง คิมม่อน-

วโรดม เข็มมณฑา และฟ้าใส-ปวีณสุดา 

ดรูอิ้น หลังจากผ่านเรื่องราวร้ายๆ และ

ปัญหาต่างๆ ได้ถูกคลี่คลายลง ก็ถึงคิว

ซีนสวีตของ 2 พระนางซะที โดยฉาก

หวานๆ นี้ ได้ยกกองไปถ่ายทำากัน

ถึงตึกสูงริมแม่น้ำาเจ้าพระยา 

แถวถนนราษฎร์บูรณะ 

ซึ่งฉากนี้ถือเป็น

ซีนสุดท้ายในการถ่ายทำา 

ก่อนจะประกาศปิดกล้อง

อย่างเป็นทางการ โดย

นางเอกน้องใหม่อย่าง ฟ้า

ใส ปวีณสุดา ได้เผยถึงการ

ทำางานในครั้งนี้พร้อมเชิญ

ชวนแฟนๆ ร่วมดูซีรีส์ด้วยกัน

เ

อย่างเป็นทางการ 

ตอนทำางานเราสนุกและผูกพันมาก

ค่ะ ทั้งทีมงาน นักแสดง พอมาวันนี้เป็น

ตอนสุดท้าย มันก็ใจหายอย่างบอกไม่ถูก

เลย วันที่ 29 พ.ค.นี้ ทุกคนก็จะได้ชมฉาก

นี้กันแล้ว ไม่อยากสปอยเยอะ แต่อยาก

ให้ทุกคนไปดูพร้อมกัน บอกได้แค่ว่าเป็น

ฉากทีซ้ึ่งมาก และบรรยากาศดีมาก สวย

มาก ขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่อง 9 ทางไผ่ร้อย

กอ ท่ีให้โอกาสหนูได้เข้ามาเล่นซีรีส์เรื่องน้ี 

และขอบคุณพ่ีคิมม่อนท่ีเป็นพาร์ตเนอร์ท่ีดี

ในการทำางานคร้ังน้ีด้วยค่ะ”.

อบอุ่นสุดๆ สำาหรับบรรยากาศ

การทำางานของละคร ซุปตาร์ 2550 การ 

กลับมาของคู่ขวัญในตำานาน เคน ธีรเดช 

และแอน ทองประสม ผลิตโดยค่ายละคร 

Citizen Kane ช่อง 3 กด 33 ล่าสุดจัด

เซอร์ไพรส์น่ารักๆ ให้กับมีน-พีรวิชญ์ 

อรรถชิตสถาพร บัณฑิตป้ายแดงที่จบ

ปริญญาตรี จากคณะวารสารศาสตร์และ

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

งานนี้เลยนัดแนะให้พระเอกรุ่น

น้อง มีน พีรวิชญ์ เตรียมชุดครุยมา

บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน ด้าน

ผู้จัดคนสวย หน่อย บุษกร ขอเตรียม

ดอกไม้ช่อใหญ่มาร่วมแสดงความยินดี 

ท่ามกลางรอยยิ้มของทีมนักแสดงที่ร่วม

แสดงความยินดีกับหนุ่มฮอต และคู่จิ้นใน

ละครอย่าง มิ้นท์ รัญชน์รวี มาปล่อยเคมี

สาดความหวานก่อนละครออนแอร์ 

งานนี้ผู้จัดโดนเซอร์ไพรส์กลับ

แค่นั้น ในฐานะรุ่นพี่ปริญญาโท 

วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 

อย่างแอน ทองประสม พร้อม

แสดงความยินดีและแนะ

เคล็ดลับการเรียนในอนาคต

ให้หนุ่มรุ่นน้องอีกด้วย 

หนุ่มมีนกล่าวว่า “วันนี้

มีนัดถ่ายรูปกันในกอง ก็เตรียม

ชุดมาถ่ายกับพี่ๆ ก็ดีใจมาก พี่เคน

กับพี่หน่อยเตรียมดอกไม้มาให้ก็เป็น

บรรยากาศที่น่ารักมาก พี่เคนจัดแจง

ให้ทีมงานหยุดกองแป๊บนึงมาจัดไฟ

ให้เลย มีเวทีให้บัณฑิตมาถ่ายภาพ

รวม ภาพครอบครัว ก็ขอบคุณทุก

คนมากๆ เลยครับ มีความสุขทุกครั้ง

ที่มากองเลย ส่วนพี่แอนเขาเป็นรุ่นพี่

คณะผม ปริญญาโท พี่แอนก็ให้แนะนำา

ผมเรื่องการเรียนหลายอย่าง ดีใจมากๆ 

ครับ”.

อีกทีจากเหล่าแฟนคลับหนุ่มมีน ทั้ง

แฟนๆ ชาวไทยและแม่จีน ที่ขอร่วมด้วย

ช่วยยินดีกับความสำาเร็จในครั้งนี้ ส่ง

ฟู้ดซัพพอร์ตรถไอศกรีมและรถเครื่อง

ดื่มมาเติมเต็มความสุขให้ทีมนักแสดง

และทีมงานแฮปปี้กันถ้วนหน้า ไม่พอ

ส่องความอบอุ่นกอง‘ซุปตาร์2550’

เซอร์ไพรส์‘มีน พีรวิชญ์’รับปริญญา

‘คิมม่อน-ฟ้าใส’หวานไม่แคร์สื่อ

ชวนลุ้น‘เจ้าหญิงหลงยุค’ตอนจบ	

เป็นการ์ 

ตูนมังงะสุดฮิตที่

ได้รับความนิยม

จากนักอ่านแบบ

ถล่มทลายใน

ยุค 90 สำาหรับ 

RUROUNI 

KENSHIN (รูโร

นิ เคนชิน) เรื่อง

ราวตำานานของ

ซามูไรพเนจร

กับการเผชิญหน้ากับศัตรูตัวร้าย ที่

วันนี้ถูกนำามาทำาเป็นบทภาพยนตร์ 

นำาแสดงโดย ทาเครุ ชาโต และเอมิ 

ทาเคอิ 

ทรูวิช่ันส์      

เอาใจแฟนๆ 

การ์ตูนมังงะ

เรื่องนี้ พร้อม

นำาทั้ง 3 ภาค

มาให้ชมกัน

แบบจุใจ เต็ม

อิ่ม เริ่มต้นกัน

ที่ RUROUNI 

KENSHIN 

เรื่องราวกล่าวถึง

เหตุการณ์ตำานาน

นักฆ่าผู้ โด่งดัง ฮิ

มุระ เคนชิน ที่

ตัดสินใจ

วางมือ ผัน

ตัวมาเป็น

ซามูไร 

และ

ปฏิญาณตนว่าจะ

ปกป้องคนเดือด

ร้อนเพื่อไถ่บาป

ให้กับหลายชีวิตที่

เขาจำาเป็นต้องฆ่า

ทิ้งไปในอดีต ต่อด้วย  

RUROUNI KENSHIN 2: KYOTO 

INFERNO เรื่องราวของฮิมุระ เคนชิน 

ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่โรง

ฝึกดาบกับคา

มิยะ คาโอรุ          

จนกระทั่งเกิด

เหตุการณ์

ลอบสังหาร

โอคุโบ โทชิ

มิจิ เสนาบดี

ฝ่ายมหาดไทย 

โดยฝีมือของ

เซตะ โซ

จิโร เรื่อง

ราววุ่นๆ 

จึงเกิดขึ้น

อีกครั้ง

ปิด

ท้ายกัน

ที่ RU 

ROUNI 

KEN 

SHIN 3: 

THE LEGEND ENDS นายกรัฐมนตรี 

ฮิโรบุมิ อิโตะ ออกหมายล่าเคนชิน 

เพื่อจับมาประหารต่อหน้าสาธารณชน   

ไม่อย่างนั้นเขาจะทำาลายล้างทั้ง

รัฐบาล ทั้งโตเกียวให้ราบเป็นหน้า

กลอง สามารถติดตามความสนุก

ความมัน ของ 

RUROUNI 

KENSHIN ทั้ง 

3 ภาค  ได้

ทางช่องทรู 

ฟิล์ม เอเชีย            

(116, 237) ทุก

วันอังคาร เวลา 

20.00 น. เริ่ม

ต้นวันแรก 7 

มิถุนายนนี้. 

‘ทรูวิชั่นส์’เอาใจแฟนนักอ่าน 

เปลี่ยนตัวหนังสือ-สู่ตัวละคร 

‘ช่อง8’บวงสรวง‘เล่ห์ลุนตยา’ 

ซีรีส์ชุดผีผ้าสุดหลอนฟอร์มยักษ์

ด้วยนักแสดงชื่อดังตบเท้ามาร่วมงาน

บวงสรวงกันอย่างคึกคัก นำาโดย ยุ้ย จีร 

นันท์ ร่วมด้วยนางเอกสาว วาววา ณิชชา 

ควงคู่มากับไนก้ี นิธิดล เสริมทัพนักแสดง

มากมาย ฟลุค จิระ, เทียน อัจฉรี, คารีสา 

สปริงเก็ตต์, อองตวน ปินโต, โบว์ เบญจ

ศิริ, พิศมัย วิไลศักด์ิ, โกสินทร์ ราชกรม, 

ถึงคิวเสิร์ฟความหลอน

กันทั่วบ้านทั่วเมืองที่หน้าจอ

ช่อง 8 สำาหรับละครจักรวาล

ซีรีส์ผีผ้าฟอร์มยักษ์ เล่ห์ลุน 

ตยา ละครแนวดรามา สยอง

ขวัญ อีกหนึ่งเรื่องราวที่หลาย

คนรอคอยและน่ากลัวที่สุด

ในบรรดาชุดซีรีส์ผีผ้าทั้งหมด 

จากบทประพันธ์ชื่อดังของคุณ

หมอพงศกร ล่าสุดถือฤกษ์ดี

บวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัย ได้

รับเกียรติจากนงลักษณ์ 

งามโรจน์ หัวหน้า

เจ้าหน้าที่บริหารช่อง 8 เป็น

ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผ่าน

ศึก ธงรบ ผู้อำานวยการอาวุโส

ฝ่ายเนื้อหา iQiyi 

อีกทั้งยังมีผู้จัดและผู้กำากับ

มากฝีมือ สถาพร นาควิไลโรจน์ พร้อม

ลิฟท์ สุพจน์, พิมพ์พรรณ ไอยคุปส์ ฯลฯ ณ 

อาร์เอส กรุ๊ป ถนนประเสริฐมนูกิจ 

โดยเล่ห์ลุนตยาออกอากาศทุกวัน

จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทาง

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 และสามารถดูละคร

เล่ห์ลุนตยาย้อนหลังฟรีท่ีแรกบนแอปพลิเค

ชัน iQiyi (อ้ายฉีอ้ี) และ www.iQ.com.  
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สทนช. เดินหนาโครงการศึกษาฯ พื้นที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ 

รองเลขาธิการสํานักงาน

ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (สทนช.) 

เปนประธานเปดกิจกรรม

สรางการรับรูผานส� อในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร “โครงการ

ศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอม

ระดับยุทธศาสตรและแผน

ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรน้ําพื้นที่ลุมน้ําโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ หองประชุมมาร 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 

เม� อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผานมา สําหรับ

พื้นที่ศึกษาลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประกอบดวย 36 ลุมน้ําสาขา ที่แบงเปน 

9 กลุมลุมน้ําสาขา ครอบคลุม 10 จังหวัด 

ไดแก เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู 

บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 

อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมพื้นที่ 

47,165.08 ตร.กม หรือ 29.8 ลานไร เปนการ

ดําเนินการศึกษาโครงการศึกษาการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรและแผนหลัก

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา

โขงตะวันออกเฉียงเหนือ เพ� อใหการพัฒนา

ของลุมน้ําสอดคลองกับสภาพแวดลอมโดย

ไมกอใหเกิดผลกระทบ หรือมีผลกระทบใน

ระดับที่ยอมรับได และเปนไปตามแผนแมบท

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 

2561 - 2580) พรอมทั้งจัดทําแผนหลักการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จัดลําดับความ

สําคัญของโครงการพัฒนาในอนาคต การ

ปองกันอุทกภัยและการแกไขปญหาภัยแลง 

เพ� อเปนกรอบการดําเนินการบริหารจัดการ

น้ําของลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับ

ใหทุกหน�วยงานที่เกี่ยวของนําไปดําเนินการ 

ลดความซ้ําซอนของแผนงาน และกําหนด

กรอบแนวทาง การบริหารจัดการทรัพยากร

น้ําของพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๔๗/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนน

รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายประสิทธ์ิ เจียวกก กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� น

คํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับความผิดไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย 

หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินสด - นายประสิทธิ์ 

เจียวกก

๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑ ตามคําสั่ง ที่ 

ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๑๒๖๓ เลขที่ดิน ๖๑๙๑ 

ตําบลคลองกุม อําเภอบึงกุม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เนื้อที่ประมาณ ๒๑.๙ ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง 

บานเลขที่ ๘๘๘/๓๓ (ทาวนเฮาสสามชั้น) ตําบลคลองกุม 

อําเภอบึงกุม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

- นายประสิทธิ์ 

เจียวกก

๙,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๒ ตามคําสั่ง ที่ 

ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๓ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๒๓๗๗ เลขที่ดิน 

๓๙๗๑ ตําบลบางชัน อําเภอคลองสามวา จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๒๒.๒ ตารางวา 

พรอมสิ่งปลูกสราง บานเลขที่ ๑๑๒/๔๑ (ทาวนเฮาส ๒ 

ชั้น) ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสาม

วา กรุงเทพมหานคร

- นางสาวสุนทรี 

ศรีสุวรรณ

๒,๗๙๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๙ 

มกราคม ๒๕๕๘)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๔ ตามคําสั่ง ที่ 

ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๔ หองชุดเลขที่ ๑๙๙/๖๒ ช� ออาคารชุด คอนโด วัน 

ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๒/๒๕๕๒ อาคารเลขที่ ๑ ชั้นที่ 

๖ ตั้งอยูที่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๔๖๔๕, ๔๔๖๔๖, ๔๕๕๖๗, 

๔๕๕๖๘ และ ๔๕๕๖๙ ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบี่ 

จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ ๘๙.๐๕ ตารางเมตร

- นางสาว

อภัสราภรณ

เจียวกก/ธนาคาร

ทหารไทย จํากัด 

(มหาชน)

๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๗ 

มกราคม ๒๕๕๙)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๕ ตามคําสั่ง ที่ 

ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๕ หองชุดเลขที่ ๑๙๙/๑๑ ช� ออาคารชุด คอนโด วัน 

ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๒/๒๕๕๒ อาคารเลขที่ ๑ ชั้น

ที่ ๒ ตั้งอยูที่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๔๖๔๕, ๔๔๖๔๖, 

๔๕๕๖๗, ๔๕๕๖๘ และ ๔๕๕๖๙ ตําบลอาวนาง อําเภอ

เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ ๓๗.๖๗ 

ตารางเมตร

- บริษัท มัณดาวีต 

ทัวร จํากัด/

ธนาคารออมสิน

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๗ 

กันยายน ๒๕๕๙)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๖ ตามคําสั่ง ที่ 

ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๖ หองชุดเลขที่ ๑๙๙/๑๒ ช� ออาคารชุด คอนโด วัน 

ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๒/๒๕๕๒ อาคารเลขที่ ๑ชั้น

ที่ ๒ ตั้งอยูที่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๔๖๔๕, ๔๔๖๔๖, 

๔๕๕๖๗, ๔๕๕๖๘ และ ๔๕๕๖๙ ตําบลอาวนาง อําเภอ

เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ ๓๗.๖๗ 

ตารางเมตร

- บริษัท มัณดาวีต 

ทัวร จํากัด/

ธนาคารออมสิน

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๗ ตามคําสั่ง ที่ 

ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๗ หองชุดเลขที่ ๑๙๙/๑๓ ช� ออาคารชุด คอนโด วัน 

ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๒/๒๕๕๒ อาคารเลขที่ ๑ ชั้น

ที่ ๒ ตั้งอยูที่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๔๖๔๕, ๔๔๖๔๖, 

๔๕๕๖๗, ๔๕๕๖๘ และ ๔๕๕๖๙ ตําบลอาวนาง อําเภอ

เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ ๓๗.๖๗ 

ตารางเมตร

- บริษัท มัณดาวีต 

ทัวร จํากัด/

ธนาคารออมสิน

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๘ ตามคําสั่ง ที่ 

ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๘ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๐๔๘๕ เลขที่ดิน ๕๔๖ 

ตําบลสามวาตะวันออก อําเภอคลองสามวา จังหวัด

กรุงเทพมหานครเนื้อที่ประมาณ ๒ งาน 

- นางสาวนฤมล 

ทองคํา

๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๒)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๙ ตามคําสั่ง ที่ 

ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๙ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๔๐๑๕ เลขที่ดิน ๖๕๗ 

ตําบลสามวาตะวันออกอําเภอคลองสามวา จังหวัด

กรุงเทพมหานครเนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา 

- นางสาวนฤมล 

ทองคํา

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๐ ตามคําสั่ง 

ที่ ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๑๐ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๔๐๑๖ เลขที่ดิน ๖๕๘ 

ตําบลสามวาตะวันออกอําเภอคลองสามวา จังหวัด

กรุงเทพมหานครเนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา

- นางสาวนฤมล 

ทองคํา

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๑ ตามคําสั่ง 

ที่ ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๑๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๔๐๑๗ เลขที่ดิน ๖๕๙ 

ตําบลสามวาตะวันออกอําเภอคลองสามวา จังหวัด

กรุงเทพมหานครเนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา 

- นางสาวนฤมล 

ทองคํา

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๒ ตามคําสั่ง 

ที่ ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๑๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๔๐๑๘ เลขที่ดิน ๖๖๐ 

ตําบลสามวาตะวันออกอําเภอคลองสามวา จังหวัด

กรุงเทพมหานครเนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา 

- นางสาวนฤมล 

ทองคํา

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๓ ตามคําสั่ง 

ที่ ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด 

(มหาชน) สาขา ออลซีซั่นสเพลสเลขที่บัญชี ๒๖๓-๒-

๑๔๑๓๖-๘ ช� อบัญชี สหกรณออมทรัพยการคาธุรกิจ

บริการและผลิตภัณฑผสมผสาน จํากัด

- สหกรณ

ออมทรัพยการคา

ธุรกิจบริการและ

ผลิตภัณฑผสม

ผสานจํากัด

๗,๐๓๓.๔๐ บาท 

(ณ วันที่ ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๔ ตามคําสั่ง 

ที่ ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา วงศสวาง ทาวน เซ็นเตอรเลขที่บัญชี ๐๓๙-๒-

๓๕๒๔๓-๐ ช� อบัญชี บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จํากัด 

(มหาชน)

- บริษัท พุทธธรรม

ประกันภัย จํากัด 

(มหาชน)

๕๙,๔๓๘,๗๘๔.๖๗ 

บาท (ณ วันที่ ๑๓ 

มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๕ ตามคําสั่ง 

ที่ ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา วงศสวางเลขที่บัญชี ๑๙๔-๐-๕๔๐๘๗-๓ ช� อบัญชี 

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จํากัด (มหาชน)

- บริษัท พุทธธรรม

ประกันภัย จํากัด 

(มหาชน)

๒,๖๐๕,๐๘๓.๑๓ 

บาท (ณ วันที่ ๑๑ 

มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๗ ตามคําสั่ง 

ที่ ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) สาขา นนทบุรีเลขที่บัญชี ๓๐๘-๒๓๑๘๒๘-๑ 

ช� อบัญชี บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จํากัด (มหาชน)

- บริษัท พุทธธรรม

ประกันภัย จํากัด 

(มหาชน)

๗๐๓,๘๕๕.๑๓ 

บาท (ณ วันที่ ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๘ ตามคําสั่ง 

ที่ ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด 

(มหาชน) สาขา ประชานิเวศน ๑เลขที่บัญชี ๑๓๗-๒-

๐๓๓๒๑-๕ ช� อบัญชี บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จํากัด 

(มหาชน)

- บริษัท พุทธธรรม

ประกันภัย จํากัด 

(มหาชน)

๖๕๘,๗๐๖ บาท 

(ณ วันที่ ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๙ ตามคําสั่ง 

ที่ ย. ๒๒/๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๑๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘๖,๗๐๓,๔๖๒.๓๓ บาท (แปดสิบหกลานเจ็ดแสน

สามพันสี่รอยหกสิบสองบาทสามสิบสามสตางค) พรอมดอกผล     

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

(เพิ่มเติม) รายนายประสิทธิ์ เจียวกก กับพวก

(นางสาวศกุนา เกานพรัตน)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวอรธีรา อสัมภินวัฒน)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายปยะ ศรีวิกะ)

ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการงานคดี ๓

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการงานคดี ๓

รับรางวัล     อริสา อรามวัฒนานนท กก.ผจก. และธนภูมิ อรามวัฒนานนท กก.ผอ. ฝาย

ปฏิบัติการ บจก.ซิมเพิ้ล ฟูดส รับรางวัล “2022 Thailand’s Most Admired Brand” ใน

ฐานะผูนําตลาดนมอัลมอนด นมวอลนัท และนมพิสตาชิโอ แบรนดคุณภาพอันดับหนึ่งในใจ

ผูบริโภค จัดโดยนิตยสาร BrandAge รวมกับสถาบันการศึกษาชั้นนําทั่วประเทศ ณ โรงแรม

พูลแมน คิง เพาเวอร

กรมชลประทาน ประสานผวจ. 7 

จังหวัดภาคกลาง หลังเข� อนเจาพระยาเพิ่ม

การระบายน้ําสงผลระดับน้ําในแมน้ําสูงขึ้น 

50-70 ซม. ไมสงผลกระทบตอประชาชนริม

ฝงแมน้ํา

นายประพิศ จันทรมา อธิบดีกรม

ชลประทาน เปดเผยวา ไดประชุมรวมกับ 

ดร.ทวีศักด์ิ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝายบํารุงรักษา  

นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝายกอสราง 

และผูเกี่ยวของ เพ� อติดตามสถานการณน้ํา

อยางตอเน� อง จากสถานการณฝนตกหนักใน

ภาคเหนือ สงผลทําใหระดับนํ้าท่ีเข� อนเจาพระยา 

จ.ชัยนาท มีระดับที่สูงขึ้น ในการพิจารณา

ถึงการจัดการน้ําและความมั่นคงของเขื่อน 

จึงจําเป็นต้องให้น้ําระบายน้ําผ่านเขื่อน

เจาพระยามากขึ้น ซึ่งอาจสงผลใหระดับทาย

เข� อนเจาพระยามีระดับนํ้าเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 50-70 

เซนติเมตร แตยังตํ่ากวาตล่ิง ท้ังน้ี ไดประสาน

ความรวมมือกับผวจ.ในภาคกลาง 7 จังหวัด 

ไดแก อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง 

สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี 

เพ� อแจงเตือนประชาชนใหทราบถึงสถานการณ

น้ําดังกลาวแลว

"ไดเนนย้ําใหทุกโครงการชลประทาน 

รวมถึ งศู นย ปฏิ บั ติ ก า รน้ํ า อั จฉริ ยะทุ ก

สํานักงานชลประทาน ติดตามสภาพอากาศ

จากกรมอุตุฯ อยางใกลชิดพรอมดําเนินการ

ตามมาตรการรับมือฤดูฝนป 2565 ที่ครม.

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

กลับมาอีกคร้ังอยางย่ิงใหญ กับงานใหญ

ประจําปของ แม็คโคร “ตลาดนัดโชหวย 

ครั้งที่ ๑๒” โดยมีคอนเซ็ปตงานคือ “สูตร

สําเร็จ โชหวยไทย สูภัยเศรษฐกิจ” ตอกย้ํา

การเปนทางเลือกที่ครบวงจรใหแกผูประกอบ

การรายยอยของไทย  ผานการนําเสนอสูตร

สําเร็จในรูปแบบตางๆ ทั้ง สูตรสําเร็จสมารท

โชหวย สูตรสําเร็จมิตรแทชุมชน และสูตร

สําเร็จแบบบัดดี้มารท ซึ่งมีการจัดการที่แตก

ตางไปตามความตองการพัฒนารานคาของ

โชหวย เพ� อให โชหวยอยูรอด และอยูรวย

ไดอยางย่ังยืน  งานน้ีจัดเต็มความรูตางๆ มากมาย

เก่ียวกับธุรกิจคาปลีกรายยอยจากผูเช่ียวชาญ 

ท้ังการใหคําปรึกษา อบรมสัมมนา เพ� อช้ีแนะ

แนวโนมความเปลี่ยนแปลงที่ โชหวยตอง

ปรับตัว นอกจากนี้ยังมีสินคาราคาพิเศษ! 

เพื่อผู้ประกอบการที่นําไปต่อยอดธุรกิจใน

สถานการณเชนน้ี รวมถึงกิจกรรมความบันเทิง

ตลอดงาน  พบกัน วันที่ 2 - 5 มิถุนายนนี้ 

ตั้งแตเวลา 10.00-19.00 น. ณ ฮอลล 6 - 7  

อิมแพ็ค  เมืองทองธานี!!! หรือรับชมผาน 

เฟซบุคไลฟ “แม็คโคร คูคิดธุรกิจคุณ”

สมาคมวิ ศวกรรม เคมี และ เคมี

ประยุกตแหงประเทศไทย หรือทีเช (TIChE) 

รวมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ 

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส เชิญชวนบุคลากร

ในภาคอุตสาหกรรม นักศึกษา หรือผูที่สนใจ

รวมบมเพาะความรู ในงานประชุมวิชาการ

ดานวิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยีเคมีครั้ง

ยิ่งใหญ ประจําป 2565 “1st Thailand 

National Chemical Engineering & Chemical 

Technology: TNChE 2022” ซึ่งจะจัดขึ้น

เปนครั้งแรกในประเทศไทย เพ� อตอยอด

ทักษะความรูทางวิชาชีพอุตสาหกรรม พบกับ

คอรสเทรนนิ่งสุดเอ็กซคลูซีฟ อาทิ การ

ออกแบบปริมาณน้ําดับเพลิง การออกแบบ

เคร� องปฏิกรณแบบถังกวน รวมถึงเวิรคช็อป

การออกแบบและวางผังโรงงานซึ่งผู เขา

อบรมจะไดรับประกาศนียบัตรสําหรับนํา

ไปใช ในการปรับระดับวิชาชีพวิศวกรรม 

พรอมพบกับการจัดแสดงเทคโนโลยีในดาน

พลังงานและปโตรเคมีสุดยิ่งใหญจากบริษัท

ดานเทคโนโลยีระดับโลก เชน PSE for 

SPEED, IHI Corporation และ SINTEF และ

จากภาคอุตสาหกรรมไทย ระหวางวันที่ 7 

– 10 มิถุนายน ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 

จังหวัดชลบุรี สําหรับผูที ่สนใจสามารถ

ลงทะเบียนเขารวมผานทางเว็บไซต TiChe.

org หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เฟซบุก 

www.facebook.com/tiche.org

อุทยานการเรียนรู หรือ ทีเคพารค 

รวมกับ Deschooling Game และสมาคม

บอรดเกมประเทศไทย ขอเชิญผูท่ีสนใจเขารวม 

โครงการอบรมและประกวดออกแบบบอรด

เกม Print & Play เลน เรียนรู ไรพรมแดน

ปที่ 2 ในหัวขอ “Book on Board เปลี่ยน

หนังสือที่รัก ใหกลายเปนบอรดเกมที่ใช” 

ดวยการบอกเลาแนวคิดในการนําหนังสือ

เลมโปรด สูการสรางบอรดเกมที่ใหความรู

และความสนุกสนาน พรอมทั้งอธิบายวิธีการ

เลนแบบคราวๆ ผานคลิปวิดี โอความยาว

ไมเกิน 3 นาที การประกวดแบงออกเปน 

“นองมือใหม” สําหรับนักออกแบบบอรดเกม

มือใหมที่ยังไมมีประสบการณในการประกวด 

อายุ15 -  25 ป และ “พี่มือโปร” สําหรับ

ผูมีประสบการณเคยเขารวมออกแบบบอรด

เกมประกวดแลว ไมจํากัดอายุ โดยทั้ง 2 

ประเภทสามารถสมัครเปนทีมไมเกิน 3 คน 

ชิงเงินรางวัลรวมกวา 60,000 บาท สนใจ

สมัครและสงคลิปวิดีโอ ไดที่ https://forms.

gle/k8QRVdo8umbVZuL69 ตั้งแตวันนี้- 12 

มิถุนายน ประกาศผลผูที่ผานรอบคัดเลือกใน

วันที่ 18 มิถุนายน ติดตามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ www.tkpark.or.th หรือ www.

facebook.com/tkparkclub

เยี่ยมชมบูธไทยเบฟ งานประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค    จุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายก

รัฐมนตรีและ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพานิชย พรอมดวย อรมน ทรัพยทวีธรรม อธิบดีกรม

เจรจาการคาระหวางประเทศ ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ เขาเยี่ยมชมบูธไทยเบฟ ในงานประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค  โดยมี หมอมหลวงรดี

เทพ เทวกุล และภาวินี ไชยสิทธิ์ ผูแทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ และคณะ ใหการตอนรับ ณ 

ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร

กรมชลฯ ประสาน 7 จว.ภาคกลาง

แจงเตือนระดับน้ําจพย.สูงขึ้น ยันไมกระทบปชช.

เห็นชอบทั้ง 13 มาตรการอยางเครงครัด 

บริหารจัดการน้ําภายในอางเก็บน้ํา โดยนํา

ขอมูลมาวิเคราะหในการบริหารจัดการน้ําให

สอดคลองกับสถานการณ พรอมตรวจสอบ

สภาพของอาคารชลประทาน ประตูระบายนํ้า

และเคร� องจักรเคร� องมือตางๆ พรอมใชงาน

ไดอยางเต็มศักยภาพ รวมท้ังจัดทําแผนเผชิญ

เหตุเพ� อรองรับสถานการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

เพ� อบรรเทาปญหาที่จะเกิดกับประชาชนให

ไดมากที่สุด” นายประพิศ กลาว

ดาน ดร.ทวีศักด์ิ ธนเดโชพล รองอธิบดี

กรมชลประทาน เปดเผยวา สถานการณ

นํ้าในลุมนํ้าเจาพระยาวา ปจจุบัน (23 พ.ค. 65) 

แมนํ้าเจาพระยาท่ีสถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค 

มีปริมาณน้ําไหลผาน 778 ลบ.ม./วินาที) 

สมทบกับแมนํ้าสะแกกรังอีก 56 ลบ.ม./วินาที 

ก่อนจะไหลลงสู่บริเวณเหนือเข่ือนเจ้าพระยา 

โดยไดควบคุมปริมาณนํ้าไหลผานเข� อนเจาพระยา

ประมาณ 591 ลบ.ม./วินาที  อยางไรก็ตาม

คาดวาปริมาณน้ําจะมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยู

ในเกณฑ 600 – 700 ลบ.ม./วินาที จะสงผล

ใหระดับน้ําบริเวณดานทายเข� อนเจาพระยา 

อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ไปจนถึงบริเวณ ต.กระ

ทุม ต.หัวเวียง อ.เสนา และ ต.ทาดินแดง 

อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะมีระดับ

น้ําเพิ่มสูงขึ้นอีก ทั้งนี้กรมชลฯ จะใชระบบ

ชลประทานบริหารจัดการนํ้าอยางเต็มศักยภาพ 

เพ� อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับประชาชนให

ไดมากที่สุด 
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บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย 

จํากัด บุกเบิกวงการ Motorsport ของไทย 

ตั้งแตป พ.ศ.2529 ดวยความมุงมั่นที่จะยก

ระดับใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย โดยเปน

ท้ังผูจัดการแขงขัน และใหการสนับสนุนต้ังแต

ระดับเยาวชนต่อเนื่องไปจนถึงนักแข่งใน

ระดับอาชีพ พรอมเปดโอกาสใหนักแขงไทย

ไดมีโอกาสสรางช� อเสียงใหกับประเทศ จาก

ความทุมเทในการพัฒนาวงการ Motorsport 

ของไทย สงผลให โตโยตากาวขึ้นเปนผูนํา

อยางแทจริง 

มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู

จัดการใหญ เปดเผยวา Motorsport ถือเปน

หนึ่งใน DNA ที่สําคัญของโตโยตา ซึ่งสราง

แรงบันดาลใจในการสรางสรรค “ยนตรกรรม

ที่ดียิ่งกวา” โตโยตา เริ่มตนกิจกรรม Motor-

sport ในประเทศไทย เม� อ 37 ปที่แลว ภายใต

วัตถุประสงคในการสรางประสบการณความ

สนุกสนานในกีฬา Motorsport ดวยการสนับสนุน

ผูที่รักในกีฬาประเภทนี้ รวมทั้งเปนผูจัดและ

ผู ใหการสนับสนุนการแขงขัน โดยในหลาย

ทศวรรษที่ผานมา เราไดพัฒนาบทบาทมา

เปนผูสนับสนุนนักแขงชาวไทยใหมีโอกาสได

ไปแขงขันในระดับนานาชาติ

นายสุรศักด สุทองวัน รองกรรมการ

ผูจัดการใหญ กลาววา ในวาระ 60 ป ของ

โตโยตา เรามีความยินดีที่จะจัดงาน “Toyota 

Gazoo Racing Motorsport 2022” ใหคึกคัก 

และสนุกมากกวาเดิม และเปนการชวย

กระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่อีกทางหนึ่ง ภายใต

แนวคิดของ Brand รถแขงระดับโลก Toyota 

นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ รองเลขาธิการ

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) 

เปนประธานเปดกิจกรรมสรางการรับรูผานส� อ

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร “โครงการศึกษาการ

ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรและ

แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําพื้นที่

ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ หองประชุม

มาร โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

กรุงเทพฯ เม� อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผานมา

นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ กลาววา 

สทนช. ไดมอบหมายใหกลุมบริษัทที่ปรึกษา 

ประกอบดวย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต 

แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 

รวมกับ บริษัท อินเตอร เทค คอนซัลแตนท 

จํากัด และบริษัท โพธิศิรินทร ไทยคอนซัลแตนท

จํากัด ดําเนินการศึกษาโครงการศึกษาการ

ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรและ

แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใน

พื้นที่ลุ มน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เพ� อให

การพัฒนาของลุมน้ําสอดคลองกับสภาพ

แวดลอมโดยไมกอใหเกิดผลกระทบ หรือมี

ผลกระทบในระดับที่ยอมรับได และเปนไป

ตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) พรอมทั้งจัดทํา

แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

จัดลําดับความสําคัญของโครงการพัฒนา

ในอนาคต การปองกันอุทกภัยและการ

แกไขปญหาภัยแลง เพ� อเปนกรอบการ

ดําเนินการบริหารจัดการน้ําของลุมน้ําโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับใหทุกหน�วยงานที่

เกี่ยวของนําไปดําเนินการ ลดความซ้ําซอน

ของแผนงาน และกําหนดกรอบแนวทาง 

สทนช. เดินหนาโครงการศึกษาฯพื้นที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

เพ� อเรงรัดวางแผนบริหารจัดการน้ําอยางเช� อมโยงเปนโครงขายทั้งระบบ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของพื้นที่ใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอไป

สําหรับพื้นที่ศึกษาลุมน้ําโขงตะวันออก

เฉียงเหนือ ประกอบดวย 36 ลุมน้ําสาขา 

ที่แบงเปน 9 กลุมลุมน้ําสาขา ครอบคลุม 

10 จังหวัด ไดแก เลย หนองคาย อุดรธานี 

หนองบัวลําภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม 

มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี 

รวมพ้ืนท่ี 47,165.08 ตร.กม หรือ 29.8 ลานไร 

การดําเนินการของ สทนช. ในครั้งนี้ จะนํา

ไปสูการพัฒนาพื้นที่ลุ มน้ําโขงตะวันออก

เฉียงเหนือ ตามเปาหมายของการพัฒนาที่วา 

สรางความมั่นคงของทรัพยากรน้ําลุมน้ําโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยการบริหารจัดการ

อยางมีสวนรวม และมีความเช� อมโยงกับแผน

แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป 

(พ.ศ. 2561-2580) ทั้ง 6 ดาน เพ� อขับเคล� อน

ใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย 

อันประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร คือ 

1. การจัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้ําอยาง

เปนธรรม และมีประสิทธิภาพอยางย่ังยืนโดยการ

มีสวนรวมของผูใชน้ํา 2. การปองกัน คุมครอง 

และฟนฟูการใหบริการระบบ

นิเวศที่เชื่อมโยงกับทรัพยากร

น้ําโดยการมีสวนรวมระหวาง

ผูใชนํ้า 3. การสงเสริมการปรับตัว

ขอ งผู ใ ช น้ํ า ต อ ปญหาด า น

ทรัพยากรนํ้า และการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และ 4. การ

สรางความเขมแข็ง และสงเสริม

ศักยภาพการบริหารจัดการ

ลุมน้ํา

บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด 

เปดตัว น้ํามันเคร� องสังเคราะหแทใหมลาสุด 

เชลล เฮลิกส ฟวเซฟ! ชวยใหคุณประหยัด

น้ํามันเชื้อเพลิงไดมากขึ้น จากเทคโนโลยี

ที่ชวยเพิ่มคุณสมบัติลดแรงเสียดทาน Friction 

Reducer พัฒนารวมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเชลล 

ชวยปกปอง และลดแรงเสียดทาน เพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานของเคร� องยนต สง

ผลใหอัตราการเผาผลาญน้ํามันเชื้อเพลิงนอย

ลง ชวยประหยัดนํ้ามันถึง 2.2% หรือเทียบเทา 

22 กิโลเมตร* ตอการใชรถ 1,000 กิโลเมตร 

เชลล เฮลิกส ฟวเซฟ น้ํามันเคร� องสังเคราะหแทใหมลาสุด

เหมาะสําหรับทั้งรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล

และเบนซิน พรอมปลอยโปรโมชันสุดพิเศษ 

เม� อซื้อและเปลี่ยนถายน้ํามันเคร� องเชลล 

เฮลิกส ฟวเซฟ โดยลูกคา 20 ทานแรก

สามารถรับสวนลดไดเลยทันที 50%** ทุกวัน

ศุกร หรือ ลูกคาทุกทานสามารถรับฟรี เตียง

นอนเปาลมขนาด 4.5 ฟุต มูลคา 890 บาท

ไดทุกวัน ตลอดเดือนเมษายนหรือจนกวา

ของแถมจะหมด บริการตรวจเช็กสภาพ

รถยนตฟรี 10 รายการ โดยชางคุณภาพจาก

เชลลไดตลอดการเดินทาง 

เปดตัวมอเตอร ไซคระดับตํานานใน

ตระกูล GS กับบีเอ็มดับเบิลยู F 850 GS 

(Sport Edition) สานตอเอกลักษณอันโดดเดน

ของตระกูล F-Series ที่พกพาทั้งสมรรถนะ

ออนโรดและออฟโรดมาอยางเต็มเปยม 

นอกจากจะใหกําลังและแรงบิดที่มากขึ้นแลว 

ยั งนํ า เสนอคุณลักษณะที่ โดด เดนของ

มอเตอร ไซคแบบทัวริ่ งพรอมกับความ

สามารถในการขับข่ีแบบวิบากท่ีเหนือช้ันอีกดวย 

รูปลักษณที่ดุดันและเสนสายที่เปน

เอกลักษณของ F 850 GS (Sport Edition) 

สะทอนการออกแบบที่ใหความรูสึกของการ

ผจญภัยที่สัมผัสไดในทุกผิวสัมผัส ทุกมุมมอง 

และทุกเสนสายของตัวรถ จากดานทายจนถึง

ถังนํ้ามัน ไปจนถึงไฟหนาในแบบฉบับของ GS 

เนนความโดดเดนของระบบกันสะเทือนดานหนา 

องคประกอบการออกแบบต้ังแตหนาจรดทาย 

เพิ่มความเทและความเราใจใหกับทั้งการ

ขับขี่บนถนนและเสนทางออฟโรด

บีเอ็มดับเบิลยู F 850 GS (Sport 

Edition) ผสานเอกลักษณของมอเตอร ไซค

แบบทัวร่ิงเขากับสมรรถนะออฟโรดเหนือช้ัน

ไวไดอยางลงตัว มาพรอมพละกําลังของเคร� องยนต

สองสูบแถวเรียง ระบายความรอนดวยนํ้า ขนาด 

853 ซีซี ทรงพลังดวยกําลัง 70 กิโลวัตต 

(95 แรงมา) ที่ 8,250 รอบตอนาที และแรง

บิด 92 นิวตันเมตรที่ 6,250 รอบตอนาที 

พรอมระบบควบคุมไอเสียแบบ Closed-Loop 

ชนิด 3 ทาง Catalytic Converter เฟรม

โครงสรางไดรับการพัฒนาใหแข็งแกรงย่ิงข้ึน 

เสริมประสิทธิภาพของระบบกันสะเทือน

ดวยโชคหัวกลับและสวิงอารมคูอะลูมิเนียม 

ใหการควบคุมการขับขี่ ไมเหมือนใครบนเสน

ทางออฟโรด พรอมโหมดการขับขี่มาตรฐาน 

‘Rain’ และ ‘Road’ ใหผูขับขี่ผจญภัยไดในทุก

สภาพถนน นอกจากน้ันยังมาพรอมกับ Riding 

Modes Pro ที่เพิ่มโหมดการขับขี่ ‘Dynamic’, 

‘Enduro’ และ ‘Enduro Pro’ พรอมเทคโนโลยี

โตโยตาพรอมระเบิดศึก Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022

Gazoo Racing ภายใตความเช� อท่ีวาความสําเร็จ

จากการเขารวมการแขงขันกีฬา Motorsport 

สิ่งไดที่รับจะไมใชเพียงชัยชนะบน Podium 

เทานั้น แตยังเปนโอกาสทดสอบสมรรถนะ

ของรถยนตในการขับขี่ขั้นสูงสุด ซึ่งจะแสดง

ใหเห็นถึงศักยภาพของรถยนตรุนนั้น ๆ ได

อยางเต็มที่ รวมถึงเปนการเปดประสบการณ

ใหกับนักแขง และพัฒนาศักยภาพของทีมแขง 

ในรูปแบบที่ ไมสามารถทดสอบได ในชีวิต

ประจําวัน ภายใตปรัชญา “ถนนสรางคน 

และคนสรางรถ” (Roads build people, and 

people build cars) ท้ังหมดน้ีลวนเปนเปาหมาย

ท่ีทาทายในการพัฒนา “ยนตรกรรม ท่ีดีย่ิงกวา” 

(Ever-Better Cars) ของโตโยตา ที่ไดรับการ

ถายทอด DNA ของกีฬา Motorsport เพ� อ

สงตอในการพัฒนารถยนตของโตโยตา อาทิ 

รถยนต โตโยตาใน GR Series  

Toyota Gazoo Racing Motorsport 

2022 จะจัดขึ้นภายใตแนวคิด “Pushing the 

limit to race your ambition” นั่นคือ “กาว

ขามทุกขีดจํากัด ปลุกพลังนักสูในตัวคุณ”  ไป

กับการพิสูจนที่สุดแหงขุมพลัง และที่สุดของ

สมรรถนะรถแขงโตโยตาอยางใกลชิด กับ

รายการแขงขันรถยนตทางเรียบ One Make 

Race ทั้ง 4 รุน ไดแก Yaris One Make 

Race ครั้งแรกกับ Hatchback ECO Car  

ยอดนิยม Toyota YARIS , Hilux REVO One 

Make Race , Corolla ALTIS GR Sport One 

Make Race Signature , VIOS Lady One 

Make Race และรายการแขงขันรุนพิเศษ 

TOYOTA EXECUTIVE CHARITY RACE 

2022 โดยคณะผูบริหารระดับสูงของโตโยตา 

และตัวแทนชมรมผูแทนจําหน�ายโตโยตา กับ

รถกระบะ Hilux REVO Double Cab 4X2  

Z Edition 2,400 ซีซี โดยเงินรางวัลจากการ

แขงขันจํานวน 200,000 บาท จะมอบใหกับ

องคกรการกุศลในจังหวัดบุรีรัมย นอกจากนี้

ในงานยังมีกิจกรรมความสนุกมากมาย

สัมผัสความสนุกต� นเตน “Toyota Gazoo 

Racing Motorsport 2022” ทั้ง 5 สนาม ทุก

ภูมิภาคทั่วประเทศ เปดการแขงขันสนาม

แรกวันท่ี 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม ชลบุรี 

มันสกันตอกับสนามท่ี 2 วันท่ี 9 – 11 กันยายน 

ภูเก็ต  สนามที่ 3 และ Executive Raceวันที่ 

14 - 16 ตุลาคม บุรีรัมย เตรียมลุนแชมป

กับสนามที่ 4 วันที่ 18 - 20 พฤจิกายน 

เชียงใหม ชิงแชมปประจําปสนามสุดทาย 

วันที่ 16– 18 ธันวาคม บุรีรัมย

เปดตัว บีเอ็มดับเบิลยู F 850 GS (Sport Edition)

ทันสมัย อาทิ Dynamic ESA, Dynamic Traction 

Control (DTC), Keyless Ride และ ABS Pro 

นอกจากนั้น บีเอ็มดับเบิลยู F 850 GS 

(Sport Edition) มาในสี Pollux Metallic 

Matte แบบ exclusive พรอมอุปกรณตกแตง

ของแทจากบีเอ็มดับเบิลยู ไมวาจะเปน ทอ

ไอเสียแบบสปอรต HP Akrapovic แบบ 

Slip-On สีดํา ผลิตจากวัสดุไทเทเนียม มา

พรอมการดกันความรอนแบบคารบอน

ไฟเบอรที่ชวยใหเสียงทอมีความหนักแน�นน�า

ประทับใจ และใหความรูสึกถึงการแขงรถเม� อ

สตารทเคร� องยนต สงความแรงทั้งในดาน

รูปลักษณดีไซนและเสียงอันเราใจ โดยทอ

คุณภาพสูงแบบ Slip-On รุนนี้มีน้ําหนักเบา

ลงจากรุนเดิมถึง 2.3 กิโลกรัม ระบบชวย

เปลี่ยนเกียร Gear Shift Assistant Pro ชวย

ใหเปลี่ยนเกียรขึ้นและลงได โดยไมตองกํา

คลัตช นอกจากจะชวยใหสะดวกสบายมากขึ้น 

ยั ง เปนการเพิ่มไดนามิกใหกับการขับขี่  

นอกจากนั้น ชุดแครชบารสแตนเลสสตีล 

ชวยปองกันความชํารุดเสียหายที่อาจเกิดกับ

ฝาครอบเคร� องยนตหากรถลม นอกจากนั้น 

กระจกบังลมขนาดใหญยังชวยปองกันลม

และอากาศท่ีมาปะทะอยางเหนือช้ันใหกับผูขับข่ี 

และเพ่ิมความสะดวกสบายในการเดินทาง

สไตลทั วริ่ งอี กด วยกลองสัมภาระแบบ

อะลูมิเนียมกันน้ํา มีความจุถึง 32 ลิตร และ

เบาะรองหลังที่เสริมเขามาบนกลองทายรถ

มอเตอร ไซค ชวยเพิ่มความสะดวกสบาย

ในการนั่งใหกับผู โดยสารอีกดวย ไฟเลี้ยว 

LED ที่ออกแบบมาอยางสวยงาม สะทอนให

เห็นถึงดีไซนที่เพรียวบางและเทคโนโลยีไฟ

สองสวางที่ทันสมัย ไฟชุดดังกลาวสามารถ

ตอบสนองไดเร็วกวาหลอดแบบไส ซึ่งถือวา

เปนขอไดเปรียบดานความปลอดภัยที่เห็น

ไดอยางชัดเจน บีเอ็มดับเบิลยู F 850 GS 

(Sport Edition) ราคาจําหน�าย 489,000 บาท 

(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

บริษัท บริดจสโตนเซลส (ประเทศไทย) 

จํากัด จัดโปรโมชั่นพิเศษเอาใจสายปง

ยาง กับโปรฉ่ําเด็ด เพียงซื้อผลิตภัณฑ

ยาง “DURAVIS R624 HEAVY DUTY” 

จํานวน 2 เสนขึ้นไป และลงทะเบียน

รับประกันยาง รับฟรี Bar B Q Plaza 

E-Voucher มูลคา 300 บาท เพียง

ลูกคาลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยสแกน 

QR Code หรือลงทะเบียนผานเว็บไซต 

www.bridgestone.co.th ไดตั้งแตวันที่ 

1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2565 

หรือจนกวาของสมนาคุณจะหมด 

อาวด้ี ประเทศไทย จัดงาน “Audi Blissful 

Trip” ยกขบวนรถ Audi TT Coupé, Audi A5 

Coupé, A5 Sportback, Audi Q3 และ Audi 

Q3 Sportback ใหส� อมวลชนไดทดลองขับ 

เสนทางกรุงเทพฯ-จ.สุพรรณบุรี เปนการขับ

ระยะทางไกลเพ� อทดสอบสมรรถนะ ทดสอบ

การทํางานของระบบขับเคล� อนสี่ลอ quattro 

และการขับขี่ที่ตองเจอการจราจรทั้งในเมือง

และนอกเมือง รวมถึงจุดแวะทองเที่ยวตางๆ 

เพ� อสัมผัสกับความคลองตัวของตัวรถ ฟงกชั่

นการทํางาน ความสะดวกสบาย และระบบ

ความบันเทิงตลอดการเดินทาง 

นายกฤษณะกร เศวตนันท ประธาน

เจาหนาที่บริหาร บริษัท ไมซสเตอร เทคนิค 

จํากัด เปดเผยวา สําหรับยอดขายเติบโตขึ้น

ทุกป รวมถึงผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 

ของป 2022 และยอดขายสะสมในไตรมาส

ที่ 2 ที่มีแนวโนมเปนไปตามเปาที่วางไวนั้น 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จเกิด

จากยอดจําหน�ายมากกวา 70% จากรถรุน

ยอดฮิตอยาง Audi TT Coupé, A5 Coupé, 
A5 Sportback, Q3 และ Q3 Sportback ซึ่ง

ไดรับการตอบรับจากผูบริโภคในประเทศไทย

เปนอยางดี ตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมา

กับอาวดี้ยุคใหมภายใต “ไมซสเตอร เทคนิค” 

พิสูจนใหเห็นแลววาเราไดรับความไววางใจ

จากลูกคาในประเทศไทย ความพิเศษของอาวด้ี 

คือ รถยนตคุณภาพนําเขาทั้งคันในราคาที่

จับตองได ดีไซนที่มีเอกลักษณ เทคโนโลยลํ้ีา

สมัย และสมรรถนะที่ลงตัวการใชชีวิตในเมือง 

ทําใหอาวดี้ตอบโจทยลูกคาในเซกเมนต

พรีเมียมไดอยางลงตัว แมจะอยูในสถานการณ

เซมิคอนดักเตอรขาดแคลนท่ัวโลก เราทํางาน

รวมกับ AUDI AG อยางใกลชิด และไดรับ

การสนับสนุนดานการวางแผนการผลิต การ

จัดสรรโควตา ทําให อาวดี้ ประเทศไทย มี

รถพรอมสงมอบตลอดทั้งป อีกหนึ่งจุดแข็ง 

นโยบายชูบริการนําขาย สรางฐานแบรนด

ใหแข็งแกรงทั้งกับลูกคาเกาและลูกคาใหม 

ทําใหอาวดี้ ไดรับการตอบรับเปนอยางดี 

คุณภาพของทุกศูนยบริการมาตรฐานเดียว

กับ AUDI AG ราคาอะไหลจับตองได  พรอม

การรับประกันคุณภาพ 5 ป หรือ 150,000 

อาวดี้ จัดกิจกรรม “Audi Blissful Trip” พาส� อมวลชนสัมผัส Audi TT, Audi A5 และ Audi Q3

กิโลเมตร ใหกับลูกคาอาวดี้ทุกคัน งานบริการ

หลังการขายพิสูจนชัดวาวันน้ี อาวด้ี ประเทศไทย 

เดินมาถูกทาง ไมวาจะเปนการลงทุนนํา

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ครบวงจรตามมาตรฐาน

ของ AUDI AG เขามาใชในสวนงานบริการ

หลังการขาย การลงทุนดานบุคลากร ทั้งงาน

บริการลูกคาสัมพันธ วิศวกร และทีมชาง

เทคนิค เหนือกวาความพึงพอใจและความภูมิใจ

ในการบริการหลังการขาย คือ การที่ลูกคา

ไดรับประสบการณใหมที่ประทับใจจากการ

บริการหลังการขาย ดานการขยายเครือขาย

โชวรูม วันนี้เรารุกขยายเปดโชวรูมและศูนย

บริการครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค

สําหรับเสนทางทางทดสอบในวันนี้

ใชเสนทาง กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี โดยออก

สตารทจาก Audi Centre มุงหนาสู จ.สุพรรณบุรี 

ใชเสนทางพิเศษดินแดง-แจงวัฒนะ ทางออก

งามวงศวาน ถนนรัตนาธิเบศน มุงหนาถนน

กาญจนาภิเษก-บางบัวทอง-สุพรรณบุรี เลี้ยว

ซายแยกบางปลามา ถึงจุดหมายแรก คือ

รานกุยหมง เพ� อเติมพลังกับเมนูอาหารกลาง

วันแสนอร่อยจากร้านเก่าแก่และเลื่องชื่อ

ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเมนูไฮไลทหาม

พลาดคือ กุงแมน้ําทอดเกลือไซส ใหญที่

การันตีความสด อรอยนานถึง 100 ป และ

มีอีกมากมายหลากหลายเมนูใหไดลิ้มรสกัน 

และจุดหมายท่ีสองของกิจกรรม “Audi Blissful 

Trip” เดินทางไปสัมผัสถึงความย่ิงใหญอลังการ

ของพระพุทธรูปแกะสลักหนาผาหินที่ใหญ

ที่สุดในโลก มีช� อวา พระพุทธปุษยคีรีศรี

สุวรรณภูมิ หรือเรียกกันอีกช� อวา หลวงพอ

อูทอง ตั้งอยูใกลวัดเขาทําเทียม อ.อูทอง 

จ.สุพรรณบุรี มีความสูง 108 เมตร ฐาน

กวาง 88 เมตร หนาตักกวาง 65 เมตร ดาน

หลังองคพระพุทธรูปแกะสลักหินมีการเจาะ

ชองเปนอุโมงคลึกประมาณ 20 เมตร พรอม

ประดิษฐานพระแมธรณีบีบมวยผม และ

พระพุทธรูปปางตางๆ มากมายใหไดกราบ

สักการะ และขอพรในเร� องตางๆ จากนั้นขับ

รถออกจากบริเวณนี้ถัดไปไมไกล จะเจอจุด

ชมวิวทิวทัศน ซึ่งส� อมวลชนสามารถเก็บภาพ

รถสวยๆ คูกับเข� อนและบรรยากาศดีๆ ปด

ทายทริป โดยแวะที่รานกาแฟ A Life Café & 

Gallery ด� มด่ํากับบรรยากาศรานกาแฟที่สุด

แสนจะร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้

นานาชนิด กาแฟระดับพรีเมียม ขนมเคก

หลากหลายรสชาติ ใหไดเลือกลิ้มชิมรส และ

สนุกสนานไปกับการเก็บภาพบรรยากาศ

สวยๆ ภายในรานไดอยางเต็มอิ่ม พรอมลุน

ผลการประกาศรางวัลภาพถายประทับใจใน

ทริปนี้ กอนออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

เสนทางกรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี เปนเสนทาง

ทองเที่ยวที่ ไมไกลจากกรุงเทพฯ ระยะทาง

ในทริปนี้ประมาณ 300 กวากิโลเมตร ซึ่งมี

จุด Check in ขึ้นช� อมากมาย ทําใหการเดิน

ทางกับรถอาวดี้ทั้ง 3 รุน ยอดฮิตในวันนี้เต็ม

ไปดวยความสนุกสนาน ซึ่งระหวางทางเปด

โอกาสให้สื่อมวลชนสามารถเปลี่ยนรุ่นขับ

ครบท้ัง 3 รุน เพ� อยืนยันถึงความโดดเดนพิเศษ 

ผูเขียนไดทดลองขับในรุน A5 Sport-

back จากการขับข่ีผานการจราจรติดขัดในเมือง 

ตองบอกวา A5 Sportback ใหความคลองตัว 

พวงมาลัยเบาหักเลี้ยวง่ายเมื่อต้องการ

เปลี่ยนเลนชวงรถติด อัตราเรงตีนตนให

พละกําลังที่ดี รถพรอมกระโจนออกไปเม� อ

แตะคันเรง จากนั้นไดลองขับเพ� อพิสูจน

สมรรถนะความเร็วบนทางโลง ขุมพลังและ

เคร� องยนตใหอัตราเรงที่ดี กําลังมาตอเน� อง 

ทําใหทะยานสูความเร็วแตะ 120 กม./ชม. 

ไดอยางรวดเร็ว ขับขี่ผานทางโคงตอเน� องได

อยางมั่นใจ ดวยระบบชวงลางที่เซ็ทมาอยางด ี

พรอมทั้งพวงมาลัยจะหน�วงขึ้นเม� อขับเร็วขึ้น 

ทําใหมั่นใจและขับงายมากขึ้น ตัวรถใหความ

สปอรตลูลม สวนภายในออกแบบไดอยาง

หรูหรา วัสดุอุปกรณและฟงกชั่นการใชงาน

ติดตั้งอยูในตําแหน�งที่ใชงานงาย กระจก

มองขางออกแบบมาใหสปอรตสวยงาม แต

เม� อลองใชจริงแลวมุมมองจะแคบไปหน�อย 

ที่ปรับระดับสูงต่ําพวงมาลัยน�าจะเปนระบบ

ไฟฟา สวนที่น�าจะมีอีกอยางคือ wireless 

charger เพ� อเพิ่มความสะดวกสบายใหผูขับขี่ 

ดานอัตราประหยัดน้ํามันที่ทําไดผานการ

ขับขี่รถติดหนัก ทางโลงเพ� อทําความเร็ว 

และมีทางขึ้นลง-เขา ตัวเลขไดประมาณ 11.7 

กม./ลิตร หากเทียบกับพฤติกรรมการขับขี่

ตลอดวันที่กดคันเรง เบรก ตลอดเวลา และ

แลกกับสมรรถนะในการขับขี่ถือวาประหยัด

ในระดับหนึ่ง รถยนตอาวดี้เปนรถยนตนําเขา

จากประเทศเยอรมันทุกรุน ซึ่งลูกคาที่ออก

รถใหมจะไดรับการดูแลจาก Audi Protection 

การรับประกันรถใหม 5 ป หรือระยะทาง 

150,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน 

รถยนต ไฟฟา 100% และรถยนต Plug-in 

Hybrid TFSI e ใหม ทุกรุนรับประกัน

แบตเตอรี่แรงดันสูง 8 ป หรือ 160,000 

กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน และ

บริการชวยเหลือฉุกเฉิน Roadside Assist-

ance ทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง นาน 5 ป ซึ่ง

ผูสนใจสามารถทดลองขับไดดวยตัวคุณเองที่

โชวรูมรถยนตอาวดี้ทั่วประเทศ

กฤษณะกร เศวตนันท 

ประธานเจาหนาที่บริหาร อาวดี้ ประเทศไทย 

วัลลภ เฉลิมวงศาเวช 

กรรมการผูจัดการ อาวดี้ ประเทศไทย

บริดจสโตน

จดัโปรโมชัน่พเิศษ
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14 บทความ-ต่างประเทศ

จารณาจากปัจจัยหลายๆ มิติ พอจะสรุปได้ว่าสงครามยูเครนน่าจะกลาย

เป็นการสู้รบที่ยืดเยื้อ ไม่ใช่เรื่องใครชนะใครแพ้เท่านั้น

รัสเซียก็สู้ไม่ถอย ยุโรปก็เทน้ำามันใส่กองเพลิง 

พอฟินแลนด์กับสวีเดนสมัครเข้าเป็นสมาชิก NATO ก็ยิ่งทำาให้รัสเซียถอยหลังไม่ได้

ตอกย้ำาความกังวลของรัสเซียว่า โลกตะวันตกต้องการทำาทุกอย่างเพื่อจะทำาให้

รัสเซียอ่อนแอ หมดสภาพ เพื่อให้สหรัฐฯ และยุโรปตะวันตกครองโลกแต่เพียงชาติ 

เดียว

ผมตั้งวงคุยกับ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรอง

นายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ และปัจจุบัน

เป็นประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปรองดอง

แห่งเอเชีย (Asian Peace and Reconciliation Council – 

APRC) แล้วก็ได้แนวคิดว่า สถานการณ์จากนี้ ไปจะลากยาว

ไปอย่างไร

ในยุโรปเองก็ไม่ได้มีจุดยืนไปทางเดียวกันทั้งหมด

ฮังการีและสโลวาเกียบอกว่าจะไม่ร่วมแซงก์ชันเรื่อง

พลังงาน

ประธานสหภาพยุโรปก็ออกตระเวนหาแหล่ง LNG 

และก๊าซจากอเมริกามาชดเชยส่วนที่หายไปจากรัสเซีย

แต่ราคาก็ไม่ถูก

ในที่สุดยุโรปจะเจอกับราคาพลังงานที่แพง 

เพราะไม่ได้ก๊าซจากรัสเซีย

และแม้จะมีการชดเชยจากแหล่งอื่น แต่ก็

ต้องจ่ายราคาแพง และต้องใช้เวลาอีก 3 ปีกว่าจะ

สร้างระบบสำาหรับ LNG 

 ในความเห็นของ ดร.สุรเกียรติ์ สถานการณ์

จะคลายลงไปก็ต้องอย่างน้อยอีก 6 เดือน ซึ่งจะ

เป็น “ช่วงเวลาอันตราย”

 ประเทศไทยเคยคิดว่าเราไม่ได้รับผลกระทบ

ทางตรง เป็นผลกระทบทุติยภูมิ (secondary effect) 

แต่ความจริงไม่ใช่ เพราะราคาน้ำามันแพงขึ้นตั้งแต่ 2 อาทิตย์แรกของ  

สงคราม

เศรษฐกิจไทยเปราะบาง เราเจอกับเงินเฟ้อที่มาจากปัจจัยต้นทุน (cost-pushed 

inflation)

ดังนั้นเป็นที่ชัดเจนว่าระเบียบโลกด้านความ

มั่นคงเปลี่ยนแน่ และระเบียบโลกระรบพหุภาคีก็

กำาลังจะเปลี่ยน

บทบาทของมหาอำานาจในคณะมนตรีความ

มั่นคงในสหประชาชาติก็จะเปลี่ยน

การปฏิรูปองค์กรพหุภาคีก็กำาลังเกิดขึ้น

ดร.สุรเกียรติ์บอกว่าได้เจอกับ Klaus 

Schwab กรรมการผู้จัดการของ World Economic 

Forum พูดคุยถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่กำาลัง

กระทบทั้งโลก

“แกถามว่าทุกวันนี้เราประชุมออนไลน์กัน

สองมิติ ทำาไมไม่ประชุมกันสามมิติเลย...ปลายปีนี้

เขาจะจัดประชุม WEF ผ่าน Metaverse”

นั่นแปลว่าระเบียบโลกใหม่ทางด้านธุรกิจก็กำาลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน

WEF กำาลังจับบริษัทใหญ่ๆ มาคู่กับบริษัทที่ทำา due diligence หรือบริษัทที่ทำา

บัญชีทั้งหลาย เปลี่ยนจากคำาว่า shareholders เป็น stakeholders

จาก “ผู้ถือหุ้นที่เป็นเงิน” เป็น “ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด”

ในภาคเอกชนนั้นนอกจากเรื่อง ESG (Environment, Social, Governance) 

แล้ว ก็มีเรื่องของ social enterprise (ธุรกิจเพื่อสังคม) ที่เปลี่ยนไป

มีการทับซ้อนของการเมืองระหว่างประเทศ, เศรษฐกิจระหว่างประเทศ,  ธุรกิจ

ระหว่างประเทศ

“และอย่าลืมว่ามีสงครามอย่างหนึ่งที่ไม่เคยสร่างซามาตลอดก็คือการเงิน...”

ถ้า Digital Yuan สามารถแข่งกับ Dollar ได้ จะทำาให้ความต้องการดอลลาร์ลด

ลงในอนาคต 

เดิมมีความพยายามในเรื่องนี้ แต่ไปได้ช้า พอเกิดสงครามยูเครนก็เกิดการ

เร่งรัด

ทำาให้คำาว่า “พรุ่งนี้” กลายเป็น “วันนี้” ขึ้นมาทันที

แน่นอนว่าจีนก็คงไม่อยากให้สงครามลากไปนาน เพราะจะมีผลกระทบต่อ

ปักกิ่งเหมือนกัน

แต่ถ้าถอดรหัสที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง พูดกับ โจ ไบเดน ก็จะรู้ว่าจีนต้องการ

จะบอกอะไรกับสหรัฐฯ

สี จิ้นผิง บอกว่า “ใครเอากระดิ่งไปผูกที่คอเสือก็ไปเอาออกเองก็แล้วกัน”

ใครทำาให้รัสเซียบุกยูเครนล่ะ? ก็ไปแก้ตรงนั้น

ชัดเจนว่าการที่รัสเซียบุกยูเครนนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติ แต่ที่มาและเบื้องหลังของเรื่องนั้นสลับซับซ้อนกว่าที่

เห็นจากข่าวที่ได้รับทุกวันนี้

ประเทศไทยควรจะทำาอย่างไร?

“ครั้งนี้มีความซับซ้อนกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเยอะ นั่นคือ complexity กับ 

speed”

ความซับซ้อนมาพร้อมกับความเร็ว

“สิ่งที่เราต้องวางตัวก็คือ 1.ผมอยากให้ทำา Foresight คือกวาดสัญญาณอนาคต

แบบลึก ไม่ใช่แบบผิวเผิน โดยมองไปว่าในปลายปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย 

ทางด้านเกษตรและพลังงาน เป็นต้น และต้องดูว่าเงินของเราทั้งเงินกู้และเงินที่เรา

มีซึ่งมีอยู่ไม่มาก เราจะยิงไปตรงไหนจึงจะแม่นที่สุด...ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องคอร์รัปชัน

ในช่วงนี้

“2.เราต้องศึกษายุทธศาสตร์ของ 

อเมริกาและจีน ให้ลึกซึ้งกว่านี้ เขา

ออกความคิดริเริ่มใหม่ๆ แทบจะทุก 2 

อาทิตย์ บางยุทธศาสตร์มีเนื้อหา บาง

ยุทธศาสตร์ยังไม่มี พบกันที่วอชิงตัน

ก็มีการยกระดับเป็นความสัมพันธ์ทาง

ยุทธศาสตร์ นั่นแปลว่าอะไร จะให้ทำา

อะไร...และอีกไม่กี่วัน จีนก็ต้องออก

อะไรมาใหม่ เพราะเขาดึงกันไปดึงกัน

มา...”

ไทยต้องศึกษาให้ชัดเจนว่า

สหรัฐฯ จะทำาอะไรกับ QUAD และ 

Indo-Pacific Concept และจะดึงอะไร

ไปถึงไหน

รัฐมนตรีต่างประเทศจีน หวัง อี้ ได้ประกาศแล้วว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้คือความ

พยายามของสหรัฐฯ ที่จะดึงเอา NATO มาใส่เอเชีย

“เขาเตือนว่าระวังนะ อเมริกากำาลังจะเอาอาเซียนไปเป็นส่วนหน่ึงของนาโตเอเชีย...”

บทสนทนานี้ทำาให้มองเห็นวิกฤตที่รออยู่ข้างหน้า...อันเกิดจากสงครามยูเครน

ที่มาทับซ้อนกับการระบาดของโควิด-19 

และยังไม่มีใครบอกได้ว่า “วิกฤต” ครั้งต่อไปจะมาจากไหน

ที่เห็นชัดๆ ก็คือ วิกฤตปากท้องอันเกิดจากข้าวของแพงทั้งแผ่นดิน ขณะที่ราย

ได้หดหาย และอนาคตของเศรษฐกิจโลกกำาลังผันผวนหนัก

แนวทางวิเคราะห์และคำาเสนอแนะจากบทสนทนานี้น่าจะช่วยกระตุกให้ผู้รับ

ผิดชอบบ้านเมืองลุกขึ้นมายอมรับความจริงที่ว่า เรากำาลังเข้าสู่ “ช่วงเวลาที่อันตราย

ที่สุดของโลกยุคใหม่” นี้จริงๆ.

พิ สงครามยูเครนกับ

ระเบียบโลกใหม่ (5)

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

เร� อง ประกาศใหบุคคลภายนอกย� นคํารองคัดคานเขามาในคดี

ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๕๙

 ………………………….………………………….

 

 ดวยอัยการสูงสุด ผูรอง ไดย� นคํารองขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินที่ร่ํารวย

ผิดปกติของนายฉัตรณรงค ฉัตรภูมิ ผูถูกกลาวหา ตามคดีแพงหมายเลขดําที่ 

พท ๑/๒๕๖๕ เพ� อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช ๒๕๔๒ 

ประกอบกับที่แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๒ วรรคแรก ซึ่งคณะ

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวาร่ํารวยผิดปกติโดย

ไดรับทรัพยสิน มาโดยไมสมควร สืบเน� องจากการปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจ

ในการปฏิบัติหนาที่ จํานวน ๑๑ รายการ ดังนี้

 

 ๑. เงินคาใชจายการชําระคาบัตรเครดิต บริษัท อเมริกันเอ็กซเพรส (ไทย) 

จํากัด ของนายฉัตรณรงค ฉัตรภูติ หมายเลขสมาชิกบัตร ๓๗๖๓-๑๙๒๓๓๓-๐๑๐๐๑ 

จํานวน ๑๕,๗๔๔,๐๔๓.๗๘ บาท 

 ๒. เงินคาใชจายการชําระคาบัตรเครดิต บริษัท อเมริกันเอ็กซเพรส (ไทย) 

จํากัด ของ นายฉัตรณรงค ฉัตรภูติ หมายเลขสมาชิกบัตร ๓๗๖๓-๑๙๒๓๓๓-๐๑๐๐๙ 

จํานวน ๕,๒๐๖,๘๘๓.๒๐ บาท

 ๓. เงินคาใชจายการชําระคาบัตรเครดิต บริษัท อเมริกันเอ็กซเพรส (ไทย) 

จํากัด ของนายฉัตรณรงค ฉัตรภูติ หมายเลขสมาชิกบัตร ๓๗๖๓-๑๙๒๓๓๓-๐๓๐๐๗ 

จํานวน ๑๓,๕๖๗,๒๐๒.๕๙ บาท

 ๔.รถยนตยี่หอ BENZ แบบรุน S๕๐๐L หมายเลขทะเบียน กท จอ-๐๐๐๙ 

กรุงเทพมหานคร นายฉัตรณรงค ฉัตรภูมิ เชาซื้อจากบริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม 

จํากัด (มหาชน) ราคา ๖,๕๖๐,๗๔๗.๗๖ บาท

 ๕.รถยนตย่ีหอ BENZ แบบรุน CLK ๒๓๐ หมายเลขทะเบียน กท ฉข-๐๐๐๙ 

กรุงเทพมหานคร นายฉัตรณรงค ฉัตรภูมิ เชาซื้อจากบริษัท สยามพาณิชยลีสซิ่ง 

จํากัด (มหาชน) ราคา ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท

 ๖. บัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย เลขท่ี

บัญชี ๐๑๒-๑-๔๑๓๕๘-๙ ช� อบัญชี นางทิพวัลย ฉัตรภูติ จํานวนเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท

 ๗. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี ๒๑๘-๐-๑๑๙๒๒-๐ ช� อ

บัญชี นางทิพวัลย ฉัตรภูติ จํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

 ๘. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ เลขท่ีบัญชี ๒๑๘-๐-๒๙๔๘๐-๙ ช� อบัญชี 

นางทิพวัลย ฉัตรภูติ จํานวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

 ๙. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ เลขท่ีบัญชี ๒๑๘-๐-๓๐๑๕๓-๙ ช� อบัญชี 

นางทิพวัลย ฉัตรภูติ จํานวนเงิน ๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท

 ๑๐. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ เลขท่ีบัญชี ๒๑๘-๐-๔๒๘๔๘-๐ ช� อบัญชี 

นางทิพวัลย ฉัตรภูติ จํานวนเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท

 ๑๑. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ เลขท่ีบัญชี ๒๑๘-๒-๐๓๙๔๑-๘ ช� อบัญชี 

นางทิพวัลย ฉัตรภูติ จํานวนเงิน ๔,๓๑๐,๙๒๐ บาท

 จึงประกาศใหทราบวา คดีนี้ศาลนัดพรอมเพ� อกําหนดนัดไตสวนหรือ

ตรวจพยานหลักฐาน ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬ�กา

 ฉะน้ัน จึงประกาศใหบุคคลซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสิน ซ่ึงมีความประสงค

จะคัดคานคํารองของอัยการสูงสุด ท่ีขอใหทรัพยสินดังกลาวขางตนตกเปนของแผนดิน

ย� นคํารองคัดคาน ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศ 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

สามีครูเหยื่อยิงเท็กซัสเสียชีวิต
วอชิงตัน/โทรอนโต • โจ การ์เซีย สามี

ของอีร์มา การ์เซีย ครูที่เสียชีวิตเนื่องจาก

ปกป้องนักเรียนในเหตุกราดยิงที่ โรงเรียน

ประถมศึกษาในรัฐเท็กซัส เสียชีวิตกะทัน 

หันจากหัวใจวาย ด้านตำารวจเท็กซัสถูก

วิจารณ์ถึงความล่าช้าในการรับมือกับเหตุ 

กราดยิงครั้งนี้ ส่วนตำารวจนครโตรอนโตวิ 

สามัญฆาตกรรมชายถือปืนไรเฟิลที่ปรากฏ

ตัวใกล้ โรงเรียนแห่งหนึ่ง

เอเอฟพีและบีบีซีรายงานเมื่อวันศุกร์

ที่ 27 พฤษภาคม 2565 อ้างถึงหน้าเพจระ 

ดมทุน “โกฟันด์มี” ที่ริเริ่มระดมทุนโดยเด

บรา ออสติน เธอแจ้งว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของ 

อีร์มา การ์เซีย ครูชั้นเกรด 4 ของโรงเรียน

ประถมศึกษาร็อบบ์ในเมืองยูวัลดี รัฐเท็กซัส 

สหรัฐอเมริกา อีร์มาเป็น 1 ในครู 2 คนที่

เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงของคนร้ายชื่อ ซัล

วาดอร์ รามอส วัย 18 ปี เมื่อวันอังคารที่

ผ่านมา และมีนักเรียนเสียชีวิต 19 คน 

ออสตินแจ้งว่า โจ การ์เซีย สามีของอีร์

มาเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี

ที่ 26 พฤษภาคม เนื่องจากเหตุฉุกเฉิน

ทางการแพทย์ เธอเชื่อว่าโจเสียชีวิตจากหัว 

ใจสลายที่ต้องสูญเสียคนรักไปจากเหตุกราด

ยิง

ด้าน จอห์น มาร์ติเนซ ที่ระบุว่าเป็น

หลานของอีร์มา ทวีตเมื่อวันพฤหัสบดีเช่น

กันว่า ใจสลายอย่างย่ิงและเศร้าใจอย่างเป็น

ที่สุดที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของโจ การ์เซีย 

สามีของป้าอีร์มา

มาร์ติเนซเผยกับนิวยอร์กไทม์หลังเกิด

เหตุกราดยิงที่โรงเรียนประถมศึกษาในเมือง

ยูวัลดีว่า เจ้าหน้าที่พบศพของอีร์มา การ์เซีย 

ที่โอบกอดนักเรียนไว้ มาร์ติเนซเขียนที่หน้า

เพจระดมทุนว่า เธอสละชีวิตตนเองเพื่อปก 

ป้องนักเรียนในชั้น เธอเป็นวีรสตรี

เออร์นี ซูนิกา ผู้ประกาศข่าวสถานีเค

อีบีบี ฟ็อกซ์ ซานอันโตนิโอ ทวีตว่า โจ การ์

เซีย เสียชีวิตจากหัวใจวาย

จากข้อมูลของเว็บไซต์ โรงเรียนประ

ถมศึกษาร็อบบ์ ระบุว่า สามีภรรยาคู่นี้แต่ง 

งานกันมา 24 ปี และมีลูกด้วยกัน 4 คน 

เหตุกราดยิงที่ โรงเรียนประถมศึกษา

แห่งนี้มีครูเสียชีวิต 2 คน คือ อีร์มา การ์เซีย 

และเอวา มิเรเลส ที่ห้องเรียนติดกันและ

สอนนักเรียนร่วมกันมาแล้ว 5 ปี โดยการ์

เซียสอนที่โรงเรียนแห่งนี้มาแล้ว 23 ปี

ด้านตำารวจรัฐเท็กซัสถูกตั้งคำาถาม

อย่างหนักถึงความล่าช้าในการระงับเหตุ 

กราดยิงครั้งนี้ วิกตอร์ เอสคารอน แห่งกรม

ความปลอดภัยสาธารณรัฐเท็กซัส แถลงเมื่อ                    

วันพฤหัสบดีว่า คนร้ายที่ก่อเหตุขับรถกระ 

บะพุ่งชนใกล้ โรงเรียน และเดินเข้ามาในโรง 

เรียนผ่านประตูโรงเรียนที่ไม่ได้ล็อก ตำารวจ

มาถึงโรงเรียนไม่กี่นาทีหลังคนร้ายเข้าไปใน

โรงเรียน แต่ถูกคนร้ายยิงสกัดจึงเรียกกำาลัง

เสริม จากนั้นตำารวจหน่วยยุทธวิธีและเจ้า

หน้าที่หน่วยลาดตระเวนชายแดนมาถึงที่

เกิดเหตุ และวิสามัญฆาตกรรมมือปืน ใช้

เวลาราว 1 ชั่วโมง  

เอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานอ้าง

สื่อท้องถิ่นของแคนาดาเมื่อวันพฤหัสบดีว่า

ตำารวจนครโตรอนโตวิสามัญฆาตกรรมชาย

คนหนึ่งที่พลเมืองดีแจ้งตำารวจว่าเห็นเขาถือ                                                          

ปืนไรเฟิลทางตะวันออกของเมือง จุดที่ชาย

คนนี้ โดนตำารวจยิงอยู่ห่างจากโรงเรียนมัธ 

ยมศึกษาตอนต้นแห่งหนึ่งเพียง 130 เมตร

เจมส์ ราเมร์ ผู้บัญชาการตำารวจโต

รอนโต แถลงว่า ผู้ต้องสงสัยที่โดนวิสามัญ

ฆาตกรรมเป็นชายช่วงวัยรุ่นตอนปลาย หรือ

อายุราว 20 ปีต้นๆ ถูกยิงเสียชีวิตขณะเผชิญ

หน้ากับตำารวจ.



เปิดตัว

ให้สัมภาษณ์ถึงการแต่งตั้งทีม

ผู้บริหารว่า ขณะนี้มีทีมงาน

เรียบร้อยแล้ว ทั้งรองผู้ว่าฯ กทม. 

เลขานุการผู้ว่าฯ กทม. ที่ปรึกษา

ผู้ว่าฯ กทม. ด้านการเมือง ทีมที่

ปรึกษาด้านวิชาการ ซึ่งตำาแหน่ง

นี้ ไม่มีเงินเดือน

นอกจากนี้ มีคนเข้ามา

ช่วยหลายร้อยคน ซึ่งไม่ได้คิด

เรื่องตำาแหน่ง ทำาให้เห็นความ

สามารถของแต่ละคน และเลือก

ทีมงานด้วยมือของตัวเอง ไม่มี

ใครมาสั่ง ข้อดีของอิสระ เลือก

ได้ ซึ่งเป็นพลังในการทำางาน 

มั่นใจ เพราะทีมงานคัดเลือก

มาอย่างดี โดยทีมงานจะมีผู้

หญิงและคนพิการด้วย อย่างไร

ก็ตาม ขณะนี้ตนไม่ได้ติดตาม

การรับรองจาก กกต.

ส่วนการทำางานร่วมกับ

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม อดีตรอง 

ผู้ว่าฯ กทม.ในสมัย พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมืองนั้น นายจักกพันธุ์

ตื่น 04.00 น.เหมือนกัน ซึ่งตน

โทรศัพท์ ไปหารือเรื่องกฎหมาย 

นายจักกพันธุ์ เป็นคนใจบุญ 

ซื่อสัตย์สุจริต ได้รับการรับรอง

จากหลายๆ คน 100% ขณะ

เดียวกันยังเป็นเพื่อนร่วมรุ่นการ

อบรมหลักสูตรมหานคร 4 ด้วย

ส่วนนายภิมุข สิมะโรจน์ 

อดีตรองหัวหน้าพรรคกล้า เป็น 

นักธุรกิจที่ครบหลายมิติ การ 

เมืองได้ บุคลิกดี เข้าใจประชาชน

ดี และไม่เคยทราบมาก่อนเลย

ว่าเป็นรองหัวหน้าพรรคกล้า 

เชื่อว่าจะมาลุยด้วยกันได้

เมื่อถามว่า ตี 4 คุยงาน

อะไร นายชัชชาติตอบว่า เรื่อง

งาน เรื่องกฎหมาย มีไรคุยเลย 

แล้วท่านก็จะหาข้อมูลให้หมด

เลย ติดขัดเรื่องกฎหมายอะไร

ถามท่านได้ ท่านประสานได้ 

เป็นคนขยัน ใจบุญสุนทาน ถาม

พนักงาน กทม.ทุกคนที่เจอว่า

ใครเป็นอย่างไร เวลาไปที่ ไหน

ก็มีแต่คนชื่นชม”

ด้านนายจักกพันธุ์กล่าว

ว่า ต้องรอให้ กกต.ประกาศก่อน 

ส่วนจะตำาแหน่งใดนั้น ต้องให้

นายชัชชาติพิจารณา ก็พร้อมรับ 

ทั้งนี้ใน กทม.ที่ผ่านมาปัญหาเรื่อง

การเมืองค่อนข้างจะมี ตอนที่

ตัดสินใจมาร่วมงานนั้น ประการ

แรกคือความเป็นอิสระ ถ้า กทม.

ได้บริหารงานแบบมีความอิสระ 

มั่นใจการทำางานทุกอย่างจะ

ก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่าง

มากมาย ขณะเดียวกันได้ศึกษา

นายชัชชาติด้วย โดยนายชัช

ชาติ เป็นคนเก่งดี มีความรู้ความ

สามารถ จึงมั่นใจว่าสามารถช่วย

พัฒนา กทม.ได้

ส่วนนายภิมุขกล่าวว่า 

จริงๆ ชอบงานการเมืองอยู่แล้ว 

ช่วงที่เว้นวรรคไปนาน เพราะ

เห็นบรรยากาศขัดแย้ง ชอบงาน 

กทม. พอนายชัชชาติมาตั้งทีม

ทำางาน กทม.แบบอิสระ ก็เห็น

ว่ามาช่วยได้ ก็เลยอาสาตัว โดย

ไม่ได้คิดเรื่องตำาแหน่งอะไร แล้ว

แต่นายชัชชาติ

ขณะที่นายชัชชาติกล่าว

อีกครั้งว่า ทุกคนมาช่วยไม่มีใคร

คิดเรื่องตำาแหน่ง เพราะเราไม่

เคยบอกเรื่องตำาแหน่งกัน คน

ที่มาช่วยเป็นร้อยๆ เราก็จะดูว่า

ใครเหมาะกับงานอะไร นี่คือข้อดี

ของความเป็นอิสระ เพราะอิสระ

ทำาให้ทุกตำาแหน่ง ผมสามารถ

เลือกด้วยมือตัวเองได้ โดยไม่มี

ใครมาสั่ง ทำาให้เราสบายใจ และ

คนที่ทำางานกับเราก็สบายใจ

ส่ วนจะมี สั ดส่ วนของ 

ผู้หญิงหรือไม่ นายชัชชาติยืนยัน

ว่า มีแน่นอน ต้องดูอีกทีว่าจะอยู่

ฝั่งไหน มีครบทั้งผู้หญิงและคน

พิการด้วย

นายชัชชาติกล่าวถึงการ

วางตำาแหน่งคณะบริหารด้วย

ว่า คณะบริหารแบ่งได้ 3 กลุ่ม 

คือ 1.รองผู้ว่าฯ กทม. และเลขาฯ 

มีจำานวน 5 คน 2.ที่ปรึกษา 

ด้านการเมือง จำานวน 9 คน 

3.ที่ปรึกษาที่ไม่ใช่การเมือง เน้น

ทางด้านวิชาการ มีจำานวนมากที่

ยังไม่เปิดตัวในตอนเลือกตั้ง

นายชัชชาติกล่าวถึงเรื่อง

การย้ายศาลาว่าการ กทม. จาก

เสาชิงช้าไปดินแดงว่า คงไม่ได้

ย้ายภายใน 1-2 เดือน เพราะ

มีสำานักงานงบประมาณ สำานัก

การเงินอยู่ ต้องมีการตั้งคณะ

กรรมการในการย้าย เป็นสิ่งดี

ที่หลายสำานักงานมีสำานักงาน

ตั้งอยู่ทั้ง 2 จุด อาจจะใช้เวลา

ประมาณ 2-3 ปีเพื่อเตรียม

โครงสร้างต่างๆ

ที่ โรงแรมแลงคาสเตอร์ 

พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล

ร่วมแถลงข่าวจับมือทำางานร่วม

กันในสภากรุงเทพมหานคร โดย

มีแกนนำาของทั้งสองพรรคมา

ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ฝั่งพรรค

เพื่อไทยนำาโดยนายประเสริฐ 

จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค,  

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผอ. 

การเลือกตั้ง ส.ก.พรรคเพื่อ

ไทย, นายวราวุธ ยันต์เจริญ 

รอง ผอ.เลือกตั้ง ส.ก.พรรค

เพื่อไทย, นายวิชาญ มีนชัย

นันท์ ประธานภาคกทม. และ

ว่าที่ ส.ก.ทั้ง 20 เขตของพรรค

เพื่อไทย ด้านพรรคก้าวไกล นำา

โดยนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์  

รองหัวหน้าพรรค, นายชัยธวัช 

ตุลาธน เลขาธิการพรรค, นาย

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีตผู้

สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคก้าว

ไกลและว่าที่ ส.ก.พรรคก้าวไกล 

นายประเสริฐกล่าวว่า 

พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าว

ไกลได้ตกลงในการทำางานร่วม

กันในประเด็นดังต่อไปนี้ 1.ส.ก. 

จากพรรคเพื่อไทยและพรรค

ก้าวไกลจะร่วมกันทำางานเพื่อยก

ระดับประสิทธิภาพ และความ

โปร่งใสของสภากรุงเทพฯ เพื่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้อง

ประชาชนชาวกรุงเทพฯ 2.หลัง 

จากที่ กกต.ให้การรับรองผล

การเลือกตั้งสมาชิกสภา กทม.

ทั้งสองพรรค จะร่วมกันเห็นชอบ

ในการลงมติเพื่อเลือกประธาน

สภาและรองประธานสภา เพื่อ

ให้การทำางานมีเอกภาพ โดย

การแบ่งหน้าที่ต่างๆ ต้องเป็นไป

อย่างความเหมาะสม โดยคำานึง

ถึงสมาชิกสภา กทม.ทุกคนในการ

ทำางาน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ

และดูแลการบริหารราชการ 

กทม.ที่มีผู้ว่าฯ กทม.เป็นผู้บริหาร 

ด้านนายชัยธวัชกล่าว

ว่า ส.ก.จากทั้งสองพรรคจะร่วม

กันเห็นชอบให้มีการแก้ ไขข้อ

บังคับการประชุมสภา เพื่อให้

มีการตั้งคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุ จ ริ ต

ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อ

ทำาให้การบริหารของ กทม.เป็น

ไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ตอบ

สนองประโยชน์ของชาว กทม.

อย่างแท้จริง และ ส.ก.จากทั้ง

สองพรรคจะร่วมกันเห็นชอบ

ให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม

สภา กทม.เพื่อสร้างการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

นายวิโรจน์กล่าวว่า ใน

ส่วนของนโยบายที่หาเสียงกับ

ประชาชนไว้ โดยทั้งสองพรรค

จะมีการผลักดันร่วมกันผ่านสภา 

กทม. โดยในส่วนของนโยบาย

ที่พรรคก้าวไกลหาเสียงไว้ ไม่

ว่าจะเป็นการแก้ข้อบัญญัติและ

การทบทวนงบประมาณที่สำาคัญ

ต่างๆ ให้สามารถเป็นประโยชน์

ต่อประชาชนได้มากที่สุด อย่าง

เช่น การแก้ข้อบัญญัติให้มีคณะ

กรรมการ ป.ป.ช.ในสภา กทม. การ

ถ่ายทอดสดการประชุมสภา กทม.

มีรายงานว่า ตำาแหน่ง

ประธานสภา กทม. มีแนวโน้ม

สูงที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอแคน

ดิเดตไป 2 รายชื่อ คือนายวิรัตน์ 

มีนชัยนันท์ ส.ก.มีนบุรี และนาย

นวรัตน์ อยู่บำารุง ส.ก.หนองแขม 

เนื่องจากเป็น ส.ก.มาหลายสมัย 

เป็นผู้อาวุโส และสามารถประ 

สานงานได้กับทุกพรรค 

ที่ทำาเนียบรัฐบาล นาย

วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้

สัมภาษณ์ถึงการเดินหน้าต่อ

สัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

หลังมีผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่จะ

ดำาเนินการอย่างไร  ต้องถาม

แนวทางกับผู้ว่าฯ กทม.ด้วยใช่

หรือไม่ ว่าถูกต้อง เพราะเรื่อง

มาจาก กทม. แต่กระทรวง

มหาดไทยเป็นคนเสนอเข้ามายัง 

ครม. เพราะกำากับดูแล แต่เรื่อง

ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงโดยตรง 

เป็นเรื่องของ กทม. ถ้ามีอะไร

เกิดขึ้นก็จะกระทบกับ กทม. 

สมมุติไม่เห็นชอบก็ต้องควักเงิน

จ่าย ก็ต้องใช้เงิน กทม. 

อัยการ

คดีนี้สำานวนค่อนข้างเยอะ เชื่อ

ว่าต้องใช้เวลาพิจารณา แต่นัด

หน้าไม่เลื่อนแล้ว 

ทั้งนี้  6 ผู้ต้องหาต้อง

เข้าฟังคำาสั่งส่งฟ้องของอัยการ

จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 23 มิ.ย.

65 เวลา 10.00 น.

จากนั้น น.ส.สุภาภรณ์ 

อัยการจังหวัดนนทบุรี ชี้แจง

กรณีที่อัยการเลื่อนสั่งฟ้องผู้

ต้องหาทุกคนว่า วันนี้ผู้ต้องหา

ทั้ง 6 คนมารายงานตัวและ

เซ็นรับทราบนัดฟังคำาสั่งครั้งต่อ

ไป โดยอัยการได้เลื่อนนัดฟังคำา

สั่ง เพราะขณะนี้สำานวนคดียัง

อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาสำานักงาน

อัยการภาค 1 และอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของอธิบดีอัยการ 

ภาค 1 ขณะนี้อัยการจังหวัด

นนทบุรีมีคำาสั่งเสร็จแล้ว แต่

ตามระเบียบจะต้องส่งสำานวน

พร้อมกับความเห็นให้อธิบดี

อัยการภาค 1 ซึ่งได้ส่งไปเมื่อวัน

ที่ 25 พ.ค.65 โดยสำานวนที่ส่งไป

มีทั้งหมด 18 แฟ้ม กว่า 100 หน้า  

ดังนั้นการพิจารณาจึงต้องใช้

ระยะเวลา และจะมีการแจ้งวัน

นัดหมายอีกครั้ง

ถามว่า การเลื่อนสั่งฟ้อง 

6 ผู้ต้องหา เกี่ยวข้องกับที่นาย

อัจฉริยะไปยื่นร้องขอความเป็น

ธรรมที่สำานักงานอัยการสูงสุด

หรือไม่ อัยการจังหวัดนนทบุรี

กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกับกรณีที่มี

บุคคลภายนอกไปร้องขอความ

เป็นธรรม เพราะคดีนี้มีการ

ร้องขอความเป็นธรรมกันหลาย

กรณีอยู่แล้ว แต่การเลื่อนครั้ง

นี้ เป็นเพราะระยะเวลาที่ส่ง

สำานวนและความเห็นไปเมื่อ  

2 วันที่แล้ว และสำานวนที่ส่งไป

เป็นของพนักงานสอบสวนที่ส่ง

มา 8 แฟ้ม และที่อัยการสอบเพิ่ม

อีก 10 แฟ้ม รวมเป็น 18 แฟ้ม  

จึงต้องใช้ระยะเวลา รวมถึง

รายละเอียดคำาสั่งทางโฆษก

สำานักงานอัยการจะแถลงอีกครั้ง

ที่รัฐสภา นายมงคลกิตติ์ 

สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิ

ไลย์ พร้อมนางภนิดา ศิระยุทธ

โยธิน มารดาของแตงโม และ

นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ 

ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อ

อาชญากรรม แถลงคดีการเสีย

ชีวิตของแตงโม 

นายมงคลกิ ตติ์ ก ล่ า ว

ว่า ขณะนี้อัยการยังไม่ได้สั่ง

ฟ้องเลื่อนไป 12 วัน จึงยังพอ

มีเวลาที่เราจะดำาเนินคดีต่อไป 

ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 289 (7) ทั้งคดีแพ่งและ

อาญา ซึ่งการดำาเนินคดีครั้งต่อ

ไปคนที่รับผิดชอบจะประกอบ

ด้วย ตนในฐานะที่ปรึกษาผู้ทรง

คุณวุฒิ และนายอัจฉริยะ ส่วน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประกอบ

ด้วย พล.อ.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ  

อดีตผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิ 

การประจำา รมว.กลาโหม, พล.ท. 

อัศวิน รัชฎานนท์ รองหัวหน้า

พรรคไทยศรีวิไลย์ และทีมทนาย 

ความได้แก่ นายวินัย ชุมสวัสดิ์ 

และนายสุธีพงศ์ ชีวิตเจริญ 

ทนายความชมรมช่วยเหลือ

เหยื่ออาชญากรรม นอกจากนี้

มีทีมที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ 

นายศยุน ชัยปัญญา เลขาธิการ

พรรคไทยศรีวิไลย์, นายศฤงคาร 

ข่ายสุวรรณ กรรมการบริหาร

พรรคไทยศรีวิไลย์ และนาย

บัญชา สุชญา สมาชิกพรรค

ไทยศรีวิไลย์ โดยมอบหมายให้

นายบัญชาเป็นทนายและโฆษก

ประจำาตัวนางภนิดา

“ผมและ น .ส .ภคอร  

จันทรคณา รองหัวหน้าพรรค

ไทยศรีวิไลย์ จะทำาหน้าที่ดูแล

นางภนิดาแทน น.ส.นิดา ในช่วง

ระหว่าง 2 ปีครึ่งจากนี้ จนกว่า

การดำาเนินคดีจะแล้วเสร็จ ซึ่ง

คาดว่าจะเป็นปี 2567 ซึ่งการ

ดำาเนินคดีครั้งนี้เพื่อคืนความ

ยุติธรรม” นายมงคลกิตติ์กล่าว

ด้านนางภนิดาได้อ่าน

แถลงการณ์ ตอนหนึ่งระบุว่า 

ตนจะต้องทวงความยุติธรรมให้

กับลูกสาวคนเดียวที่ตนมีและ

รักสุดหัวใจ ต้องการให้ลูกได้รับ

ความเป็นธรรมตามกระบวนการ

ยุติธรรมที่เป็นไปตามความจริง

อย่างถึงที่สุด ตนเข้าใจว่าลูกสาว

อาจไม่ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 

แต่อาจจะเป็นการเสียชีวิตจาก

การฆาตกรรมอำาพราง จึงตัดสิน

ใจดำาเนินคดีต่อศาลด้วยตนเอง 

“คุณแม่เสียเวลาไปแล้ว 

3 เดือนเต็ม ตอนนี้คุณแม่ก็จะสู้ 

ลุกขึ้นมาสู้ด้วยความถูกต้อง จะ

สู้เพื่อลูก จริงๆ ที่ผ่านมาก็สู้ แต่

ไม่ได้บอกใคร คุณแม่มีหลักฐาน

เยอะแยะ เก็บหลักฐานเอง แต่

ประชาชนคิดว่าไม่เห็นคุณแม่ทำา

อะไรเลย คุณแม่ไม่ออกมาช่วย

ลูกเลย คุณแม่อยากทราบว่าต้อง

ออกมาประกาศด้วยหรือ ถ้าคุณ

แม่ไม่ช่วยลูก คุณแม่คงไม่ผอม

แบบนี้” แม่แตงโมระบุ
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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ไฟไหม้บ้านคลอกหนุ่มพิการดับ

อุบลราชธานี • วันที่ 27 พ.ค.65 พ.ต.ท.โชคไสว พรมเคน 

สว.(สอบสวน) สภ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี พร้อม

แพทย์ประจำา รพ.พิบูลมังสาหาร และหน่วยกู้ภัยจีตัม

เกาะ เข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 91 บ.ดอนจิก  

ม.14 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร ซึ่งเกิดเพลิงไหม้เมื่อ

กลางดึกคืนที่ผ่านมา (26 พ.ค.) เบื้องต้นพบศพผู้เสียชีวิต

กลางตัวบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้นที่เสียหายหมดทั้งหลัง คือ 

นายไชยา พุ่มจันทร์ อายุ 50 ปี ซึ่งขาพิการต้องใช้ไม้ค้ำายัน 

อาศัยในบ้านหลังดังกล่าวเพียงลำาพังมานานหลายปี สภาพ

ศพถูกไฟคลอกดำาเป็นตอตะโก หลังชันสูตรกู้ภัยได้นำาร่างส่ง 

รพ.ผ่าพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตต่อไป ทั้งนี้เพื่อนบ้านให้ราย

ละเอียดว่า บ้านหลังนี้ถูกตัดไฟมานานหลายปีแล้ว แต่เมื่อ

ไปตรวจสอบเสาไฟฟ้าทางเข้าบ้านที่เดิมเคยเป็นจุดติดตั้ง

มิเตอร์ไฟฟ้า มีร่องรอยการเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้าไปใช้ในบ้าน

โดยไม่ผ่านเครื่องมิเตอร์ ไฟ และน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำาให้

เกิดการชอร์ตจนกระทั่งไฟลุกไหม้บ้าน นายไชยาที่พิการหนี

ไม่ทันไฟคลอกเสียชีวิตดังกล่าว

ตร.ภาค  5  จับยาบ้ากว่า 11 ล้านเม็ด

เชียงใหม่  • วันที่ 27  พ.ค.65 พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย   

ผบช.ภ.5 , พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รอง ผอ.ศอ.บส.ชน.,  

ผู้แทนสำานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

(ป.ป.ส.)  ภาค 5 ร่วมกันแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติด

รายสำาคัญ 2 ราย ของกลางยาบ้ากว่า 11 ล้านเม็ด คดี

แรกนายภัทรชน วงศ์หิรัญญา เมื่อวันที่ 19 พ.ค. เวลา 

23.00 น. ที่ถนนสายเทิง-เชียงราย บริเวณสามแยกบ้าน

หัวดอย ม.6 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย ได้ยาบ้า 4 ล้าน

เม็ด รถยนต์ 2 คัน โทรศัพท์ 5 เครื่อง คดีที่สองเมื่อ 

25 พ.ค. เวลา 00.10 น. ชุดสกัดกั้นและปราบปรามยา

เสพติดภาค 5 สืบทราบจะมีการลำาเลียงยาเสพติดจาก

ชายแดน ต่อมาพบรถยนต์ทะเบียน บน 6445 ตาก ขับ

ผ่านจุดตรวจเมืองกาญจน์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย มี

ผ้าใบปกคลุมมิดชิด มีกระสอบฟางวางเรียงกัน ตรวจสอบ

พบภายในกระสอบฟางมียาบ้าซุกซ่อนอยู่ในถุงกระสอบ 

35 กระสอบ กระสอบละประมาณ 200,000 เม็ด รวม

ประมาณ 7 ล้านเม็ด จึงตั้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้

โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อการค้า

โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อการค้าและเป็นการก่อให้เกิดการ

แพร่กระจายในหมู่ประชาชน. 

ส่วนนายอัจฉริยะกล่าวว่า 

ตนได้รับมอบอำานาจจากนางภนิ

ดาอย่างเป็นทางการโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ในการใช้สิทธิ์

ฟ้องร้องบุคคลบนเรือทั้งหมด 

วันนี้ตนได้นำาหลักฐานบางส่วน

ให้นางภนิดาดู และเชื่อว่านาง 

ภนิดาเข้าใจในสิ่งที่ตนทำาในเรื่อง

เกี่ยวกับฆาตกรรมอำาพรางที่เกิด

ขึ้น 

ถามถึงสาเหตุที่ แม่ส่ ง

โทรศัพท์มือถือให้บังแจ็ค นาง

ภนิดา เอาแต่ ก้ มหน้ าแสดง

ท่าที เคร่งเครียดและไม่ยอม

ตอบคำาถาม ส่วนนายมงคล

กิตติ์พยายามบอกนักข่าวว่าให้

ทนายความเป็นผู้ตอบคำาถาม 

เมื่อสื่อพยายามจี้ถามอีก โดย

ร้องขอให้แม่เป็นผู้พูดเอง นาง 

ภนิดาเงยหน้าแล้วหันไปทาง

นายมงคลกิตติ์ แต่นายมงคล

กิตติ์ได้ โบกมือส่งซิกไม่ให้พูด

นายอัจฉริยะกล่าวว่า ได้

คุยกับคุณแม่แล้วว่าเรื่องของบัง

แจ็คจะไปแถลงข่าววันที่ 2 มิ.ย. 

ที่กองบัญชาการตำารวจสืบสวน

สอบสวนอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี (บช.สอท.) 

ที่กองบังคับการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ (บก.ปปป.) นายอัจฉริยะ

เข้ายื่นหนังสือถึง พล.ต.ต.จรูญ

เกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป. เพื่อ

กล่าวโทษ พล.ต.ต.วสันต์ เตชะ

อัครเกษม ผบก.สส.ภ.1 และ

พวก ฐานร่วมกันสร้างพยานหลัก

ฐานเท็จในการแถลงข่าวเมื่อวัน

ที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา โดยการ

แก้ ไขเวลาคลิปกล้องวงจรปิด

นาทีที่ 22.18 และร้องกล่าวโทษ 

พ.ต.อ.จาตุรนต์ อนุรักษ์บัณฑิต 

ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี ฐานแจ้ง

ความเท็จกลั่นแกล้งผู้อื่นให้รับ

โทษทางอาญา โดยมี พ.ต.อ.พิทักษ์ 

วาฤทธิ์ ผกก.2 บก.ปปป. เป็น

ตัวแทนรับเรื่องดังกล่าว

วันเดียวกัน พล.ต.อ.มนตรี 

ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษสำานัก 

งานตำารวจแห่งชาติ ในฐานะ

ประธานกรรมการสอบข้อเท็จ

จริง เรียกประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบกรณีที่นายอัจฉริยะ

ร้องเรียนให้ดำาเนินการตรวจ

สอบตำารวจภูธรภาค 1 จำานวน 

4 นาย ในคดีการเสียชีวิตของ

แตงโม ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่

ถูกต้อง ตลอดจนนำาพยานหลัก

ฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำานวนการ

สอบสวน

พล.ต.อ.มนตรีกล่าวว่า 

เบื้องต้นคณะกรรมการฯ จะเร่ง

สอบให้ครบทั้ง 4 นาย ภายใน

สัปดาห์นี้ รวมถึงอาจมีการเชิญ

นายอัจฉริยะมาให้ปากคำา หรือ

ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่ม และจะ

สรุปผลการตรวจสอบและมีมติ

ส่งให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอด

สุข ผบ.ตร. พิจารณาภายใน

กรอบระยะเวลา 30 วัน นับจาก

มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยหาก

พบว่ามีตำารวจนายใดไม่ปฏิบัติ

ตามขั้นตอนของกฎหมาย หรือ

มีข้อบกพร่อง ก็จะมีการตั้งคณะ

กรรมการสอบสวนทางวินัย

อีกชั้น ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน

ระเบียบสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติในการพิจารณาบทลงโทษ.

กำหนดการสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพ

“นายเฉลิม วงศ์พิมพ์”
ที่วัดลาดพร้าว ณ ศาลาที่ 6 

วันพฤหัสบดีที่ 26 พค. 65
พิธีรดน้ำศพ เวลา 16.00 น. 

สวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น.

วันศุกร์ที่ 27 พค.65 - วันจันทร์ที่ 30 พค. 65
สวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น.

วันอังคารที่ 31 พค. 65
กำหนดณาปนกิจศพ เวลา 15.00 น.

ด้วยรักและเคารพ

ยะลา • มทภ.4 แถลงทลายเครือ

ข่ายนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ รวบ

ของกลางยาบ้ากว่า 7 ล้านบาท 

ก่อนส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 27 พ.ค.65 พล.ท. 

เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค

ที่ 4/ผู้อำานวยการรักษาความ

มั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย 

พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผู้

บัญชาการตำารวจภูธรภาค 9, 

นายยะห์ยา ปะนาฆอ ปลัด

จังหวัดปัตตานี ร่วมแถลงผล

ปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายนักค้า

ยาเสพติดรายสำาคัญ จับผู้ต้องหา

ได้ 3 ราย คือ นายสุไลมาน (กัน)  

ลอนา อายุ 37 ปี, น.ส.ศรศมน 

(เล็ก) ศรีบุรินทร์ อายุ 41 ปี และ

นายสาบรี เจ๊ะนุ อายุ 28 ปี 

พร้อมด้วยของกลางยาบ้า 

1,500,000 เม็ด รถบรรทุกหัว

ลากกึ่งพ่วง อีซูซุ สีขาว ทะเบียน  

72-2008 นครปฐม 1 คัน, รถ

บรรทุกหัวลากกึ่งพ่วง ฮีโน่ สีขาว  

ทะเบียน 71-3508 จำานวน 1 คัน, 

รถเก๋ง ฮอนด้า ซิตี้ ทะเบียน  

กร 8137 พระนครศรีอยุธยา 

1 คัน, รถเก๋ง โตโยต้า อัลติส  

ทะเบียน กฉ 3236 จำานวน 1 คัน,  

โทรศัพท์มือถือพร้อมซิมการ์ด 

8 เครื่องฯ เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าว

หาร่วมกันมียาเสพติดให้ โทษ

ประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน

หรือยาบ้า) อันมีลักษณะเป็นการ

กระทำาเพื่อการค้าและก่อให้

เกิดการแพร่กระจายในกลุ่ม

ประชาชน 

ทั้งนี้  จากการสืบสวน

ทราบว่ามีเครือข่ายรายสำาคัญ

ในชายแดนภาคใต้ ร่วมกับเครือ

ข่ายในภาคกลางซึ่งเปิดบริษัท

ขนส่งบังหน้า “เครือข่ายของ

เจ๊เล็ก” ในจังหวัดนครปฐม มี

พฤติการณ์ติดต่อเครือข่ายใน

พื้นที่ภาคเหนือลักลอบลำาเลียง

ยาบ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน มา

ส่งให้เครือข่ายในพื้นที่ชายแดน

ภาคใต้ รวมทั้งส่งออกไปยัง

ประเทศเพื่อนบ้าน 

จึงได้ติดตามสืบสวนเรื่อย

มาและสามารถจับกุมบุคคล

ในเครือข่ายได้หลายราย รวม

ถึงขยายผลเพื่อทำาลายเครือ

ข่ายอย่างต่อเนื่อง กระทั่งต่อ

มาก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ชุด

จับกุมสืบสวนทราบว่า เครือ

ข่ายของเจ๊เล็กเตรียมลักลอบ

ลำาเลียงยาบ้าล็อตใหญ่จากภาค

เหนือส่งจำาหน่ายให้เครือข่าย

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย

ใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ซุกซ่อน

ลำาเลียงยาเสพติด กระทั่งจับกุม

นายสุไลมานและนางสาวศรศมน

ได้พร้อมของกลางในพื้นที่จังหวัด

ปัตตานี  จากนั้นได้ขยายผลจับกุม

นายสาบรี ที่รอรับยาเสพติดใน

จังหวัดนราธิวาส จากนั้นควบคุม

ผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.

สภ.ตุยง จว.ปัตตานีเพื่อดำาเนินคดี

ในการนี้ ได้ตรวจยึดทรัพย์

สินเพื่ อดำ า เนินการตามประ 

มวลกฎหมายยาเสพติด 2564 

จำานวน 12 รายการ มูลค่า 

7,000,000 บาท และขยายผล

ติดตามยึดทรัพย์ของผู้ต้องหา

และเครือข่ายต่อไป.

รวบแก๊งค้ายาก่อนส่งมาเลเซีย

กระบี่ • วันที่ 27 พ.ค.65 

อ.นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร กรรม 

การที่ปรึกษานักอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและศิลปกรรมท้อง

ถิ่นจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า 

ทีมงานสำารวจถ้ำาได้ออกสำารวจ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ในพื้นที่คลองเขาเขน บ้านศรี

พระยา ม.12 ต.ปลายพระยา 

อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ และได้

พบกับน้ำาตกแห่งหนึ่งที่ชาวบ้าน

เรียกกันว่า “โตนเกือก” สิ่งที่น่า

ตื่นตาคือร่องรอยการกัดเซาะ

บนแผ่นหินในน้ำาตก ซึ่งมีรูปร่าง

คล้ายกับพิมพ์พระเครื่องดังหลาก

หลายรูปแบบ ทั้งพระสมเด็จ พระ

ซุ้มกอ พระนางพญา เรียงกันอยู่

บนแผ่นหินจำานวนมาก แต่ละ

บล็อกมีขนาดกว้าง 20 ซม. ยาว 

30 ซม.สลับกันไป บางรอยก็มี

ลักษณะคล้ายองค์พระ บางรอย

คล้ายรอยพระพุทธบาท ยอมรับ

ว่าอึ้งกับสิ่งที่เห็น และอเมซิงที่สุด 

ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

อ.นิวัฒน์เล่าว่า น้ำาตก

พบแผ่นหินคล้ายพระเครื่องดังในน้ำาตก

โตนเกือกเป็นน้ำาตกเล็กๆ ใน 

อ.ปลายพระยา โดยกระแส

น้ำ าจะไหลไปออกแม่น้ำ าตาปี 

จ.สุราษฎร์ธานี การที่ทีมสำารวจ

ไปพบรอยกัดเซาะในลำาคลอง 

เป็นเรื่องน่าตื่นเต้น เพราะเป็นผล

งานประติมากรรมจากธรรมชาติ 

ที่สร้างลวดลายขึ้นมาเหมือนกับ

พิมพ์พระเครื่องดังๆ บางรอยก็

มีรูปร่างคล้ายรอยเท้าคน คล้าย

รอยพระพุทธบาท ซึ่งเชื่อว่าชื่อ

ของน้ำาตกแห่งนี้น่าจะมาจาก

รอยที่พบบนแผ่นหินด้วย

ด้านนายภาณุพงศ์ คงป่าน 

ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 กล่าวว่า 

แผ่นหินรูปร่างต่างๆ เป็นสถาน

ที่เก่าแก่สามารถเข้าไปชมได้ 

แต่ห้ามลบหลู่หรือทำาลาย มีมา

ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษซึ่งอนุรักษ์

ไว้ให้ลูกหลานได้ชมกัน 

ส่วนนายวินัย ดินแดง นาย

อำาเภอปลายพระยา กล่าวภาย

หลังชุดสำารวจว่า ได้สั่งการให้ผู้นำา

ชุมชนเข้าไปดูแล และเตรียมแจ้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำารวจ

ให้ละเอียดเพื่ออนุรักษ์เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวชุมชน และอนุรักษ์ ไว้

ให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไป.

ยะลา • วันที่ 27 พ.ค.65 ที่ด่าน

พรมแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา 

เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ

ระหว่างประเทศได้คัดกรองโรค

โควิด-19 รวมไปถึงโรคฝีดาษลิง 

สำาหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ

ผ่านระบบ Thailand Pass หลังพบ

การแพร่ระบาดในหลายประเทศ 

และสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้  

โดยเน้นการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่

เดินทางมาจากประเทศที่มีความ

เสี่ยงสูง

น.ส.ธัญณภัส ชาระ หัวหน้า

ด่านควบคุมโรคฯ เบตง กล่าว

ว่า ระยะนี้เป็นช่วงเริ่มเปิดให้

มีการเดินทางเข้าประเทศไทย

ได้มากขึ้น และเป็นช่วงโรคโค

วิด-19 เตรียมเข้าสู่การเป็นโรค

ประจำาถิ่น ดังนั้นอาจมีความ

เสี่ยงจากผู้เดินทางมาจากพื้นที่

ระบาด หรือประเทศในทวีป

แอฟริกากลางและแอฟริกาตะวัน

ตก ประเทศไทยจึงต้องยกระดับ

การเฝ้าระวังภายหลังการเปิด

ประเทศ 

ซึ่งด่านควบคุมโรคฯ เบตง

นอกจากคัดกรองโควิด-19 แล้ว 

ยังได้เพิ่มการคัดกรองโรคฝีดาษ

ลิงสำาหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ 

และเน้นติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดิน

ทางมาจากประเทศเสี่ยงสูงเท่านั้น 

โดยการคัดกรองจะดูว่ามีไข้ตั้งแต่ 

38 องศาเซลเซียสหรือไม่ หรือ

ประวัติมีไข้ร่วมกับมีอาการเจ็บคอ 

ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง

และต่อมน้ำาเหลืองโต ประกอบ

กับมีผื่นกระจายตามลำาตัว มี

ลักษณะเป็นตุ่มนูน ตุ่มน้ำาใส ตุ่ม

หนอง หรือตุ่มตกสะเก็ด ให้รีบไป

พบแพทย์รวมถึงแจ้งประวัติการ

เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้

เจ้าหน้าที่ทราบด้วย ส่วนประเทศ

เพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียที่ติดกับ

ไทยยังไม่พบการระบาดของโรค

ฝีดาษลิงแต่อย่างใด.

ด่านเบตงคุมเข้ม

ผู้เดินทางเข้าปท.

หวั่นโรคฝีดาษลิง
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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เป็นเช้ือเริม ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นเช้ือโรคใดก็ต้อง

ระวังเรื่องการสัมผัสใกล้ชิด ดังน้ัน การสวม

หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ และการ

เว้นระยะห่าง สามารถช่วยป้องกันได้

นายอนุทินกล่าวต่อว่า ในการประชุม

สมัชชาอนามัยโลก ได้เข้าพบนายเท็ดรอส อัด

ฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำานวยการใหญ่องค์การ

อนามัยโลก หารือเรื่องการขอสนับสนุนวัคซีน

ฝีดาษ ซ่ึงรับปากว่าหากมีความจำาเป็นจะ

ให้การสนับสนุนตามสถานการณ์ของแต่ละ

ประเทศ แต่ไทยได้เตรียมการพ่ึงพาตนเอง

ด้วย โดยองค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีการเก็บ

วัคซีนโรคฝีดาษคนแช่แข็งไว้กว่า 40 ปี ได้

ส่งไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจ

สอบคุณภาพแล้ว

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด 

สธ.กล่าวว่า วัคซีนฝีดาษท่ีสามารถป้องกัน

ฝีดาษลิงได้น้ัน อภ.มีการเก็บแช่แข็งไว้กว่า 40 

ปี เมื่อส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นำาไป

เพาะเช้ือแล้ว เบ้ืองต้นพบว่าสามารถเพาะ

เช้ือได้ แปลว่าวัคซีนน่าจะยังมีประสิทธิภาพ

ขณะท่ี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า วัคซีน

ฝีดาษท่ี อภ.เก็บรักษาไว้ 43 ปีในลักษณะผง

มีประมาณหมื่นโดส โดยปกติจะเก็บไว้เป็น

ตัวอย่างหรือการอ้างอิง เราจึงนำามาตรวจดู ซ่ึง

ต้องใช้เวลาอีกระยะหน่ึง เพื่อให้ทราบว่าวัคซีน

ยังมีคุณภาพหรือไม่ คือมีความปลอดภัย มีเช้ือ

ปนเป้ือน สารเคมีเปล่ียนไปหรือไม่ และยังมี

ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหรือไม่ เพราะ

ข้อมูลการปลูกฝีดาษคนท่ีหยุดปลูกไปเมื่อปี 

2523 ระบุว่าป้องกันได้ 85% เป็นข้อมูลเก่า 

แต่ฝีดาษตัวปัจจุบันยังไม่มีข้อมูล ถ้าเราเจอ

คนไข้ในประเทศจะเอาเช้ือฝีดาษลิงปัจจุบันมา

เพาะ และเอาผู้ท่ีเคยรับวัคซีนนำาเลือดมาตรวจ

ว่าภูมิคุ้มกันสู้กับเช้ือฝีดาษลิงได้หรือไม่ ส่วนท่ีมี

การตรวจผู้สงสัยยังไม่พบฝีดาษลิง เป็นโรคอื่น

“วัคซีนฝีดาษท่ีนำามาตรวจ เป็นวัคซีน

เช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิท่ีมาทำาให้น็อกหมดฤทธ์ิ เมื่อ

นำามาตรวจดูพบว่าเช้ือโตเร็วมากหรือเช้ือยัง

แอคทีฟอยู่ ท้ังท่ีผ่านมา 43 ปี แต่กระบวนการ

ยังอีกยาว โดยวันน้ีได้ต้ังคณะกรรมการข้ึน

มาดูว่า

เราต้องตรวจอะไรอีกบ้าง หากจะใช้จริง 

ต้องทำาอย่างไรบ้าง หากมีเช้ือฝีดาษลิงมาก็จะ

มาตรวจกับคนท่ีภูมิจากวัคซีนหรือตรวจกับ

วัคซีนว่าเป็นอย่างไร” นพ.ศุภกิจกล่าว

ขณะท่ี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ 

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์

โรคฝีดาษวานรท่ัวโลก ต้ังแต่วันท่ี 7 พ.ค. ท่ีมี

การรายงานผู้ป่วยรายแรกในประเทศท่ีไม่ใช่

พ้ืนท่ีโรคประจำาถ่ินของโรคน้ี โดยข้อมูล ณ 

วันท่ี 26 พ.ค.มีการรายงานผู้ป่วยท้ังหมด 344 

ราย (เพ่ิมข้ึน 35 ราย) โดยประเทศท่ีมีผู้ป่วยสูง 

5 ลำาดับแรก ได้แก่ สเปน 120 ราย, อังกฤษ 

77 ราย, โปรตุเกส 49 ราย, แคนาดา 26 ราย 

และเยอรมนี 13 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชายท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ติดโรค อยู่ใน

กลุ่มอายุ 20-59 ปี

สำาหรับสถานการณ์โรคฝีดาษวานร

ในประเทศไทย ณ วันท่ี 26 พ.ค. ยังไม่พบ

ผู้ป่วยภายในประเทศ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวัง

และคัดกรองอย่างเข้มงวดท่ีท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ สำาหรับผู้ท่ีมีประวัติเดินทางมาจาก

ประเทศเส่ียงท่ีมีการรายงานพบผู้ป่วย โดยให้

เฝ้าระวังสังเกตอาการจนครบ 21 วัน หากมี

อาการเจ็บป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อม

แจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบ และ

รายงานเข้าสู่ระบบ Thailand pass เพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาด.

กองทุนน้ำ�มัน

ใช้ในการพยุงราคาน้ำามันได้อีกประมาณ

เดือนกว่า หลังจากน้ันจะต้องหาสภาพคล่อง

เพ่ิมเติมให้ได้ ซ่ึงมี 2 ทางเลือกท่ีดำาเนินการ

ได้ คือ 1.การกู้เงิน ซ่ึงตามมติคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ได้อนุมัติให้กองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง

กู้เงินได้รวมท้ังส้ิน 3 หม่ืนล้านบาท และ 

2.การขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในส่วนน้ีข้ึน

อยู่กับนโยบายว่ารัฐบาลจะนำาเงินส่วนไหนมา

ดำาเนินการให้

นายวิศักด์ิกล่าวว่า ปัจจุบันกองทุน

น้ำามันเช้ือเพลิงมีสถานะติดลบอยู่ 7.6 หมื่น

ล้านบาท โดยมีเงินท่ีไหลเข้า-ออกกองทุนใน

แต่ละวัน เมื่อหักลบแล้วจะติดลบอยู่ประมาณ 

4-5 ล้านบาทต่อวัน โดยเมื่อพิจารณาจาก

สภาพคล่องท่ีมีอยู่ กับสถานการณ์ราคาน้ำามัน

ในปัจจุบันท่ีมีความผันผวนอย่างมาก จึงต้อง

เร่งหาสภาพคล่องมาเพ่ิมเติม ขณะท่ีทิศทาง

ราคาน้ำามันขายปลีกในประเทศน้ัน ยอมรับ

ว่ายังมีความผันผวนอยู่มาก ยังข้ึนอยู่กับ

สถานการณ์ราคาน้ำามันในตลาดโลกเป็นหลัก 

โดยเฉพาะสหรัฐและจีน ท่ีหากมีการขยับราคา

ข้ึนเพียงเล็กน้อยก็จะมีผลกระทบต่อราคาขาย

ปลีกทันที เบ้ืองต้นได้มีการประเมินว่าทิศทาง

ราคาน้ำามันดิบดูไบ อยู่ท่ี 107-110 ดอลลาร์

ต่อบาร์เรล ขณะท่ีราคาน้ำามันดีเซลสำาเร็จรูป

อยู่ท่ี 138-145 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

“ถึงแม้ว่าการกู้เงินตามมติ ครม. จะ

ไม่ทันภายในเดือน พ.ค.65 และสภาพคล่อง

ของกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิงท่ีมีอยู่อาจจะหมด

ไป ก็เช่ือว่ายังไม่ส่งผลกระทบกับกองทุน 

เพราะกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิงยังมีช่องทาง คือ

การขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนรัฐบาล

จะเอาเงินจากตรงไหนมาอุดหนุนให้เป็นเรื่อง

ของฝ่ายนโยบายท่ีจะพิจารณา ทำาให้ม่ันใจได้

ว่ากองทุนน้ำามันเช้ือเพลิงยังสามารถดูแลราคา

น้ำามันได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดการสะดุด” นาย

วิศักด์ิกล่าว

นายวิศักด์ิกล่าวอีกว่า ในส่วนของ

การเงินกู้เพื่อรองรับสภาพคล่องของกองทุน

น้ำามันเช้ือเพลิงน้ัน ยังอยู่ระหว่างการเจรจา

กับธนาคาร ยอมรับว่ากองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง

ไม่สามารถกู้เงินโดยตรงได้ เพราะไม่มีสถานะ

เป็นนิติบุคคล แต่สำานักงานกองทุนน้ำามันเช้ือ

เพลิงจะเป็นผู้ดำาเนินการแทน ซ่ึงอยู่ระหว่าง

การพิจารณาร่วมกันกับธนาคาร โดยยอมรับ

ว่าธนาคารก็ต้องพิจารณาถึงสถานะกองทุน

น้ำามันเช้ือเพลิง รวมถึงสถานการณ์ราคาน้ำามัน

ในตลาดโลกด้วย เพราะมีผลกระทบจากท้ังโค

วิด-19 และสงคราม ล่าสุดมีเรื่องฝีดาษลิงเข้า

มาเพ่ิมเติม ล้วนแต่เป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ

ทำาให้ราคาน้ำามันผันผวนอย่างมาก

ผู้อำานวยการ สกนช.กล่าวว่า อย่างไร

ก็ดี ก่อนหน้าน้ี ครม.ท่ีได้มีมติให้มีการตรึง

ราคาน้ำามันดีเซลท่ี 30 บาทต่อลิตรจนถึงส้ิน

เดือน เม.ย.2565 และในเดือน พ.ค.-มิ.ย.2565 

รัฐบาลจะช่วยอุดหนุนราคาน้ำามันดีเซลเพียง

คร่ึงหน่ึง โดยกำาหนดอัตราเพดานไว้ไม่เกิน 35 

บาทต่อลิตร ซ่ึงปัจจุบันแม้ว่ารัฐบาลยังอุดหนุน

ราคาไม่ถึงคร่ึงของราคาเพดาน ก็ถือว่าไม่ผิด

มติ ครม. เพราะกำาหนดไว้ชัดเจนว่ามีเวลา

ดำาเนินการในส่วนน้ีจนถึงส้ินเดือน มิ.ย. 2565 

ท่ีจะปรับราคาน้ำามันดีเซลไปท่ี 35 บาทต่อลิตร

“ตอนน้ีมีการอุดหนุนราคาน้ำามันดีเซล

อยู่ประมาณ 7 บาทต่อลิตร โดยราคาขาย

ปัจจุบันอยู่ท่ีราว 32 บาทต่อลิตร บวกกับท่ี

อุดหนุนอยู่ 7 บาทต่อลิตร ทำาให้จริงๆ แล้ว

ราคาน้ำามันดีเซลอยู่ท่ี 39 บาทต่อลิตร ส่วน

ว่าหลังจากน้ีราคาจะปรับเพ่ิมข้ึน หรือลดลง

คงตอบได้ยาก เพราะสถานการณ์โลกมีการ

เปล่ียนแปลงรายวัน รวดเร็วมาก การพิจารณา

เรื่องราคาน้ำามันจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 

ท่ีช่วงน้ีราคาน้ำามันปรับเพ่ิมข้ึน เพราะต่าง

ประเทศมีความต้องการใช้น้ำามันมากข้ึน หลัง

จากมีการกลับมาเปิดประเทศทำาให้มีการเดิน

ทางท่องเท่ียวกันท่ัวโลก ส่วนต้ังแต่เดือน ก.ค.

2565 เป็นต้นไป ท่ีตามมติ ครม.ระบุว่าจะไม่มี

การอุดหนุนราคาน้ำามันดีเซลแล้ว จะมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างไรก็ข้ึนอยู่กับฝ่ายนโยบาย

จะพิจารณาอีกคร้ัง แต่ก็มองว่าหากราคา

น้ำามันในตลาดโลกลดลง ราคาขายปลีกใน

ประเทศก็อาจจะไม่ถึง 35 บาทต่อลิตรก็ได้” ผู้

อำานวยการ สกนช. ระบุ

วันเดียวกัน ท่ีโรงแรมพาเลซ โฮเทล 

กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ร่วมรับ

ประทานอาหารกลางวันกับทีมประเทศไทย 

(ทีมไทยแลนด์) ประจำากรุงโตเกียว โดยช่วง

หน่ึง พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวขอบคุณทุกคนท่ี

ทำาให้การเข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวโน้มออกมา

เป็นไปในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจในฝ่ายการเมือง 

พล.อ.ประยุทธ์ยังโพสต์เฟซบุ๊ก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา Prayut-Chan-o-cha โดยระบุตอน

หน่ึงว่า หัวใจสำาคัญท่ีผมต้องการสื่อสารในการ

ประชุมคร้ังน้ี ก็คือการสร้างความตระหนัก

ร่วมกันว่า ท่ามกลางวิกฤตโลกท่ีซ้อนทับและ

ส่งผลกระทบต่อท่ัวโลกในขณะน้ี ไม่มีใคร

สามารถอยู่เพียงลำาพังได้ ความเข้มแข็งของ

เอเชียคือความเป็นเอกภาพและการเติบโต 

ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันทุกคน ทุกประเทศ 

ขณะท่ีเวลา 10.00 น. ตามเวลาท้อง

ถ่ินประเทศญ่ีปุ่น ณ ห้อง Salon โรงแรม

อิมพีเรียล โตเกียว กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 

พล.อ.ประยุทธ์ได้ร่วมหารือกับนายมาเอดะ 

ทาดาชิ ผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือ

ระหว่างประเทศแห่งญ่ีปุ่น (JBIC) และนายมุ

ราอิ ฮิเดกิ ท่ีปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น 

ภายหลังเสร็จส้ินการหารือ นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า ผู้ว่าการ JBIC ได้ประชุมและสาน

ต่อส่ิงท่ีได้หารือกับนายกฯ ไว้ และยังได้ยืนยัน

ความพร้อมท่ีจะร่วมมือกับไทยในทุกระดับ 

รวมถึงพร้อมสนับสนุนการเป็นประธาน APEC 

2022 ของไทย 

นายธนกรกล่าวว่า จากน้ันในเวลา 

10.30 น. นายกฯ ได้หารือกับนายโทคุระ มา

ซาคาสึ ประธานสมาพันธ์ธุรกิจญ่ีปุ่น (เคดัน 

เรน) และนายซูซูกิ โยชิฮิสะ ประธานคณะ

กรรมการการค้าและเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่น ภาย

ใต้เคดันเรน โดยนายกฯ ยินดีท่ีได้ทราบว่า 

คณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่น

ของเคดันเรน ซ่ึงมีสมาชิกกว่า 70 บริษัท มี

แผนจะเยือนไทย โดยเชื่อม่ันในภาคเอกชน

ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนสำาคัญในการกำาหนดทิศทาง

โลก และเชื่อม่ันในความสำาคัญของเคดันเรน

จากน้ันเวลา 13.00 น. ตามเวลาท้อง

ถ่ินประเทศญ่ีปุ่น พล.อ.ประยุทธ์ได้เดินทางไป

ศึกษาดูงาน ณ Haneda Innovation (HI) City 

เขตโอตะ กรุงโตเกียว หน่ึงในโครงการเมือง

อัจฉริยะ (Smart City).

เสียงมากกว่า 239 เสียงถึงจะคว่ำารัฐบาลได้ 

เหตุผลเหล่าน้ี ผมขอเตือนให้รัฐบาลระวังตัว

ไว้” นพ.ระวีกล่าว และว่า ม่ันใจว่าคนแดน

ไกล ฝ่ายค้าน และ ร.อ.ธรรมนัส เดินหน้า

คว่ำารัฐบาลในเกมงบประมาณแน่นอน ส่วน

จะประสบความสำาเร็จหรือไม่ ก็คงต้องดูการ

ขนกล้วยของคนแดนไกลว่าจะเยอะแค่ไหน 

ส่วนนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร 

พรรค ศท. กล่าวโต้ นพ.ระวีในเรื่องน้ีว่า ไม่

เป็นความจริง และขอฝากไปถึง นพ.ระวี ว่า

หากต้องการสร้างราคาของตัวเอง ควรใช้

วิธีอื่น ไม่ควรมากล่าวหากล่าวโทษว่าพรรค 

ศท.จะไปล้มรัฐบาล และการเดินทางไปต่าง

ประเทศของ ร.อ.ธรรมนัส ไม่ได้พบหรือพูด

คุยกับนายทักษิณอย่างท่ีถูกกล่าวหา ขอฝาก

ถึง นพ.ระวี ว่าเวลาเดือดร้อนมาร้องขอให้ 

ร.อ.ธรรมนัสช่วย ไม่ควรมาทำาเช่นน้ี มาเหยียบ

กันแบบน้ี หากอยากจะกินกล้วยก็บอกไปว่าตัว

เองอยากกินไม่ต้องมาบอกว่าคนอื่นอยากกิน

“การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ก็พร้อมท่ีจะให้ผ่านไปได้ 

การต้ังธงท่ีจะให้ผ่านหรือไม่ผ่าน ต้ังแต่ยัง

ไม่มีการพิจารณาเน้ือหาสาระร่างกฎหมาย

งบประมาณน้ันเป็นส่ิงท่ีถูกต้องแล้วหรือไม่ 

เราต้องฟังรายละเอียดของเน้ือหาของร่าง

กฎหมายงบประมาณ และฟังการช้ีแจงของ

รัฐมนตรีก่อนตัดสินใจโหวต” นายไผ่กล่าว

ด้านเพจเฟซบุ๊กพรรคพลังท้องถ่ินไท 

โพสต์ภาพ 5 ส.ส.ของพรรค พร้อมข้อความ

ระบุว่า…ส.ส.พรรคพลังท้องถ่ินไทยืนยันจะลง

คะแนนไปในทิศทางเดียวกันเป็นหลัก

วันเดียวกัน ศาลฎีกามีคำาพิพากษาส่ังให้

มีการเลือกต้ัง ส.ส.เขต 4 จังหวัดลำาปางใหม่ 

ตามท่ี  กกต.เสนอ เนื่องจากเห็นว่านายวัฒนา 

สิทธิวัง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ได้รับเลือกต้ัง

มาโดยไม่สุจริตเท่ียงธรรม ซ่ึงคาดว่า กกต.จะ

กำาหนดให้มีการเลือกต้ังในวันอาทิตย์ท่ี 10 ก.ค.

2565 และให้วันท่ี 9-13 มิ.ย. เป็นวันสมัครรับ

เลือกต้ัง ซ่ึงนายวัฒนายังสามารถลงสมัครรับ

เลือกต้ังใหม่ได้ ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง.

‘กทม.’

จากเรือนจำา 4 ราย ผู้เดินทางมาจากต่าง

ประเทศ 4 ราย หายป่วยเพ่ิมข้ึน 5,198 ราย 

อยู่ระหว่างรักษา 46,205 ราย อาการหนัก 

979 ราย ใส่เครื่องช่วย

หายใจ 493 ราย เสียชีวิตเพ่ิมข้ึน 29 

ราย เป็นชาย 15 ราย หญิง 14 ราย อายุ 60 

ปีข้ึนไป 19 ราย มีโรคเร้ือรัง 8 ราย ไม่มีประวัติ

โรคเร้ือรัง 2 ราย ขณะท่ีมียอดผู้ติดเช้ือสะสม

ยืนยันต้ังแต่ปี 2563 จำานวน 4,434,511 ราย 

มียอดหายป่วยสะสมต้ังแต่ปี 2563 จำานวน 

4,358,396 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสมต้ังแต่

ปี 2563 จำานวน 29,910 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือมากท่ีสุด 

ได้แก่ กทม. 1,986 ราย, ขอนแก่น 173 ราย, 

บุรีรัมย์ 139 ราย, นนทบุรี 115 ราย, ชลบุรี 

112 ราย, สมุทรสาคร 105 ราย, มหาสารคาม 

93 ราย, สมุทรปราการ 87 ราย, นครราชสีมา 

81 ราย และชัยภูมิ 78 ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบรายงาน

สถานการณ์โควิด-19 ภายในประเทศช่วง

เดือน พ.ค.ท่ีผ่านมามีแนวโน้มท่ีดีข้ึน จำานวน

ผู้ติดเช้ือลดลง และมีการรักษาตัวท่ีบ้านเพ่ิม

มากข้ึน ทำาให้โรงพยาบาลต่างๆ เตรียมความ

พร้อมเข้าสู่ระบบการรักษาปกติ รพ.หลายแห่ง

เร่ิมทยอยยุบวอร์ดโควิด-19 ลง และเร่ิมหัน

กลับมารักษาผู้ป่วยโรคท่ัวไปและทำาการผ่าตัด

มากย่ิงข้ึน กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้คาด

ว่าภายใน 1-2 สัปดาห์น้ี รพ.อื่นๆ ท่ัวประเทศ

จะมีการดูแลผู้ป่วยโรคท่ัวไปเพ่ิมมากข้ึน แต่

ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขไม่มีการระบาดท่ีรุนแรง 

หรือพบเช้ือกลายพันธ์ุ

“นายกฯ ยังฝากไปยังผู้ประกอบธุรกิจ 

กิจการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free 

Setting และประชาชนยังต้องป้องกันตนเอง

ตาม Universal Prevention ของ สธ. สวม

หน้ากากอนามัย ล้างมือ ถึงแม้ยอดผู้ติดเช้ือ

จะลดลง เพราะในต่างประเทศยังพบสายพันธ์ุ

ย่อยท่ีมีความอันตรายอยู่ จึงประมาทหรือไว้

วางใจไม่ได้” นายธนกรระบุ

วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์

ถึงการเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานร (Monkey-

pox) ว่าหลังเดินทางกลับจากการประชุม

สมัชชาอนามัยโลก (WHA) สมัยท่ี 75 มาถึง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันท่ี 26 พ.ค. ได้

รับรายงานการเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานร และ

มาตรการเฝ้าระวังคัดกรองโรค จาก นพ.โรม 

บัวทอง ผู้อำานวยการกองด่านควบคุมโรค

ติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค กรม

ควบคุมโรค ซ่ึงผู้ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยยัง

ต้องลงทะเบียนผ่าน Thailand pass หากพบผู้

ป่วยท่ีสงสัยโรคฝีดาษวานร จะส่งมายังสถาบัน

บำาราศนราดูร เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจท่ีกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยขณะน้ีผลการ

ตรวจผู้ป่วยสงสัยท่ีเดินทางมาจากประเทศท่ี

เฝ้าระวังยังไม่พบเช้ือโรคฝีดาษวานร แต่พบ

ทรงแนะบัณฑิต

พยายามท่ีจะกระทำาให้ได้ดังน้ี ก็เชื่อว่าจะ

สร้างสรรค์ความสำาเร็จ ท้ังในด้านอาชีพการ

งาน และเกียรติคุณความดี อันจะส่งผลให้

สังคมส่วนรวมมีความผาสุกม่ันคงย่ิงๆ ข้ึนไป

ได้อย่างแน่นอน ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตร

ให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งน้ี ต้ังแต่

บัดน้ีเป็นต้นไป ขออำานวยพรให้ทุกคนประสบ

ความสุข พร้อมท้ังความเจริญก้าวหน้า สมดัง

ปรารถนาทุกประการ

จากน้ัน นายกสภามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์กราบบังคมทูลประกาศสดุดี

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า

พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง

ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องใน

โอกาสท่ีสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติ

ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

สาขาวิทยาการเรียนรู้  สำาหรับปริญญาบัตร 

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะนำาข้ึนถวาย

ในโอกาสอันควรต่อไป

นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กราบบังคมทูลประกาศสดุดีเกียรติคุณ ผู้ทรง

คุณวุฒิ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มี

มติให้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักด์ิ พร้อมท้ังกราบบังคมทูลเบิกผู้ทรง

คุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ  จำานวน 2 ราย พระราชทาน

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ตามลำาดับ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม คณบดีวิทยาลัย

พัฒนศาสตร์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ คณบดีวิทยาลัย

โลกคดีศึกษา คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และ

ศึกษาศาสตร์  กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการ

ศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำานวน 

913  ราย พระราชทานปริญญาบัตร ตาม

ลำาดับ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

บัณฑิตกล่าวคำาปฏิญาณ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงกราบท่ี

หน้าเครื่องนมัสการ คณาจารย์และบัณฑิต

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จเข้าห้อง

รับรองฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นายก

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ได้รับ

พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

ทรงเปล้ืองฉลองพระองค์ครุย ประทับพัก ณ 

ห้องรับรอง

จากน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการ

ศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำา

ปีการศึกษา 2562-2563 ภาคหลัง  มีผู้สำาเร็จ

การศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

จำานวน 1,231 ราย พระราชทานปริญญา

ตามลำาดับ บัณฑิตกล่าวคำาปฏิญาณ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำาเนินกลับ

พระท่ีน่ังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

สำาหรับบัณฑิตท่ีสำาเร็จการศึกษาจาก 

มธ.ประจำาปีการศึกษา 2562-2563 ซ่ึงในปีการ

ศึกษา 2562 มีจำานวนบัณฑิตท่ีสำาเร็จการศึกษา 

9,523 คน และในปีการศึกษา 2563 มีจำานวน

บัณฑิตท่ีสำาเร็จการศึกษา จำานวน 9,049 คน 

แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 15,136 คน ระดับ

บัณฑิตศึกษา 3,436 คน รวมท้ังส้ิน 18,572 คน.

ขอท�น

ว่าต้องไปถาม ร.อ.ธรรมนัส ตนไม่รู้ 

เมื่อถามว่า ยังสามารถพูดคุยกับ ร.อ. 

ธรรมนัสได้ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า 

พูดคุยได้ทุกคน ทุกคนในคณะรัฐมนตรี  

และเมื่อถามย้ำาว่า ปัจจุบันพรรค ศท.ยัง

คงเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่า ก็คงจะสนับสนุนรัฐบาล ไม่มีอะไร แต่

เมื่อถามย้ำาว่า พล.อ.ประวิตร คงไปบอกให้เขา

ลงมติให้รัฐบาลไม่ได้ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่า ไม่เก่ียวๆ แล้วแต่เขา ไม่เก่ียวกับเรา 

ถามอีกว่า รัฐมนตรีของพรรค พปชร. 

ระบุไม่ง้อเสียงของพรรค ศท. เพราะมีเสียง

พออยู่แล้ว พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ต้องไป

ถามคนพูด 

ต่อมา พล.อ.ประวิตรให้สัมภาษณ์อีก

คร้ังกรณีเปิดสมัยประชุมแล้วจะนัดพรรคร่วม

รัฐบาลทานข้าวเพื่อกระชับความสัมพันธ์หรือ

ไม่ว่า เราคุยกันอยู่แล้ว 

และเมื่อถามถึงการพิจารณาร่างพระ

ราชบัญญัติงบประมาณจะมีปัญหาหรือไม่ 

เพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านออกมาขู่ว่าจะคว่ำา 

พล.อ.ประวิตรยืนยันว่าไม่มี 

ขณะท่ีนายวิษณุ เครืองาม รองนา

ยกฯ กล่าวถึงกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านจะคว่ำา

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ว่าหากไม่ผ่านจริง

รัฐบาลก็ต้องยุบสภาหรือลาออก และหากยุบ

สภาเกิดข้ึน กว่าจะเลือกต้ัง กว่าจะมีสภา ก็

ใช้เวลาอีกนาน แต่ระหว่างน้ันสามารถใช้ 

พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 ไปพลางก่อน ซ่ึง

ปกติสำานักงบประมาณจะต้องระบุว่าให้ใช้ได้

ก่ีเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ให้ใช้เต็ม แต่ก็บริหารไป

ได้จนกว่ามีงบประมาณใหม่ เพียงแต่โครง

การใหม่ๆ จะเกิดไม่ได้ เพราะไม่มีอยู่ในบัญชี 

พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565   

“รัฐธรรมนูญไม่ได้กำาหนดว่าหาก 

พ.ร.บ.งบฯ ไม่ผ่านแล้วต้องยุบสภาหรือลาออก 

แต่เป็นประเพณีปฏิบัติ แต่ท้ังยุบสภาและลา

ออกมีผลให้พ้นท้ังคณะ แต่รัฐบาลก็รักษาการ

ต่อไป และเมื่อเป็นประเพณีก็ควรต้องปฏิบัติ 

จะลาออกก็ได้ จะยุบสภาก็ได้” นายวิษณุกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากยุบสภาหรือลา

ออกเกิดข้ึนจริง จะกระทบต่อการพิจารณา                                                                 

กฎหมายลูกเก่ียวกับการเลือกต้ัง 2 ฉบับ

อย่างไร นายวิษณุกล่าวว่า ก็ต้องชะงัก 

เพราะถ้าไม่มีสภา ก็ไม่มีการพิจารณา

กฎหมาย และวุฒิสภาก็ประชุมไม่ได้ ซ่ึง

กฎหมายลูกก็ต้องสะดุดจริง จะทำาอย่างไรต่อ

ไปขอยังไม่ตอบ ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็จะอยู่บน

เขียงท้ังน้ัน อาทิ 1.ออกเป็นพระราชกำาหนด 

2.คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ประกาศ

ไปเลย และ 3.เลือกตามแบบรัฐธรรมนูญใหม่ 

โดยท่ีไม่ต้องยืมระเบียบอะไรท้ังน้ัน แต่ทุก

อย่างต้องถูกถกเถียงไปท่ีศาลรัฐธรรมนูญ

ท้ังหมด และถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าใช้

ไม่ได้ เอาท่ีเลือกกันมาก็ใช้ไม่ได้ท้ังหมด ซ่ึง

แต่ละทางออกก็อาจมีผู้เสียประโยชน์ทำาให้ไม่

ยอมรับ และเมื่อไม่ยอมรับเขาก็ไปร้อง หาก

ร้องแล้วศาลเห็นด้วยข้ึนมาก็จะเหมือนในอดีต

ท่ีศาลเคยตัดสินการเลือกต้ังเป็นโมฆะมาแล้ว

อัดขอท�นจัดง�นเล้ียง

ส่วนนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม                                                                                             

รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่าย

ค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกรณีประชุมร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ 2566 ว่าได้หารือระหว่างวิป                           

รัฐบาลและวิปฝ่ายค้าน โดยมีข้อสรุปใช้กรอบ

เวลาตามปี 2565 ในการอภิปราย คือวันท่ี 31 

พ.ค.-2 มิ.ย. ซ่ึงขณะน้ีพรรคร่วมฝ่ายค้านได้

วิเคราะห์อย่างละเอียด และมีความเห็นตรง

กันว่ายังไม่สามารถรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

ฉบับดังกล่าวได้ โดยเวลาท่ีเหลืออยากให้

รัฐบาลพยายามช้ีแจง และบอกกับพวกเราว่า

อะไรจะแก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ได้บ้าง ซ่ึงหากรัฐบาลเปิดใจกว้างท่ีจะยอมรับ

และปรับปรุง พวกเราก็อาจรับหลักการ แต่

หากรัฐบาลยังแข็งขืน คิดว่าพรรคฝ่ายค้านไม่

สามารถปล่อยไปได้ 

“เราคิดว่างบประมาณฉบับน้ีเหมือน

ขอทานจัดงานเล้ียง หรือขอทานเล้ียงวันเกิด

ดีกว่า เพราะในสภาพท่ีประเทศยากจน ไม่มี

เงิน ลำาบาก ฐานะการคลังถดถอยย่ำาแย่ลง 

ต้องไปกู้มา แต่ดูการจัดสรรงบประมาณแล้ว 

ไม่มีช่องทางใดท่ีทำาให้เกิดรายได้ การอัดฉีด

ทุกอย่างเป็นแค่การกระตุ้นบริโภค ไม่มีการ 

กระตุ้นการผลิต รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บราย

ได้เพ่ิมเติมได้ตามเป้าแน่นอน งบประมาณ

ท่ีจัดลงไปมันไม่สื่อ แต่ลงไปในเชิงกระจาย

ตามพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อรักษาสถานะของ

รัฐบาลไว้มากกว่า โดยซ้ือใจพรรคร่วมไว้แล้ว

ก็จัดงบไปตามน้ัน แล้วก่อให้เกิดทุจริต ผมคิด

ว่าขอทานมาจัดงานเล้ียงมันไม่เหมาะ ฝากให้

รัฐบาลท่ีมีเวลาอยู่ 2-3 วัน ขอให้รัฐบาลไป

ทำาการบ้าน แล้วมาช้ีแจงให้พวกเราสบายใจ” 

นายสุทินกล่าว 

นายสุทินย้ำาว่า เราไม่ไหวจริงๆ 2 ปีท่ี

ผ่านมาเกิดบทเรียนว่าเมื่อเราให้ผ่านไปแล้วเขา

ก็ไม่แก้ เราบอกให้ผ่านไปก่อนแล้วฟังเราหน่อย 

เขาก็ไม่แก้เลย คราวน้ีถ้าเราคิดว่าให้โอกาส

แบบเดิม และคิดว่าไปแก้ในช้ันต่อไป เขาก็ไม่

ทำาอยู่ดี แม้ไม่ให้ผ่านก็ไม่กระทบ เพราะโดย

กฎหมายใช้งบปีเก่าได้ แล้วปีเก่าน่าจะดีกว่าปี

น้ี แต่อยากให้รัฐบาลปรับแก้และรับปากเราใน

สภา แต่ 90% เราคิดว่าปฏิเสธแล้ว และในปีน้ี

ยังมีงบเรื่องเรือดำานำาซุกๆ ไว้อยู่

นายสุทินยังกล่าวถึงประเด็นการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจว่า เดิมพรรคร่วมฝ่าย

ค้านจะยื่นหลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ ท่ีขอเลื่อนข้ึน

มาพิจารณาในวันท่ี 9-10 มิ.ย. แต่เมื่อเราบอก

ไทม์ไลน์ไป รัฐบาลก็มีท่าทียืดเวลาพิจารณา

กฎหมายลูกออกไป คือนำาร่าง พ.ร.บ.ตำารวจ

ข้ึนมาก่อน ท้ังท่ีกฎหมายลูกมีข้อจำากัดด้าน

เวลา พรรคฝ่ายค้านจึงคิดว่าเราไม่รอแล้ว 

ดังน้ันการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจเกิดข้ึน

ก่อนกฎหมายลูกท้ัง 2 ฉบับผ่าน ท้ังน้ี ในวัน

ท่ี 30 พ.ค. จะประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อ

พิจารณาถึงเรื่องดังกล่าว 

“อยากจะฝากไปยังรัฐบาลว่า การยื่น

อภิปรายไม่ไว้วางใจของเรา เราอยากจะทำา

เร็วอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าท่ีต้องรอกฎหมายลูก

ผ่าน เราอยากให้สัมพันธ์กับทางออกประเทศ 

หากถูกยุบข้ึนมาแล้วกฎหมายลูกไม่มี เรา

ก็เลือกต้ังไม่ได้ ซ่ึงข้อมูลการอภิปรายเรา

พร้อมอยู่แล้ว และกำาลังเขียนญัตติ เพียงแต่

ท่ีเราอยากยื่นหลังกฎหมายลูกผ่าน เราจะได้

หลักประกันว่า เมื่อยื่นอภิปรายแล้วหากเกิด

อุบัติเหตุรัฐบาลอยู่ไม่ได้หรือคว่ำา เรากลัวว่า

ไม่มีกฎหมายเลือกต้ัง แต่เมื่อสถานการณ์เป็น

เช่นน้ีก็ไม่ต้องรอ แต่จะยื่นหลังพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณฯ ท้ังน้ี ต้องรอสรุปจากท่ี

ประชุม คงจะเป็นเดือน มิ.ย.ตามท่ีฝ่ายค้าน

เล็งไว้” นายสุทินกล่าว 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกฯ กล่าวถึงการยื่นญัตติอภิปราย

ไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า รัฐบาล

ไม่ได้กังวลอะไร เพราะม่ันใจว่าไม่ได้ทำาอะไร

ผิด โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์จะใช้โอกาส

น้ีช้ีแจงให้ประชาชนเข้าใจถึงส่ิงท่ีฝ่ายค้าน

พยายามบิดเบือนข้อมูลต่างๆ มาโดยตลอด 

โดยขอให้ฝ่ายค้านเตรียมข้อมูลท่ีอ้างว่ามีเยอะ

ให้ดี ไม่ใช่พอถึงเวลาเอาจริงก็อ้างน่ันอ้างน่ีจน

เหลือแต่น้ำาท่วมทุ่ง 

“การท่ีฝ่ายค้านให้ฉายางบปี 2566 

ว่าขอทานเล้ียงวันเกิด หวังซ้ือใจพรรคร่วม

รัฐบาลเพื่อรักษาสถานะรัฐบาลน้ัน ขณะน้ี

ความสัมพันธ์รัฐบาลเหนียวแน่น ถ้าจะซ้ือ

ใจกันก็น่าจะเป็นการมุ่งม่ันแก้ปัญหาความ

เดือดร้อนโดยไม่สนใจเกมการเมืองเพื่อซ้ือใจ

ประชาชนมากกว่า” นายธนกรกล่าว

นึกว่�ทำ�เพื่อประเทศช�ติ

นายชนะศักด์ิ อัตถาวงศ์ ท่ีปรึกษา

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกฯ กล่าวในเรื่องน้ี

ว่า ขอให้พรรคฝ่ายค้านนึกถึงประชาชนเป็น

หลัก อย่าเล่นแต่เรื่องทางการเมือง และท่ีฝ่าย

ค้านมองว่างบประมาณฉบับน้ีเหมือนเรียกว่า

ขอทานจัดงานเล้ียงท่ีกระจายตามพรรคร่วม 

ซ้ือใจพรรคร่วมน้ัน เป็นความคิดของคนท่ีเห็น

ต่างจากนายกฯ ท่ีนำามาพูดใส่ร้าย กล่าวหา 

โจมตี ยืนยันว่าท้ังนายกฯ และรัฐมนตรีทุกคน

มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ไม่มีใครเขาคิด

เรื่องทางการเมืองในขณะน้ีแน่นอน

“นายกฯ และรัฐมนตรีไม่กลัวการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่กลับกันฝ่ายค้านก็ควร

นำาเน้ือหาท่ีสร้างสรรค์มาอภิปรายด้วย ไม่ใช่ว่า

นำาแต่เรื่องเดิมๆ มาอภิปราย เพราะประชาชน

เบื่อหน่ายจะฟัง” นายชนะศักด์ิกล่าว

ขณะท่ีเฟซบุ๊กของ พล.อ.วิชญ์ เทพ 

หัสดิน ณ อยุธยา อดีตหัวหน้าพรรค ศท. 

ซ่ึงโพสต์อยากเห็นประเทศเปล่ียนแปลงของ

ประเทศในทางท่ีดีข้ึนในวันท่ีลาออกจากการ

เป็นหัวหน้าพรรค ศท. มีผู้เข้ามาแสดงความ

คิดเห็นจำานวนมาก โดย พล.อ.วิชญ์ได้ตอบ

กลับด้วย อาทิ คอมเมนต์ท่ีระบุว่า “ไปยอม

เป็นลูกน้องร้อยเอกเพื่ออะไร” ซ่ึง พล.อ.วิชญ์

ตอบว่า “ในพรรคการเมืองไม่มีใครเป็นลูกน้อง

ใครครับ ผมเข้ามาช่วยทำางานตามคำาเชิญของ

เขา ด้วยคิดผิดว่าเขาจะทำาเพื่อประชาชนครับ 

และประเทศชาติครับ ต้องขอโทษทุกท่านท่ีผม

มองคนผิดไปครับ”

นอกจากน้ียังมีผู้คอมเมนต์ว่า “ไปเชื่อ

ใครไม่เชื่อ เชื่อ ร.อ.” โดย พล.อ.วิชญ์ตอบ

ว่า “ต้องขออภัยด้วยครับ ผมเองไม่ได้รู้จักกัน

ดี มองคนผิด เห็นภาพเป็นคนทำางานคิดว่าจะ

ช่วยกันทำางานได้ ผมต้ังใจทำางานให้บ้านเมือง

มาโดยตลอด ไม่เห็นด้วยกันการท่ีจะมองแต่

ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ชีวิตคนเรา

ตายไปเอาไปไม่ได้สักอย่างครับ” โดยคอม

เมนต์ดังกล่าว พล.อ.วิชญ์ได้ลบในภายหลัง

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า มีคอมเมนต์                                                             

ท่ีระบุ “สนับสนุนเผด็จการน้ันหรือทำาเพื่อ

ประชาชน” ซ่ึง พล.อ.วิชญ์ตอบว่า “ผม

สนับสนุนใครครับ การท่ีผมไม่สนับสนุนการ

ล้มรัฐบาล เนื่องจากอีกไม่นานก็หมดวาระ

ต้องเกิดการเลือกต้ังตามระบบประชาธิปไตย 

หากรัฐบาลล้มไปตอนน้ีประชาชนได้รับผล

ดีอย่างไรครับ โครงการต่างๆ ท่ีทำาต้องหยุด

ชะงัก พรรคการเมืองต่างๆ เตรียมตัวไม่ทัน 

ท่านอยากได้นายกฯ คนนอกหรือครับ หมด

วาระตามระบบเลือกต้ังตามกระบวนการไม่ดี

กว่าหรือครับ ปัจจุบันมีเผด็จการอยู่ตรงไหน

ครับ การท่ีประเทศจะดีข้ึนเร่ิมท่ีตัวเราก่อนทำา

หน้าท่ีของแต่ละคนให้ดี ยุติความขัดแย้งเลิก

แบ่งแยกฝักฝ่าย มีจิตใจเมตตาต่อกัน โตๆ กัน

แล้ว ควรจะตระหนักว่าทุกคนเกิดมาอายุไม่ถึง

ร้อยปี ช่วยกันคิดดีทำาดีต่อตนเองครอบครัวคน

รอบข้างกันเถอะครับ” ซ่ึงการตอบคอมเมนต์น้ี 

พล.อ.วิชญ์ได้ลบไปในเวลาต่อมาเช่นเดียวกัน

ปูดคนแดนไกลร่วมวง

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์

การเมืองว่า เหตุผลท่ีฝ่ายค้านเล่นเกม

คว่ำารัฐบาลเร็วข้ึน โดยอาจเกิดข้ึนต้ังแต่

การอภิปรายงบประมาณ ซ่ึงกำาลังทำาตาม

ยุทธศาสตร์กินทีละคำา ของนายทักษิณ ชิน

วัตร อดีตนายกฯ ท่ีจะปูทางไปสู่การเลือก

ต้ังในอนาคต เนื่องจากปรากฏการณ์แลนด์

สไลด์ในการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. ทำาให้พรรค

เพื่อไทยเปล่ียนยุทธวิธีตีเหล็กตอนร้อน รุก

เมื่อคู่ต่อสู้เพล่ียงพล้ำา อีกข้อหน่ึง การเดินทาง

ไปต่างประเทศของ ร.อ.ธรรมนัส ไม่ทราบว่า

ได้มีการพูดคุยกับใครหรือไม่ เพราะเมื่อกลับ

มา พล.อ.วิชญ์ก็หลุดออกจากหัวหน้าพรรค 

ศท. และ ร.อ.ธรรมนัสก็เดินเกมเร็วด้วยการ

ติดต่อกับกลุ่มพรรคเล็กทันที ด้วยการเซ็นชื่อ

เข้าร่วมกัน จึงต้องต้ังคำาถามว่าหากจะไปคว่ำา

รัฐบาลตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทำาไมถึงต้อง

เล่นเกมเร็วตอนน้ี

“การคว่ำารัฐบาลในการอภิปรายงบ

ประมาณ ง่ายกว่าการคว่ำาในอภิปรายไม่ไว้

วางใจ เพราะรัฐบาลไม่ได้ระวังตัว ไม่ได้เตรียม

รับมือ รวมถึงการโหวตในสภาการลงมติคว่ำา

งบประมาณใช้เสียงแค่คร่ึงหน่ึงของ ส.ส.ท่ี

อยู่ในท่ีประชุมเท่าน้ัน แต่การอภิปรายไม่ไว้

วางใจ ไม่ว่า ส.ส.จะเข้าประชุมก่ีคน ก็ต้องมี


